Tiểu Bạch, Ở Bên Anh

Giới thiệu
Vương Kim Sa là công chúa thứ mười của hoàng đế Vương Thiết Đắng ở thời cổ đại, tính tình như trẻ con chỉ thích được đi chơi và vui đùa. Một lần trốn cung ra ngoài chơi, nàng đã bị bắt cóc và xuyên đến tận một nghìn năm sau.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tieu-bach-o-ben-anh

Mục lục

1. Chương 1: Gặp Gỡ

2. Chương 2: Ở Chung

3. Chương 3: Lộ Rõ

4. Chương 4: Bạn Mới

5. Chương 5: Trò Chơi Kích Thích ( H )

6. Chương 6: Tới Trường Cùng Vương Anh

7. Chương 7: Tiểu Sủng Vật Của Anh

8. Chương 8: Thúc Thúc Vương Anh

9. Chương 9: “vương Anh Ca Ca. Chúng Ta Sinh Tiểu Hài Tử Được Không?”

10. Chương 10: Hồ Nghi

11. Chương 11: Manh Mối

12. Chương 12: Thế Giới Của Em

13. Chương 13: Hội Chợ

14. Chương 14: Tiểu Thư Izabel

15. Chương 15: Lại Đến Trường

16. Chương 16: Hồi Cung Bí Mật

17. Chương 17: Ba Mẹ Tiểu Mễ

18. Chương 18: Nham Hiểm Vs Nham Hiểm

19. Chương 19: Đừng Đấu Nữa. Chúng Ta Trao Đổi

20. Chương 20: Noel Quen Biết Người Lạ

21. Chương 21: Merry Christmas

22. Chương 22: Đẳng Cấp Sát Thủ

23. Chương 23: Tiểu Bạch, Lấy Anh Nhé

24. Chương 24: Phò Mã Ra Mắt

25. Chương 25: Xa Cách

26. Chương 26: Đời Này Của Tại Hạ Chỉ Có Thể Cùng Với Công Chúa.

27. Chương 27: Đám Cưới Kì Lạ Nhất Thế Gian.

1. Chương 1: Gặp Gỡ

-“Ngươi… Các ngươi là ai?”
Vương Kim Sa nét mặt kinh hoàng nhìn đám nam nhân trước mắt. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một đám nam nhâm đứng trước mắt, cơ hồ có chút sợ hãi. Thập Công Chúa được yêu mến như cô, vốn trước nay suy nghĩ rất đơn giản. Ai Ai cũng là người tốt.

Thế nhưng, đám nam nhân này, nhìn ngang nhìn dọc không ra tốt chỗ nào.

Không sao. Có thể là vẻ ngoài không được đẹp đẽ nên mới thế.

-“Đại ca. huynh nghĩ nên đòi bao nhiêu?”

-“Ít nhất cũng 10 vạn. Đằng nào cũng là công chúa cơ mà”

-“Nếu lão hôn quân đó không chịu? 10 vạn… có vẻ hơi cao a.”

-“Vậy chúng ta chặt một ngón tay của con bé này. Nhất định khiến lão ta sợ hãi mà nôn ra. Nếu lão không thèm để tâm, xem như chúng ta mây mưa với con bé này cũng được.”

Oa… Cái này không gọi là người tốt đâu a. Cái gì mà muốn chặt ngón tay cô? Mây mưa là cái gì chứ? Mặc kệ là gì. Chặt ngón tay nhất định rất đau a. Kim Sa không kịp nghe thêm điều gì, chỉ nghe tới việc mình sẽ bị chặt tay, cư nhiên chỉ còn nghe loáng thoáng, nhanh chóng ngất đi.

………….

Mơ màng. Mơ màng.

Xung quanh Kim Sa độc một màu trắng. Cô mở mắt ra đã nhìn thấy màu trắng. Vừa ý thức được mình còn sống, Kim Sa nhanh chóng đưa tay lên, kiểm tra mấy ngón tay. Thở phào một cái. Tốt quá. Còn đủ 10.

-“Công chúa, người tỉnh rồi?”

Sau lưng truyền đến một tiếng nói thanh nhẹ. Kim Sa giật mình quay lại.

Phía sau lưng cô là một cô nương mặc áo màu trắng, xinh đẹp lay động lòng người. Kim Sa năm nay cũng chỉ mới 16. Khuôn mặt cũng rất đẹp. Thế nhưng nếu so ra cũng chẳng thể bằng cô nương này.

-“Tỉ tỉ. Tỉ là…”

Kim Sa tò mò dò hỏi. Tỉ Tỉ áo trắng chỉ cười hiền với cô một cái.

-“Công chúa. Tôi vốn là hồ li Bạch Sơn Cốc. Lúc xưa lạc vào kinh thành bị thương, được người cứu giúp. Người còn nhớ hay không?”

Kim Sa à lên một tiếng. Nhớ rồi a. Lúc đó cô còn chăm sóc nó hơn một tháng, lúc nó đi lạc mất đã rất buồn.

-“Vậy… tỉ tỉ, đây là đâu?”

-“A. Đây là giấc mơ của Công chúa.”

-“Giấc mơ? Vậy người tìm ta trong mơ, rốt cuộc có chuyện gì?”

-“Tôi tới cứu người.”

-“Cứu ta?”

-“Đúng. Tôi xem trộm được thiên cơ. Hôm nay là ngày chết của công chúa.”

-“Cái gì?”

Kim Sa hét to, kinh sợ. Chết a? Cô không muốn a. Còn chưa đi du ngoạn hết mà… còn chưa ăn hết tất cả các món ngon phụ hoàng làm cho… Còn chưa….

Chẳng biết chưa chưa cái gì. Chỉ vừa nghĩ tới đó, mắt Kim Sa đã lấp lánh nước.

-“Oa Oa. Hồ li tỉ tỉ. Ta còn chưa muốn chết a.”

Bạch hồ li toàn thân chấn động nhìn nữ tử đang khóc nhè trước mặt mình. Bối rồi không biết làm thế nào. Cô cũng chỉ là hồ tiên bé nhỏ. Có cứu cũng chỉ có thể giúp công chúa bảo toàn tính mạng, dịch chuyển tới chỗ khác. Công chúa ở triều đại này là không thể tồn tại. Vậy chẳng bằng cứ mang công chúa tới tương lai.

Bạch hồ li ngây ngốc một hồi, cố gắng giải thích cho tiểu công chúa. Thế nhưng công chúa dường như không nghe gì. Bất quá, Bạch hồ li đành đánh ngất tiểu công chúa. Cô trốn xuống trần, thời gian eo hẹp, phải nhanh chóng, nếu không sẽ không kịp.

………………

-“Này em từ đâu về đây… hức… vừa hay… hức…nhìn em là….hức… say. Này em…hức…từ xưa về nay…hức… vừa hay…hức…lòng ta thức dậy… Hức….Oh oh la la… hức… hức..”

Đứa con trai có vẻ say mèm, nghêu ngao hát trên đường. Bước chân lieu xiêu vô định. Dường như vẫn còn biết đường về. Thế nhưng đã say tới mức nhìn một hoá 3. Hắn ta vừa đi vừa hức, chính xác hơn là vừa đi vừa hát, bất quá vì say mà sinh nấc.

Hắn say. Quả thật rất say. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái hắn. Bạn gái 23 của hắn. Cứ đánh số thế có khi lại chắc ăn. Chứ nhớ được hết tên của mấy nàng, chắc hắn chết vì bội thực trí nhớ mất. Bạn gái hắn một mực đòi hắn ở lại qua đêm. Cứ õng ẹo, nào là “Anh ơi ở lại giúp em mở quà với.”, nào là “Anh ơi, ở đây có nhiều quà lắm. Anh ở lại, thích gì cứ lấy.”. Vớ vẩn. Lại chẳng biết cái quà của cô nàng như nào. Cũng chỉ có lên giường. Hắn vốn đã sớm chán ngán con bé rồi. Cuối cùng vẫn là về.

Tới gần nhà, hắn vô thức chạy nấp vào một góc tường, tới tấp nôn. Mùi rác gần đó càng làm hắn buồn nôn hơn nữa. Thế nhưng….

-“Ư…”

Ư? Cái gì ư?

Hắn lắc lắc đầu, khó hiểu.

-“Cứu… cứu… tỉ tỉ….”

Tới lúc này, hắn có siêu phàm tới cỡ nào cũng không nén nổi tò mò. Lục tục bước tới, cố bịt chặt cái mũi, hắn thò đầu, nhòm vào cái thùng rác to oành bên cạnh.

Mắt bỗng sáng trưng, tinh thần tỉnh táo, tay cư nhiên thả xuống, bấu chặt lấy thành thùng rác, quên cả hít thở. Tất cả đều là phản ứng diễn ra tức thì của Vương Anh lúc đó.

Trong thùng rác là một cô bé chừng 16 tuổi. Khuôn mặt có chút lấm lem nhưng lại rất đẹp. Có vẻ như đang rất đau đớn. Cô bé mắt nhắm tịt, thút thít khóc. Hình như vẫn chưa tỉnh hẳn.

Diễn viên sao? Quần áo cổ trang kìa. Nhưng mà hình như có chút hở hang. Có vẻ như làm bằng tơ tằm chính hiệu. Cô nhóc này đi lạc sao? Nhưng mà không đúng. Nếu là diễn viên, hắn chắc chắn biết. Chẳng lẽ vừa tham dự lễ hội Cosplay sao?

Nhưng mà cô bé hình như bị thương. Mặc kệ. Cứu về trước đã. Gặp người khó khăn nhất định phải giúp đỡ. (>0

-“Ư.”

Kim Sa rên khẽ một tiếng, cả thân mình ê ẩm hết chỗ nói, tâm trí dần tỉnh lại.

Cảm nhận đầu tiên chính là độc một chữ đau.

Cảm nhận thứ 2 chính là đói.

Còn nữa. Cái giường hình như hơi cứng. Phụ Vương cũng thật là, từ lúc nào đem đổi giường của cô chứ?

Kim Sa khó chịu lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng, chịu không nổi bật dậy hét ầm lên, mắt vẫn cư nhiên nhắm tịt.

-“Nhũ mẫu. Giường của con tại sao lại cứng như vậy????”

Giọng thì đích thị là hét lên. Nhưng mà trong chất giọng có gì đó như nũng nịu, có gì đó như giận dỗi.

-“Cô bé. Không sao chứ?”

Một tiếng nói trầm ấm vang lên. Kim Sa ngay lập tức, giật mình mở mắt ra.

4 mắt nhìn nhau.

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!”

Vương Anh kinh hoàng, đưa tay lên bịt chặt lấy 2 tai. Hét cái gì mà ghê thế không biết nữa.

-“NÀY! Không được hét nữa.”

Hắn gầm lên như sấm. Kim Sa cư nhiên không bật ra tiếng hét đinh tai nhức óc nữa. Thế nhưng miệng vẫn há hốc, mắt mở to hết cỡ.

Nhớ ra rồi. Cô nhớ ra rồi. Cô bị bắt cóc. Hồ li tỉ tỉ nói hôm nay là ngày chết của cô. Vậy…

-“Thúc thúc. Làm ơn đừng giết cháu. Cháu rất ngoan. Luôn nghe lời phụ vương. Không hề làm điều xấu. Cầu xin thúc thúc đại từ đại bi tha cho cháu.

Kim Sa mếu máo, bấu chặt lấy tay Vương Anh năn nỉ. Lần này, tới lượt Vương Anh đứng hình. Thúc… thúc thúc? Là thúc thúc sao? Cô bé này gọi hắn là thúc thúc?

Vương Anh nhìn chằm chằm vào cô bé, miệng không khép lại nổi. Hàm như sắp rơi xuống đất. Gọi hắn là thúc thúc?

-“Cô…”

Vương Anh nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt giận dữ nhìn Kim Sa. Kim Sa ngay lập tức sợ tới đơ cả lưỡi. Thu tay về, lùi dần về một góc giường.

-“Thúc thúc. Đừng… đừng động thủ a. “

-“KHÔNG ĐƯỢC GỌI THÚC THÚC!”.Vương Anh gầm lên đợt hai. Hắn dí sát mặt mình vào khuôn mặt không còn một giọt máu nào của Kim Sa, gằn từng tiếng. “Nói cho em biêt. Công tử ta đây rất nhiều nữ nhân chết mê chết mệt. Khuôn mặt baby cute này của tôi chỉ có trẻ hơn tuổi, tuyệt đối không có già hơn. Cả đứa bé 5 tuổi cũng gọi một tiếng anh. Sao lại có cái thứ như em, gọi thúc thúc quái dị thế hả?”

Kim Sa nhắm tịt mắt lại, sợ hãi đến run rẩy. Bá đạo. Tên này đúng là độc một chữ bá đạo.

-“Thúc…”

-“Gọi anh.”

Vương Anh cắt ngang Kim Sa, trong lòng bực bội. Cậu thực chất cũng không muốn nổi nóng. Thế nhưng… cô bé này đúng là chọc cậu tức chết mà.

-“Anh… Có thể cho tiểu nữ hỏi, đây là ở đâu?”

Tiểu nữ?

Vương Anh lần này thật sự là kinh hoàng. Cô bé này xung tiểu nữ? Đúng rồi. Những ngôn ngữ thế này, chỉ có trong phim cổ trang mới dùng tới. Cô bé này sao lại nói thứ ngôn ngữ kì lạ như vậy?

Hắn giương mắt nhìn cô bé đang dùng cái bộ mặt hết sức ngây ngô ra nhìn hắn, trong lòng thầm chắc chắn. Cô bé này… đúng là điên rồi sao?

Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Hay chỉ là một sở thích thôi?

-“này nhóc. Em là từ đâu tới?”

-“Hoàng cung.”

-“Là con cái nhà ai?”

-“Đương Kim Hoàng thượng.”

-“Tại sao lại ở đây?”

-“Em không biết. Chỉ nhớ là bị bắt cóc.”

Khẳng định một câu. Điên thật rồi. Vương Anh ngao ngán lắc đầu. Đáng tiếc. Là một đại mĩ nhân, vậy mà bị điên. Hắn đúng là xúi quẩy, tự nhiên lại vướng vào con bé này.

(Anh ca ca, cái này là ca ca tự nhiên bị sắc đẹp dụ dỗ đem về mà.T________T)

-“Vị sư huynh này. Cho hỏi sao lại ăn mặc kì lạ như vậy?”

Kim Sa nãy giờ trả lời câu hỏi, cuối cùng cũng bật ra một câu hỏi. Cô thật sự rất rất muốn biết. Ở chỗ cô, thái giám trong cung đều mặc rất nhiều lớp quần áo. Cớ sao nam nhân này lại mặc đồ lót chạy lung tung như vậy? Hình như có chút kì là.

Kim Sa chăm chú xem xét. Sợ hãi biến mất tăm. Nam nhân đang á khẩu trước mặt cô mặc dù có chút bá đạo, nhưng hình như vẫn là người tốt a. Có thể hay không đưa cô trở về hoàng cung vậy?

-“Nhóc mới là kì lạ đấy.”

Vương Anh nheo mắt nhìn lại Kim Sa.

-“Kì lạ sao? Mọi người đều ăn mặc như thế này mà.”

Kim Sá có chút phụn phịu, nhìn lại trên người. Đột nhiên phát hiện ra quần áo mình đã bị đổi từ lúc nào.

Quần áo bị đổi ? Không sao. Lúc cô nghịch ngợm chơi đùa mệt, ngủ thiếp đi, nhũ mẫu thường nhẹ nhàng thay y phục cho cô. Nhưng là…

Trên người cô, chỉ mặc độc một chiếc áo trắng dài, giồng y hệt chiếc mà nam nhâm kia đang mặc.

-“Vị sư huynh này…. Y phục này là của huynh sao?”

Vương Anh chẳng nói chẳng rằng, suy tính trong đầu. Cô bé này nói năng như một kẻ điên. Thế nhưng nhìn thì có vẻ không giống. Ánh mắt người điên chỉ toàn là mờ dại. Ánh mắt cô bé này lại chỉ trong veo. Có thể khẳng định là không điên. Thế nhưng tại sao lại ăn nói như thế chứ?

Trong đầu Vương Anh lúc này, đột nhiên lại loé lên một suy nghĩ quái dị.

-“Nhóc.” Vương Anh hấp tấp nắm chặt lấy 2 bờ vai nhỏ nhắn của cô bé kia. “Nói cho tôi biết. Cô bé sống ở triều đại nào?”

-“Triều đại? Là triều Vương.”

-“ở nơi nào?”

-“Xứ Bali.”

-“Năm bao nhiêu?”

-“980”

Vương Anh mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Chẳng lẽ đúng như cậu nghĩ? Chẳng lẽ lại là xuyên không sao? Tối qua hình như cậu có nằm mơ. Giấc mơ rất lạ. Tiên nữ áo trắng rất xinh đẹp tới trước mặt cậu, thỉnh cầu cậu chăm nom một cô công chúa nào đấy. Chẳng lẽ…”

-“Nhóc. Em có quen một tiên nữ áo trắng, rất xinh đẹp, khuôn mặt hình trái xoan nào không?”

Mắt Kim Sa bỗng nhiên loé sáng lên.

-“Hồ li tỉ tỉ. Vị sư huynh này cũng quen hồ li tỉ tỉ sao?”

Hồ li? Quả nhiên. Chỉ có hồ li mới xinh đẹp được đến mức đó. Cậu nuột một ngụm nước miếng. Hình như… sắp tới sẽ vất vả cho cậu rồi.

2. Chương 2: Ở Chung

Mấy ngày hôm sau, Nhóc con kia cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật khá là kinh hoàng. Cô là xuyên không tới tương lai. Lúc đầu, cảm giác của cô chỉ độc một chữ sợ. Nước mắt cũng tuôn xa xả khiến Vương Anh không tài nào kiềm chế nổi, phát điên hét ầm lên. Cuối cùng, nghe Vương Anh hứa sẽ tìm cách đưa cô trở về, cô mới gạt nước mắt, gật đầu, ngây thơ tin tưởng.
Vương Anh dụ được nhóc con kia ngừng khóc cũng là một kì tích lớn. Mấy ngày sau đó cực kì chăm chút, tránh cho cô bé kích động.

-“Tiểu Bạch, thích ăn gì? Anh đi chợ.”

Vương Anh ló mặt vào trong phòng Kim Sa, hét ầm lên. Kim Sa mấy ngày hôm đó bị gọi Tiểu Bạch cũng đã quen dần. Lúc đầu, cô bé cứ giãy nảy lên. Cái tên Kim Sa của người ta đẹp ngời ngời như thế, tự nhiên gọi Tiểu Bạch, không chịu là đúng rồi. Thế nhưng Vương Anh bá đạo, một mực gọi Tiểu Bạch, cô bé cũng đành xuôi theo. Nam nhân này rất nóng tính. Nếu cô làm anh ta tức giận, anh ta chắc chắn sẽ không đưa cô về nhà.

3. Chương 3: Lộ Rõ

Vương Anh từ nhỏ chí lớn, chưa bao giờ phải đóng vai một ông chồng đảm đang thế này. Qua mấy ngày, cuối cùng cũng tỏ được nỗi thống khổ của mấy bà nội trợ.
Thế nhưng, đến tròn một tuần sau, tất cả đều đột nhiên thay đổi.

-“Anh Vương Anh, em muốn ăn gà.”

-“Anh Vương Anh, em muốn ăn bánh.”

-“Anh Vương Anh, em buồn ngủ rồi.”

-“Anh Vương Anh, tìm cách cho em về chưa?”

Vương Anh làm trâu làm ngựa suốt mấy ngày, cốt là để cho người đẹp không rơi lệ, thế nhưng thế này quá lắm nha. Hắn cả đời, chỉ có người khác hầu hạ hắn, chưa bao giờ có chuyện hắn hầu hạ người khác. Vậy mà tự nhiên xuất hiện một tiểu công chúa, bắt hắn hầu hạ ngay trong biệt thự của hắn. Cái này là lí làm sao chứ? Còn nữa. Hắn không thể làm nội trợ cả đời được. Mấy ngày nay hắn nhờ bạn điểm danh, bản thân thì ở nhà làm trâu ngựa.

Càng nghĩ càng quyết tâm. Hắn cuối cùng cũng là không dằn được nữa. Hắn nhấc máy, gọi hết tất cả những người giúp việc trong nhà nghỉ phép mấy hôm trước. Cả quản gia đang chăm mẹ ốm cái gì gì đó cũng gọi nốt.

Từ nay, Tiểu Bạch dù không muốn cũng phải thay đổi.

Vương Anh nhẹ nhàng đi vào phòng Tiểu Bạch, Cô lúc này đang còn nằm gặm nhấm đĩa snack hắn làm cho. Nhìn thấy hắn, Tiểu Bạch cười toe, nhào vào lòng hắn, đưa tay ôm chầm lấy cổ hắn.

Thiên a. Cái tay còn đang ăn dở, bây giờ bấu chặt lấy cổ hắn. Cái này không nói làm gì. Thế nhưng, tiểu công chúa này hoàn toàn không có một chút khái niệm nam nữ nào. Cô cư nhiên cho rằng Vương Anh cũng giống như nhũ mẫu của mình, cũng chăm sóc mình hết mực. Vậy nên cô, tức công chúa Kim Sa, bây giờ có thêm một nhũ mẫu nữa.

Vương Anh qua mấy ngày tìm hiểu, biết rõ cô nương này không biết tới cái gì là ái tình, cái gì là tình dục, tự nhiên lại có chút hứng thú. Ánh mắt thoáng một tia gian tà. Được, đã thế…

-“Tiểu Bạch, từ nay không được xem anh là nhũ mẫu nữa.”

Tiểu Bạch nghe Vương Anh tuyên bố một câu xanh rờn như thế, khuôn mặt bỗng chốc ngỡ ngàng. Cô run run nói.

-“Sao lại thế?”

-“Bởi vì anh không phải nhũ mẫu của em.”

Tiểu Bạch bắt đầu mếu máo.

-“Anh Vương Anh muốn đuổi em sao? Còn chưa chỉ cách cho em về nhà mà.”

-“Không có.” Vương Anh thở dài. Cô nương này, thực sự là rất rất ngốc.Còn rất hay khóc. “Em cứ như thế, anh sẽ ăn em sạch sẽ đấy.”

Câu nói này lập tức có hiệu quả. Tiểu Bạch, buông cổ Vương Anh ra, lùi lùi, lại mếu, chuẩn bị khóc

-“Cái… cái này… thịt của em không ngon a. Rất rất gầy. Không bõ để anh dắt răng đâu.”

-“KHÔNG KHÓC”

Vương Anh hét lên. Hắn vẫn là chịu không nổi nước mắt. Đàn bà, đúng là được làm từ nước. Tiểu Bạch nín thin thít, tuy vậy, mắt vẫn rưng rưng. Vương Anh tiếp lời.

-“Từ nay, anh là chủ của em. Nói cách khác, em từ nay, nhất cử nhất động, đều phải nghe lời anh.”

-“Tại…. Tại sao?”

-“Vì anh muốn như thế. Ngày mai anh đi học. Ở nhà cho ngoan ngoãn.”

Nói xong, Vương Anh lập tức bước ra khỏi phòng, về phòng mình ở đối diện, nằm lên giường, khẽ thưởng thức cảm giác thắng trận. Môi hắn cong lên, tạo hình một nụ cười. Bắt đầu từ ngày mai, mọi chuyện bắt buộc phải khác. Tiểu công chúa này, lần đầu tiên sẽ phải là của hắn.

4. Chương 4: Bạn Mới

Tiểu Bạch ở nhà mấy ngày với mấy cô người hầu, chẳng có ai là có thời gian chơi với cô. Từ cái hôm Vương Anh dữ dằn với cô, cô tuyệt nhiên không dám làm phiền Vương Anh. Thế nhưng Vương Anh hình như khác. Ban ngày đi học về, liền đem cô ôm như một cái gối ôm, ngồi ở ghế xem ti vi. Buổi tối một mực đem cô sang phòng, ôm cô ngủ. Tiểu Bạch lúc trước ở hoàng cung cũng thường ngủ với Nhũ mẫu, Vào mùa hè, nhũ mẫu thường quạt cho cô ngủ. Mùa đông truyền hơi ấm, cho cô dễ ngủ hơn. Nhưng mà Nhũ mẫu tuyệt đối, chưa bao giờ xem cô như cái gối ôm thế này.
Tiểu Bạch uỷ khuất, không hề để ý tới chuyện nam nữ chung phòng. Đám người hầu trong nhà, cư nhiên xem cô là cô chủ, không dám ho he gì. Một dạ hai vâng với cô. Tiểu Bạch dở khóc dở cười. Đám nữ nhân này, so với đám cung nữ trong cung của cô, còn có phần lễ phép hơn nữa. Nhưng mà Tiểu Bạch cư nhiên là không thích. Cảm giác rất chán. Nam nhân bá đạo kia cô không dám chơi cùng. Cả ngày cũng chỉ biết lủi thủi một mình ngoài vườn. Cho tới một hôm

Tiểu Bạch hôm đó đang phơi nắng ngoài vườn. Mấy ngày làm cái gối, bị ôm đi ôm lại, cô cảm giác như người mình mốc meo lên. Vương Anh đúng là thực rất quá đáng. Lúc trước cô mới đến thì tốt hết chỗ chê. Tới bây giờ mới biết. Cái đồ bá đạo. Cái gì không vừa mắt lập tức quát ầm lên. Tiểu Bạch chỉ nhìn hắn quát tháo đám người hầu, cũng đủ để không dám trái lời hắn rồi.

Đang bực bội nằm dài phụng phịu trên chiếc ghế xếp ngoài vườn, đột nhiên nghe một tiếng rên nho nhỏ phía ngoài đường.

Tiểu Bạch tò mò tới chỗ có tiếng kêu, thò cổ qua song cửa, ngó quanh quất.

Không có ai hết.

Tiểu Bạch ngó quanh, đúng là không có ai a. Nhưng mà sao lại nghe tiếng rên? Thật kì lạ. Ở đây cái gì cũng rất kì lạ. Bồn tắm đẹp hơn ở chỗ cô nhiều. Nhưng mà cũng còn có một cái tưới cây, tắm rất thích a. có cái thứ nước keo keo, rất là thơm nữa. Hơn nữa còn có cái thùng, nướng được bánh nữa. Có cái hộp to to màu trắng, lạnh hơn cả mùa đông nữa. Vậy nên, chắc là không có người mà vẫn có tiếng, chắc là cũng không có gì lạ.

Tiểu Bạch, lắc lắc cái đầu xinh xinh, đang định thò cổ vào, đột nhiên nghe một tiếng rên nữa, ngay bên dưới cô.

Tiểu Bạch ngó xuống bên dưới, lập tức trợn tròn đôi mắt.

Một đứa bé, hình như là đang hôn mê a. Mắt thì nhắm nghiền. Quần áo trên người rách rưới. Kì quái. Sao lại có người ăn mặc như thế? Ở chỗ cô, mọi người đều mặc quần áo sạch sẽ, lành lặn.

-“Này… Bé con… Em làm sao thế?”

Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Vương Anh từ hôm cô đến, cảm thấy cách xưng hô của cô rất có vấn đề, đã điều chỉnh lại, bắt cô sử dụng toàn những từ ngữ rất là lạ. Tiểu Bạch cũng thuộc dạng rất thông minh. Gặp tiểu muội muội thì gọi em, xưng chị. Cái này cô biết a.

-“Đói” Đống bèo nhèo bên dưới thều thào. “Đói.”

Đói sao? Tiểu Bạch cuống quít. Cô là chưa bao giờ phải chịu đói. Lúc nào cũng có thức ăn ăn. Chắc chắn là rất khó chịu a. Nhũ mẫu nói với cô, đói quá sẽ chết a.

Nghĩ tới đó, Tiểu Bạch hốt hoảng, hét ầm lên, quên cả cách xưng hô.

-“Bé con. Không được chết. Tỉ tỉ mang thức ăn cho muội.”

Tiểu Bạch hấp tấp chạy vào trong nhà, khuôn mặt lấm lem nước mắt. Cô là không muốn bé con kia chết đâu a. Vậy nên phải nhanh lên. Tiểu Bạch chạy một mạch vào căn biệt thự, Chạy tới chỗ phòng bếp, lục hết tất cả những thứ ăn được ra. Bởi vì hơi bị nhiều thứ ăn được, vậy nên Tiểu Bạch phải cho vào một cái thùng, 5 phút sau, khệ nệ bê cái thùng ra, thẳng hướng phía cửa.

-“Em làm gì thế hả?”

Giọng nói nhẹ bẫng bỗng vang lên sau lưng. Tiểu Bạch đứng hình. Cái gì a? Quên mất là tên bá đạo ở nhà.

Vương Anh bước tới, liếc mắt một cái vào cái thùng giấy trên tay Tiểu Bạch, sau đó lướt ánh mắt qua khuôn mặt đang nặn một nụ cười như mếu của Tiểu Bạch. Hắn thong thả, nhón tay lấy một trái dâu.

-“Đưa cho ai?”

Tiểu Bạch lúc này không cười nổi nữa, mếu máo

-“Anh Vương Anh. Có thể cho em những thứ này không?”

-“Đưa cho ai?” Vương Anh lặp lại, giọng nói có phần mơ hồ hơn.

-“Cho… cho một cô bé.”

-“Cô bé? Cô bé nào?”

-“Là… cô bé đang ở ngoài. Có vẻ như là rất đói. Vương Anh ca ca… cho muội ra đi mà. Nếu không cô bé đó chết mất.”

Mắt Tiểu Bạch bắt đầu rưng rưng. Vương Anh nhướn mày. Cô ngốc này… lại loạn ngôn nữa rồi. Hắn không phải là không biết Tiểu Bạch định đem cho ai. Lúc nãy hắn ở trên phòng, qua cửa sổ nhìn thấy hết. Chỉ có điều…

Môi Vương Anh bỗng nâng nhẹ, thành một cái nhếch môi gian xảo.

-“Không được.”

Tiểu Bạch lần này oà khóc thật sự. Vương Anh nhăn mặt, lại khóc sao? Cô nương này bao giờ mới lớn đây. Hắn tiếp lời.

-“Trừ phi… đáp ứng cho ta một điều kiện.”

Tiếng khóc lập tức nín khe. Tiểu Bạch ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn hắn

-“Điều kiện gì?”

-“Sau này sẽ nói.”

Nhìn nụ cười bí hiểm trên môi Vương Anh, Tiểu Bạch có chút đắn đo. Nam nhân này, dù có chút bá đạo, thế nhưng cũng rất tốt với cô a. Chắc là sẽ không ra điều kiện gì làm khó cô. Nghĩ vậy, Tiểu Bạch sảng khoái gật đầu.

-“Được.”

Vương Anh giấu không nổi một nụ cười đểu cáng hết sức, ngay lập tức chiều ý Tiểu Bạch. Thế nhưng không phải để Tiểu Bạch ra ngoài, mà chính là mang cô bé con kia vào.

Đám người hầu trong nhà Vương Anh lập tức được vận dụng quá mức. Người thì chịu trách nhiệm ra mời cô bé vào. Người thì chịu trách nhiệm nấu ăn. Người thì chịu trách nhiệm đi mua chút quần áo cho cô bé. Tiểu Bạch cư nhiên trở nên cảm động hết mức, cười không ngơi miệng. Vương Anh chuẩn bị cho cô bé kia rất tốt, thậm chí còn đáp ứng cho phép cô bé ở lại với Tiểu Bạch mấy ngày. Tiểu Bạch mừng đến chảy cả nước mắt. Coi như là mấy ngày tới, cô bé cũng không phải lủi thủi một mình.

-“Bé con, em tên gì?”

Tiểu Bạch hớn hở hỏi. Cô bé kia thì còn gặm nốt món tráng miệng, ngước lên nhìn Tiểu Bạch như đánh giá một chút, sau đó chậm rãi trả lời.

-“Em tên Mễ Bối”

-”Vậy Tiểu Mễ, bố mẹ em đâu.”

-”Chẳng biết nữa. Trốn biệt hết rồi.”

-”Trốn???????”

Tiểu Bạch trợn tròn mắt nhìn Mễ Bối. Cha mẹ làm sao mà phải trốn chứ? Cô nhìn sang phía Vương Anh. Hắn có vẻ không mấy bận tâm lắm, còn hướng ánh mắt chăm chú đểu cáng nhìn về phía cô. Tiểu Bạch có chút rùng mình, thế nhưng cũng nhanh chóng quay lại với câu chuyện.

-”Vì sao bố mẹ em phải trốn?”

-”Bể nợ.”

-”Bể nợ? Là gì?”

Tiểu Mễ ngừng ăn, ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn Tiểu Bạch như đánh giá. Sau đó im lặng cúi đầu, tiếp tục ăn.

Tiểu Bạch nhìn thấy Tiểu Mễ không nói gì nữa, gọi người ra sắp xếp phòng cho Tiểu Mễ xong, liền kéo Tiểu Bạch về phòng.

5. Chương 5: Trò Chơi Kích Thích ( H )

Tiểu Bạch vẫn giữ nguyên khuôn mặt có chút khó hiểu, mặc cho Vương Anh kéo về phòng. Cô vẫn là có chút không hiểu. Trốn nợ là gì chứ? Sao lại đến nỗi phải bỏ mặc con gái mình như thế chứ? Tiểu Bạch rất rất không hài lòng. Phụ Vương cùng mẫu hậu của cô nhất định sẽ không bỏ mặc cô.
Tiểu Bạch thở dài. Nhắc đến Phụ Vương. Đến chốn xa lạ này đã được gần một tháng. Vậy nhưng lại chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cô có thể quay về. Cô rất là nhớ phụ vương cùng mẫu hậu a. Chẳng lẽ cả đời này không được gặp hai người bọn họ nữa sao?

Cả ngày hôm đó, Vương Anh ôm Tiểu Bạch, ở trong phòng xem phim. Tiểu Bạch đăm chiêu thở dài suốt. Buổi trưa ăn cơm cũng không ngon. Vương Anh nhất định không để Tiểu Bạch ra ngoài ăn. Tiểu Bạch dù gì cũng được giáo dục cẩn thận. Khách đến không thể để họ ăn một mình. Cô nhất định đòi ra ăn cùng Tiểu Mễ. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là một tiếng thét ra lửa của Vương Anh, Tiểu Bạch đành nén nước mắt, ở trong phòng cùng hắn ăn.

Vương Anh đã phải rất rất kiềm chế. Thế nhưng cô nương Tiểu Bạch này làm cậu rất chi là bực mình. Vừa bực mình, lại vừa rất buồn cười. Tiểu Bạch ở trong lòng cậu quẫy đạp lung tung, đòi ra ngoài ăn cho bằng được. Còn luôn miệng hét cái gì mà Anh ca ca. Anh ca ca cái gì chứ? Cả đời cậu mới chỉ có người khác gọi cậu là Anh Vương Anh bằng giọng êm ái ngọt ngào. Cùng lắm thì là Vương Anh. Chứ chẳng có ai lại gọi là Anh ca ca. Nghe cũng thật buồn cười. Tiểu Bạch bị cậu ôm chặt cứng, đầu vùi vào ngực cậu, thế nhung chân tay lại không yên phận. Chút nữa là cho cậu mấy cái tát, mấy cái đá. Cái này mà cũng gọi là công chúa sao? Cái kiểu này có khi là công chúa giả mạo cũng nên a.

Tiểu Bạch có một đặc điểm, trung hòa với đặc điểm dễ khóc, khiến cậu có phần bớt khó chịu. Cô dù rất hay khóc, thế nhưng chẳng bao giờ giận. Quá lắm thì cũng chỉ dám tỏ thái độ với cậu một chút. Sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu. Cả ngày nghịch mệt, Buổi tối, Vương Anh hài lòng ôm Tiểu Bạch vào lòng, cùng cô xem phim.

Còn có một điều. Màn hình trong phòng. Xem phim rất thoải mái. Hình ảnh vô cùng rõ nét. Âm thanh vô cùng sống động. Chỉ có một điều. Tiểu Bạch chỉ mới 16 tuổi, thế nhưng loại phim mà Vương Anh xem, tuyệt đối là loại không được cho người dưới 18 tuổi xem.

Tiểu Bạch cư nhiên không biết cái loại phim đó là để làm cái gì. Chỉ biết ở thế giới này, Người ta có thể đem rất rất nhiều người, rất rất nhiều cảnh thu vào trong một cái hộp hình chữ nhật rất to (Cái này người ta gọi một cách dân dã là Ti vi đấy ạ.), sau đó người ta sẽ diễn những cảnh không có thật cho mình xem. Đại loại cũng là như xem tuồng trong hoàng cung. Thế nhưng có phần hay ho hơn. Hơn nữa nhân vật cũng rất đẹp a. Xem rất là thích. Thế nên, Tiểu Bạch lúc đầu xem cũng chỉ có chút thắc mắc. Đại loại như tối hôm đó,

-”Vương Anh ca ca. Hai người đó làm cái gì vậy? sao lại ăn nhau như thế?”

-”Vương Anh ca ca. Hai người đó sao lại cởi hết y phục ra như thế?”

-”Vương Anh ca ca. tóm lại là họ đang làm cái gì thế?”

Vương Anh ngao ngán thở dài. Không phải chứ? Hình như cô công chúa này một chút về chuyện nam nữ mây mưa cũng không biết. Tuyệt nhiên là loại Tiểu Bạch Thỏ trắng không thể trắng hơn được nữa. Hắn ôn nhu nhìn Tiểu Bạch, từ từ giải thích.

-”Họ là đang chơi trò chơi.”

(Vương Anh ca ca. Nếu là một trò chơi thì sao lại phải cấm trẻ em chứ? T__________T)

-”Trò chơi sao? Vậy chúng ta cũng chơi. Có được không?”

Tiểu Bạch ngước ánh mắt ngây thơ, hưng phấn hỏi Vương Anh. Nếu là chơi thì cô cũng rất sẵn lòng a. Ở hoàng cung, chẳng có tì nữ nào chơi giỏi như cô hết. Cùng chơi trò gì cũng đều là cô giành phần thắng.

Vương Anh nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt cơ hồ có sóng. Cô bé này đúng là không biết gì hết. Cũng tốt a. Vậy thì…

Vương Anh cười mĩm chi với Tiểu Bạch, làm cô không cách nào đừng rùng mình một cái. Thiên a. Cười như vậy là ý gì chứ?

-”Đượ. Vậy chúng ta cùng chơi.”

Tiểu Bạch cha kịp gật đầu đồng ý, môi đã bị Vương Anh ép chặt. Trái tim nhỏ bé của Tiểu Bạch thót lên một cái. Trống ngực đập thình thịch. Cái… cái cảm giác này… rất là lạ a.

Trước đây Tiểu Bạch tới chạm vào nam nhân cũng chưa bao giờ, huống chi là bị hôn như thế này. Vương Anh nhẹ nhàng lướt qua một Tiểu Bạch, đầu lưỡi miết nhẹ nhàng. Sau một lúc, hắn đưa lưỡi tách hai cánh môi của Tiểu Bạch ra, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Hơi thở Tiểu Bạch có chút gấp gáp. Vương Anh đưa tay ôm lấy Tiểu Bạch, xiết nhẹ cô trong lòng. Cơ thể Tiểu Bạch mềm nhũn ra, y như sắp tan trong vòng tay Vương Anh vậy. Hắn tinh nghịch đùa giỡn chiếc lưỡi ẩm ướt của Tiểu Bạch, mút mát. Tiểu Bạch chỉ một lúc đã không kiềm chế được, rên khe khẽ mấy tiếng. Tiếng rên có chút khoái cảm, có chút nhục vọng. Tiếng rên này của Tiểu Bạch, đối vowiss Vương Anh mà nói, cũng như mồi lửa kích dục. Hắn gấp gáp lần mò vào trong làn áo Tiểu Bạch, vuốt nhẹ. Bàn tay Vương Anh như có điện. Tiểu Bạch cảm nhận rõ ràng được luồng điện chạy dọc sống lưng cô, tê tái.

Vương Anh nhanh chóng đem y phục trên người Tiểu Bạch cởi bỏ hết. Ngay cả y phục của hắn cũng nhanh chóng bị cởi ra hết, Vương Anh gấp gáp, ngầu nghiến đôi môi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị dạy hư, cũng nhanh chóng học theo Vương Anh, đáp trả mãnh liệt. Bàn tay mát lạnh của cô vuốt ve cơ thể rắn chắc của Vương Anh, khiến hắn như mê dại đi. Đôi môi tham lam của hắn lướt nhẹ trên mặt Tiểu Bạch, nhanh chóng lan tới cánh tai cô, sau đó theo cổ cô, nhẹ nhàng xuống ngực.

Lúc Vương Anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong Tiểu Bạch, hắn cũng là có chút do dự. Như thế này, hình như giống như lừa gạt con gái nhà lành quá. Tiểu Bạch là một thân trong trắng không biết gì. Hắn lại lợi dụng cái không biết gì của Tiểu Bạch, cướp đi trinh tiết của cô.

Đang lúc Vương Anh ngập ngừng do dự, Tiểu Bạch dường như cũng cảm nhận được Vương Anh dừng lại. Khoái cảm đang hết mực, Tiểu Bạch lúc này có cho vàng chắc cũng không muốn dừng. Cô kéo khuôn mặt Vương Anh xuống, nhẹ nhàng hôn hắn.

Nụ hôn của Tiểu Bạch như kích thích Vương Anh. Ngọn lửa vừa bị sự nhút nhát gạt xuống, ngay lập tức lại bùng lên. Mặc kệ là lừa đảo. Sau này hắn nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Bạch, nhất định không để cô chịu uỷ khuất.

Nghĩ như thế, Vương Anh lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong. Tiểu Bạch lúc đầu cảm thấy có chút đau. Cô buông môi Vương Anh ra, cố đẩy hắn ra. Tiểu Bạch rất sợ đau. Mới chỉ đau một chút, cô đã như muốn khóc. Vương Anh lúc này cư nhiên không dừng được nữa.

-“Tiểu Bạch. Đừng sợ.”

-“Không được. Rất đau a.”

-“Không sao. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

-“Không được.”

Tiểu Bạch lắc đầu quầy quậy. Vương Anh cũng là sớm biết Tiểu Bạch sẽ sợ đau mà từ chối hắn. Vậy nên cũng đã sớm chuẩn bị

-“Tiểu Bạch. Em lúc sáng đã đồng ý đáp ứng ý muốn của anh.”

Tiểu Bạch giương đôi mắt to tròn nhìn Vương Anh.

-“Nhưng mà… muội sợ đau.”

-“Không sợ. Anh hứa đấy. Chỉ đau một chút thôi.”

Tiểu Bạch cắn môi đắn đo. Vương Anh nhân lúc đó, đẩy mạnh một cái.

Tiểu Bạch cảm giác được cơn đau như xé. Cô hét lên một tiếng. Đau. Rất là đau a. Nước mắt Tiểu Bạch cũng vì thế mà đột nhiên tuôn ra.

Vương Anh dừng lại một chút nhẹ nhàng hôn lên mắt Tiểu Bạch. Lúc sau đó, có vẻ như Tiểu Bạch bớt đau hơn. Vương Anh bắt đầu nhấp nhẹ.

Tối hôm đó, Vương Anh năm lần bảy lượt đáp ứng nhu cầu của mình, không để ho Tiểu Bạch nghỉ ngơi một chút nào.

Sáng hôm sau Tiểu Bạch thức dậy đã là giữa trưa. Vừa bước xuống nhà, Tiểu Bạch đã nhìn thấy Tiểu Mễ lủi thủi xem ti vi một mình.

Lúc Tiểu Bạch bước tới, Tiểu Mễ làm một động tác như thể lau đi nước mắt. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy cô bé đã nhào tới ôm lấy cô bé chặt cứng. Ngày hôm nay cô rất mệt a. Muốn ôm ai đó chứ chẳng muốn chơi gì hết. Tiểu Mễ nhìn thấy thế cũng biết ý, ngồi im cho Tiểu Bạch ôm. Cô bé tuy chỉ là mới quen con người này, thế nhưng con người này rất ngốc. Chính vì ngốc nên không ngần ngại mà giúp đỡ một con nhóc 12 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi như cô bé.

Đúng là Tiểu Bạch thực sự rất ngốc. Thế nhưng Tiểu Mễ cũng nhìn ra được, Tiểu Bạch cũng là được che chở như cô bé. Vương Anh cơ hồ tỏ ra lạnh nhạt, tỏ ra như Tiểu Bạch chỉ là thứ đổ chơi, thế nhưng có vẻ như hắn rất tốt với Tiểu Bạch.

-“Tiểu Mễ. Em đang xem cái gì?”

Tiểu Bạch mơ màng nhắm mắt, hỏi Tiểu Mễ.

-“Cũng không biết. Chị không đi học sao?”

-“Đi học? Chỉ có nam nhân mới được phép đi học thôi.”

Nam nhân? Tiểu Mễ nhăn mặt. Cái luật lệ cổ hủ này, là ai đã dạy cho Tiểu Bạch?

-“Ai bảo chị như thế?”

-“Cũng chẳng biết nữa. Đi học vui lắm sao?”

-“Đúng. Đúng là rất vui.” Giọng Tiểu Mễ dường như có chút mơ hồ. Đi học? Đã mấy tháng nay cô bé không còn có quyền tới trường nữa rồi.

-“Vậy… Vương Anh ca ca cũng đi học. Đi học vui như thế, sao lại không cho tỉ đi cùng chứ?”

Tiểu Bạch mở mắt ra, chu môi thắc mắc. Đúng rồi a. Hắn ta chắc chắn là đi chơi một mình. Thật xấu tính quá a.

Tiểu Mễ nhìn Tiểu Bạch, dường như đoán được cô đang nghĩ gì, phì cười một cái. Tiểu Bạch xưng tỉ tỉ, thế nhưng sao cô bé lại có cảm giác như trong hai người. Cô bé mới là người lớn tuổi hơn.

Tiểu Bạch thấy Tiểu Mễ cười, chẳng hiểu gì cũng cười theo. Cười một lúc thì ôm Tiểu Mễ ngủ tiếp. Tiểu Mễ cũng chẳng ý kiến gì, chỉ như khẽ mỉm cười. Cả đời cô bé, bạn bè bao năm cũng chẳng bằng được một người mới quen như Tiểu Bạc

6. Chương 6: Tới Trường Cùng Vương Anh

Vương Anh về tới nhà đã là lúc chập choạng tối. Hôm nay học khá nhiều. Rất mệt mỏi. Lại còn thêm mấy nàng ý ới anh ơi anh à. Từ ngày có Tiểu Bạch, hắn đã sớm cáo từ giang hồ, từ bỏ mấy em chân dài.
Vừa bước vào cửa, Vương Anh đã nhìn thấy Tiểu Mễ cùng Tiểu Bạch ôm nhau ngủ trên ghế Salon. Hắn phì cười. Cái này là gì chứ? Tiểu Bạch ôm cậu ngủ cả đêm còn chưa đủ hay sao? Còn ôm Tiểu Mễ ngủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hình như tối qua Tiểu Bạch không có được ngủ. (Vương Anh ca ca thật là…)

Vương Anh bước tới ghế, lay nhẹ Tiểu Mễ dậy. Tiểu Mễ mơ màng mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Anh ra hiệu cho cô bé đi ăn. Còn hắn thì bế Tiểu Bạch vào phòng, dặn người hầu chuẩn bị thức ăn đem vào phòng.

Tiểu Bạch được Vương Anh bế trong tay, về đến phòng cũng mơ màng tỉnh. Vừa nhìn thấy Vương Anh, cô đã lập tức đem giọng ngái ngủ ra để nũng nịu.

-“Vương Anh ca ca. Huynh đi chơi đã về rồi sao?”

-“Đi chơi?” Vương Anh cười mà như mếu. “Ai nói với em là anh đi chơi?”

-“Tiểu Mễ. Cô bé nói đi học rất vui a. Nếu đã vui thì gọi là đi chơi.”

Tiểu Bạch nhắm mắt lại, để Vương Anh đặt lên giường, miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. Vương Anh nhìn cô mà thấy vừa buồn cười vừa bực. Đi chơi mà mệt thế này sao? Dù sao ở trường hắn cũng là sinh viên ưu tú. Giáo sư hay gọi tới giúp nhiều chuyện. Tất nhiên là phải có lợi nhuận. Thế nhưng chỉ mấy chuyện đó cũng đủ để hắn mệt tới phờ người. Vậy mà Tiểu Bạch ở nhà ăn sung mặc sướng lại nói là cậu đi chơi.

-“Anh không có đi chơi. Tiểu Bạch. Mau dậy ăn đi. Cả ngày hôm nay chỉ ngủ chứ không ăn đúng không?”

-“Ưm.” Tiểu Bạch ngân khe khẽ trong cổ một tiếng đòng tình. “Cơ mà cũng tại tối qua Vương Anh ca ca ham chơi quá.”

Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến tối qua, Vương Anh lại cảm thấy có chút hưng phấn. Cô nương ngốc này vốn dĩ không biết chuyện nam nữ. Thế nhưng chỉ cần hắn dạy đôi chút đã là trò giỏi hơn thầy. Hắn nở một nụ cười tà mị.

-“Vậy có thích chơi không?”

-“Có a. Rất là thích.”

Tiểu Bạch mơ màng mở mắt, cười với Vương Anh một cái hoàn toàn thuần khiết, ngược lại hoàn toàn với hắn.

Lúc người hầu đưa thức ăn vào phòng, Tiểu Bạch ngủ cả ngày, đói bụng muốn chết, ngửi thấy mùi gà nướng, không cần Vương Anh nói gì nhiều, lập tức ăn tới tấp. Quả thật là rất đói a. Thế nhưng cả ngày mệt quá, không dậy ăn được chút gì.

Một lát sau, con gà nướng đã bị Tiểu Bạch xử lí sạch sẽ. Cô bé ngã người tựa vào thành ghế, thoà mãn xoa bụng.

-“A

”

Vương Anh nhìn bộ dạng Tiểu Bạch ăn cũng đã đủ để phát ngầy. Hắn vốn dĩ sinh ra đã kén ăn. Không ngờ lớn lên lại phải nuôi một tiểu cô nương ăn nhiều tới mức này. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn hắn, rồi sực nhớ ra điều gì, cô gấp gáp lên tiếng.

-“Đúng rồi. Vương Anh ca ca. Ngày mai đi học có thể cho phép muội cùng Tiểu Mễ đi cùng không?”

-“Đi cùng?” Vương Anh buông đũa xuống, trợn mắt nhìn Tiểu Bạch. “Em muốn đi cùng sao?”

-“đúng. Rất rất là muốn đi a.”

Tiểu Bạch hớn hở cười tươi. Vương Anh đúng là có cầu cũng không được. Hắn là muốn khoe với cả thế giới này về sủng vật ngoan ngoãn xinh đẹp này. Thế nhưng cũng có chút do dự. Hắn sợ tới trường, Tiểu Bạch có chút không quen sẽ thấy lạc lõng. Vậy nên cũng còn do dự chưa hỏi Tiểu Bạch đi cùng hắn tới trường.

-“Thật sự là muốn đi sao? Vậy được. Thế nhưng, chỉ mình em đi thôi.”

Tiểu Bạch nghe Vương Anh nói thế, có chút do dự. Không đi cùng Tiểu Mễ, vậy chẳng phải là ham vui bỏ mất bạn sao. Cô buồn bã lắc đầu. Vương Anh cười cười, mơ hồ nói

-“Không phải lo về Tiểu Mễ. Ở nhà này có nhiều thứ để cô bé đó chơi.”

-“Vậy sao?” Tiểu Bạch cắn môi do dự. Cuối cùng vẫn là gật đầu, cười tươi. Vương Anh lúc đó mới tiếp tục

-“Nhưng mà…. Nhất định không được nói chuyện khi anh chưa cho phép. Nếu bất đắc dĩ phải nói thì phải dùng ngôn ngữ anh đã dạy. Còn nữa. Dù có chuyện gì cũng phải bám lấy anh. Không được tiếp xúc với nam nhân khác. Mà điều cuối cùng này… chỉ cần ở bên anh, nhất định em có muốn tiếp xúc cũng không được.”

Sáng hôm sau, Tiểu Bạch hưng phấn tới mức dậy từ lúc mới 6h. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Anh ôm cô ngủ, khuôn mặt thánh thiện y như một thiên thần. Tiểu Bạch im lặng nhìn Vương Anh. Tên bá đạo này cũng là đẹp tới mức lay động lòng người a. Ngoài phụ hoàng ra, cô chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp đến thế. Đẹp tới mức làm cho người ta tim đập nhanh không ngừng. Tiểu Bạch đưa tay ôm lấy ngực. Kì lạ. Sao lại có cảm giác này chứ?

Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Không tự chủ được, khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà lên vuốt vuốt lông mày của Vương Anh. Bàn tay trượt xuống chiếc mũi cao thanh thuý, sau đó lại lướt lên đôi môi hồng của Vương Anh. Cái này… khuôn mặt này… thực sự là đẹp a. Tới mức mê hoặc người ta.

Đúng lúc Tiểu Bạch đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, Vương Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, mắt vẫn không mở.

-“Làm gì thế Tiểu Bạch. Em không ngủ sao?”

-“Không… không có.” Tiểu Bạch lắp bắp. Cảm giác y như một đứa trẻ làm sai chuyện gì bị bắt được vậy. “muội làm huynh thức giấc sao?”

Vương Anh mở mắt, nhíu mày.

-“Em xưng hô là gì?”

-“A.” Tiểu Bạch mỉm cười. “Em xin lỗi anh Vương Anh.”

……………

Chuẩn bị xong cũng tới 7h. Tiểu Bạch ngay cả cách bối tóc cũng không biết. Bình thường có người hầu giúp cô. Tới thế giới này, không có ai hầu cô chải đầu, thế nên Tiểu Bạch chỉ biết chải sơ, thả mái tóc dài tự nhiên của mình xoã ngang vai. Vương Anh ngao ngán, nhận nhịn chờ Tiểu Mễ mắt nhắm mắt mở, mơ màng chỉ cho Tiểu Bạch. Tới 7h cuối cùng cũng sơ sơ một chút. Vương Anh vẫn là thích Tiểu Bạch bối tóc cao như thế này hơn. Nhìn năng động hơn. Hơn nữa, đi ra ngoài không nên để Tiểu Bạch để xoã tóc, sẽ thu hút rất rất nhiều ánh mắt a.

Kế hoạch bối tóc để tránh sự chú ý vào Tiểu Bạch của Vương Anh cũng không mấy hiệu quả. Ngay cả khi bối tóc lên, trên đường đi vẫn là rất nhiều ánh mắt xăm xoi một cách thèm muốn vào Tiểu Bạch. Hắn cư nhiên cảm thấy khó chịu. Đó là tiểu sủng vật của cậu. Ai cho phép người ngoài nhìn như thế. Tiểu Bạch hưng phấn ngồi bên sau, ngó nghiêng lung tung, càng làm cho Vương Anh tức khí hơn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, ngày mai sẽ đi taxi.

Vừa tới trường, hiệu ứng mà Tiểu Bạch tạo ra có vẻ hiệu quả hơn gấp mấy lần. Nam sinh trong trường chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bạch là ngay lập tức mê mẩn. Nữ sinh nhìn thấy không ít người cảm thấy ghen tị. Âm thầm có, tỏ thái độ có. Thế nhưng thái độ gì thì thái độ, cứ phải nể mặt con người đang lườm lườm nhìn xung quanh, đánh dấu sở hữu. Vương Anh trong giới dân chơi Hà thành rất nổi tiếng. Tiêu tiền như nước. Nghe đâu là sở hữu một công ti online, còn trong quá trình thử nghiệm, sau này hắn ra trường sẽ thành lập. Doanh thu của công ti này rất cao. Vậy nên hắn tiêu tiền không bao giờ phải đắn đo. Hắn cũng thuộc dạng người hiền lành, tức là nếu không ai đụng chạm đến hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không thèm để mắt tới. Thé nhưng một khi đã đụng tới hắn, nhất định là chết không toàn thây.

Vương Anh hài lòng nhìn xung quanh. Vẫn là danh tiếng của hắn đáng sợ. Nếu không e rằng hôm nay Tiểu Bạch bị nhìn tới mức mòn người mất. Tiểu Bạch nãy giờ theo chân Vương Anh, thế nhưng cũng không quen hớn hở nhìn xinh quanh. Ở nơi này thật sự rất đẹp a. toàn là những ngôi nhà to lớn. Tuy không xinh đẹp được như hoàng cung, thế nhưng cũng gọi là rất đẹp mắt. Chỉ có điều…

-“Anh Vương Anh… tại sao mọi người lại nhìn em vậy?”

Tiểu Bạch có chút e dè lên tiếng hỏi Vương Anh.

-“Không sao.” Vương Anh tiện tay ôm lấy vai Tiểu Bạch, nửa ôm nửa dìu cô vào giảng đường. “Bọn họ là chưa nhìn thấy người nào đẹp như em thôi.”

-“Vậy sao?” Tiểu Bạch chu môi thắc mắc. Cô ở trong hoàng cung, trước nay chưa có ai dám nhìn cô như thế. Xem ra là mọi người ở đây rất thân thiện.

Tiểu Bạch nghĩ như thế, lại cảm thấy vui vẻ, để yên cho Vương Anh ôm vào giảng đường.

Vào tới nơi, Vương Anh an phận cho mình cùng Tiểu Bạch ở ghế sau cùng. Nếu là bình thường, hắn sẽ ngồi ở ghế đầu. Như thế sẽ dễ học hơn. Hắn dù sao cũng là học sinh xuất sắc. Việc học với hắn mà nói, dù có không học hắn cũng giỏi, thế nhưng hắn vẫn rất hứng thú. Hôm nay đi cùng Tiểu Bạch, vậy nên hắn cư nhiên phải ngôi bên dưới. Sủng vật của hắn làm sao có thể tuỳ tiện để cho người khác nhìn như thế?

Tiểu Bạch dù ngồi ở đâu cũng có phần cảm thấy hứng thú. Cô ngồi cạnh Vương Anh, luôn miệng trầm trồ. Chỗ này cũng không tệ a. Đèn đóm rất đẹp.

Suốt buổi học, mặc dù đã ngồi cuối, Tiểu Bạch vẫn là không tránh khỏi bị người ta nhìn. Tiểu Bạch ngó nghiêng một lúc cũng chán. Chỗ này có gì vui chứ? Mọi người đều nhìn cô. Làm cô có phần không thoải mái. Vương Anh lại học rất chăm chú. Tiểu Bạch chỉ có cách nằm bẹp xuống bàn ngắm Vương Anh.

Ánh mắt Tiểu Bạch chăm chú dán vào Vương Anh. Mĩ nam a. Ở ngôi trường này, cô dù để ý rất kĩ, cũng không thể tìm được ai có khuôn mặt cùng dáng người đẹp như hắn. Tiểu Bạch đăm chiêu suy nghĩ. Thực ra thì ở cùng hắn rất vui. Thế nhưng, cô vẫn là thích ở cùng phụ Vương cùng Mẫu hậu hơn.

Vương Anh bị nhìn mất một lúc, cuồi cùng cũng là chịu không nổi. Hắn nằm bẹp xuống bàn, ngoảnh mặt vào Tiểu Bạch, nhỏ giọng hỏi cô.

-“Tiểu Bạch. Mặt anh có gì sao?”

-“Không có.” Tiểu Bạch học theo Vương Anh, nhỏ giọng đáp lại. “Vương Anh ca ca. Ở đây rất chán.”

Vương Anh suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, dắt Tiểu Bạch ra ngoài.

Thức ăn với Tiểu Bạch mà nói, bao giờ cũng có sức hấp dẫn lạ thường. Vừa mới ở trên lớp cùng Vương Anh, buồn ngủ tới mức mơ màng, bây giờ ở canteen lại ăn rất hăng hái. Vương Anh hài lòng ngắm nhìn Tiểu Bạch ăn, không thèm để ý tới ánh mắt của những sinh viên khác. Tiểu Bạch tuy là công chúa, thế nhưng cách ăn uống cũng thật khác người. Nhìn Tiểu Bạch ăn, người ta chỉ là muốn ăn cùng, tuyệt đối không ó cảm giác giả tạo mà những nữ nhân khác thường gây ra.

Tiểu Bạch vui vẻ ăn uống. Thức ăn ở thế giới này thật ngon a. Trước đây sơn hào hải vị cô đã ăn qua rất nhiều. Thế nhưng đều là làm người ta chán ngấy. Thức ăn ở đây vừa ngon, lại vừa rất hợp vị. Ăn nhiều cũng không chán a.

Tiểu Bạch ngước ánh mắt đầy biết ơn về phía Vương anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn đang nhìn mình. Cô cơ hồ có chút đỏ mặt, lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp. Thực lạ. Tại sao tự nhiên lại nhìn cô như thế? Hơn nữa, sao cô lại phải cảm thấy có chút không tự nhiên như thế chứ?

Đang suy nghĩ mông lung, Tiểu Bạch đột nhiên nghe được tiếng Vương Anh phi cười một tiếng. Cô có chút ngạc nhiên, lại ngước lên nhìn Vương Anh. Hắn dùng tay che mất nửa miệng, nửa miệng còn lại cong lên thành một nụ cười mỉm. Nhẹ thôi. Nụ cười nhẹ tới mức Tiểu Bạch cảm thấy như có làn gió thoảng qua. Vương Anh vươn tay ra, lau vết bơ dính trên khoé môi Tiểu Bạch, ôn nhu nói.

-“Tiểu Bạch ngốc. Đã no chưa?”

Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn hắn. Một lúc sau mới vất vả lên tiếng.

-“Anh Vương Anh. Tại sao tay anh chạm vào em lại thấy có chút tê tê.”

Câu trả lời của Tiểu Bạch rất ngây ngô, cũng không hề liên quan tới câu hỏi. Thế nhưng nụ cười trên môi Vương Anh lại cong hơn một chút. Tiểu Bạch ngốc. Đúng là không có chút khái niệm nam nữ nào. Hắn vẫn là thích Tiểu Bạch ngây ngô như thế. Sủng vật này quả thật rất đáng yêu.

Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Anh chỉ mỉm cười, có chút không thoải mái trong lòng. Thế nhưng cô vẫn là rất biết điều. Nam nhân bá đạo như Vương Anh, cô vẫn là nên ngoan ngoãn. Cô chỉ tỏ thái độ một chút.

-“Em muốn vào nhà vệ sinh.”

-“Được.”Khuôn nặt Vương Anh vẫn không hạ nét cười, đáp ứng cho Tiểu Bạch. “Em đi qua chỗ đó, rẽ trái sẽ thấy.”

Tiểu Bạch nhanh chóng lỉnh vào nhà vệ sinh, đứng bần thần trước bồn rửa, nhìn vào hình ảnh của mình đang ngây ngốc trong gương.

Khuôn mặt Tiểu Bạch lúc này đỏ bừng. Cô cúi xuống, vặn nước, vỗ nhẹ. Làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cảm lạnh sao?

Tần ngần trong phòng vệ sinh một lát, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng bước ra ngoài.

Phoá bên ngoài canteen, bàn của cô và Vương Anh lúc này bị một đám con gái bu quanh. Tiểu Bạch khẽ nhăn mặt một cái. Như thế này thì không chen vào được là cái chắc. Đám con gái bu quanh Vương Anh lúc này có vẻ rất phấn khích. Người thì tỏ ra yểu điệu, thế nhưng vẫn hung hăng dẫm lên chân người khác để tranh chỗ cạnh Vương Anh, người thì không cần giả bộ, chỉ cần có cơ hội lập tức nhào tới Vương Anh. Vương Anh ngồi ở giữa trung điểm có vẻ hơi có một chút khó chịu. Hắn nhăn mặt, im lặng. Một cô bé trang điểm rất đậm, hình như rất hâm mộ Vương Anh, nhân cơ hội hắn nhăn mặt, giả vờ mất đã, ngã vào lòng Vương Anh.

Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó, không đừng được, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Cái gì vậy chứ? Đó rõ ràng là cố ý mà. Mặc dù Vương Anh chẳng thèm bận tâm, nhích qua một bên, vừa vặn để cô bé đó ngã nhào luôn xuống đất, thế nhưng cô vẫn là khó chịu cực kì a. (Con bé kia đáng đời quá a. Can tội hám dzai. Vẫn là Vương Anh ca ca nhất. Há há.)

Vừa lúc Tiểu Bạch định xông vào giữa đám ruối nhặng kia, cô bỗng cảm thấy được có người nắm vai cô.

Tiểu Bạch quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy 3 nữ nhân đang nhìn mình.

-“Cô có phải là người đi cùng anh Vương Anh.”

Tiểu Bạch nhìn 3 người bọn họ, ngây ngô trả lời.

-“Đúng. 3 chị là…”

Đứa con gái đứng giữa chỉ cần nghe Tiểu Bạch gật đầu xác nhận, lập tức ra hiệu cho 2 người bên cạnh kéo Tiểu Bạch đi.

Tiểu Bạch hoảng sợ hét ầm lên, gọi tên Vương Anh, Thế nhưng một tiếng cũng không kêu ra được. Nữ nhân đứng giữa lúc nãy đưa tay bịt chặt miệng cô, cả 3 người nhanh chóng đưa cô lên tầng thượng. Tiểu Bạch hoảng hốt nhìn về Vương Anh. Hắn bị đám con gái che mất tầm nhìn, không nhìn thấy được cô đang bị lôi đi như một bị cỏ.

-“Các người… các người muốn làm gì?”

Tiểu Bạch vừa bị ném xuống nền đất tăm tối trong một cái nhà kho đã lập tức run rẩy hỏi.

-“Làm gì sao?”

Con bé có vẻ như là chị hai trong 3 đứa nhếch môi, cười một cái rât chi là đểu cáng. Nó đưa tay bóp chặt lấy cằm Tiểu Bạch, nghiến răng.

-“Nói. Mày với anh Vương Anh là quan hệ gì?”

Tiểu Bạch cảm thấy một cơn đau nhứ ở cằm truyền đến, đau đớn vô cùng. Thế nhưng cô vẫn là một mực không rơi lệ. Trong lòng cô sợ hãi. Thế nhưng công chúa có cốt cách của công chúa. Đứng trước kẻ thù tuyệt đối không thể khóc. Trước nay vẫn là ở cạnh những người cô cảm thấy gần gũi, Tiểu Bạch mới rơi lệ.

Ánh mắt quật cường của Tiểu Bạch làm cho Ngọc Thân khó chịu. Ánh mắt đó, cô ta tuyệt đối không thích. Ngọc Thân mắt ánh tia lửa, gằn giọng hỏi lại.

-“Nói nhanh. Mày là gì của anh Vương Anh?”

-“Là gì liên quan tới ngươi sao?”

Tiểu Bạch nhạt nhẽo trả lời. Cô dù có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn mạnh miệng đối chọi. Tên bá đạo kia nhất định sẽ tới cứu cô.

-“Được. Mày được. Đánh nó.”

Ngọc Thân tức giận, giẫm chân hét lên. Hai con bé to tợn kia lập tức xông vào Tiểu Bạch, hung hăng đưa 10 đầu móng tay y như quỷ ra, khiến cho Tiểu Bạch sợ hãi nhắm tịt mắt.

-“Các người đang làm gì?”

Giọng nói nhẹ bẫng bên sau đột ngột vang lên. Tiểu Bạch mừng rỡ.

-“Vương Anh ca ca.”

Vương Anh đứng bên sau đám người đó, hơi thở gấp gáp, thế nhưng vẫn là khí chất lạnh lùng.

-“Anh… Anh Vương Anh. Bọn em chỉ là đang chơi một trò chơi nhỏ thôi.”

Ngọc Thân mặt tái mét, quay lại nhìn Vương Anh, nở một nụ cười tươi. Tiểu Bạch nhìn Ngọc Thân mà chán ghét. Cái gì mà chơi chứ? Rõ ràng là bắt cô đến.

-“Tiểu Bạch, tới đây.”

Vương Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho Tiểu Bạch. Khuôn mặt hắn bình thản, không có chút gì tức giận, chỉ như thể là đang đi đón một bé con ham chơi trở về nhà. Tiểu Bạch không cần nói gì thêm, lập tức nhào vào lòng Vương Anh, đưa ánh mắt bọn-mày-tới-số-rồi nhìn 3 đứa con gái kia.

Nụ cười của Ngọc Thân có chút cứng, thế nhưng sau đó lại lập tức phục hồi. Cô ta dù sao cũng là bạn gái của Vương Anh. Hại người là chưa có chia tay mà.

-“Anh Vương Anh. Đứa con gái xấu xí như vậy, anh cần gì phải đùa giỡn tình cảm của cô ta.”

Vương Anh hướng ánh mắt trong vắt nhìn về Ngọc Thân. Nha đầu này…

-“Cô là ai?”

Lần này Ngọc Thân á khẩu hoàn toàn. Tới miệng cũng khép không nổi. Cái gì a? chẳng lẽ hắn ta không nhớ cô sao? Cho dù cô vẫn biết Vương Anh rất nhiều bạn gái, thế nhưng cũng đâu tới nỗi không nhớ hết được tên chứ?

-“Anh… Em là Ngọc Thân. Là BẠN GÁI của anh.”

Giọng nói Ngọc Thân run run đính chính. Cô ta là cố tình nhấn mạnh chữ bạn gái cho 2 con người kia nghe. Thế nhưng…

Vương Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, không chút ấn tượng. Bạn gái? Có sao? Chẳng nhớ gì hết. (Anh ca ca. Cái này gọi là giết người không dao a. Tại sao dzai đẹp trên đời anh nào cũng lạnh lùng như thế? T________T)

Tiểu Bạch so với Vương Anh lại càng không có ấn tượng gì. Cô vẫn là ngây ngốc đứng nhìn cô gái tên Ngọc Thân kia. Bạn gái là gì chứ? Ở chỗ cô không có dùng từ này. Tiểu Bạch hướng ánh mắt thắc mắc nhìn Vương Anh, như thể đang chờ đợi hắn giải thích.

Trong lòng Vương Anh lúc này cảm thấy thật sự nhàm chán. Bạn gái? Cho dù đúng, cô ta nghĩ là cô ta có ảnh hưởng tới hắn sao? Hắn là lên giường với biết bao nhiêu người. Đừng nói đến tên, cả khuôn mặt hắn cũng chưa chắc đã nhớ.

Vương Anh nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Bạch ra ngoài. Bên ngoài đã có mấy người đứng chờ sẵn. Lúc nãy nhìn thấy Tiểu Bạch bị kéo đi, hắn muốn đuổi theo mà lại bị một đám nữ nhân bao vây, không thể rời chân. Cuối cùng vẫn là phải gọi tới tay chân truy tìm trước, còn hắn, vừa gác máy đã hét lên một tiếng, khiến bọn kia xanh mặt, dạt sang một bên ngay tắp lự.

Đám tay chân đứng bên ngoài chờ lệnh, một nam nhân áo trắng bước lên trước mặt hắn, nghiêng đầu vừa hỏi vừa cười.

-“Là cô bé này sao?”

Tiểu Bạch tò mò nhìn nam nhân trước mặt. Hắn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, 2 cúc phía trên không cúc lại, cứ như cuốn hút người ta. Hắn mỉm cười với Tiểu Bạch, nụ cười toả nắng hút hồn người. Với những cô gái khác mà nói, nụ cười này chẳng khác gì một đòn chết hết. Cứ phải gọi là ngất ngây. Thế nhưng hắn vẫn là nhầm lẫn một chút. Tiểu Bạch căn bản không có gì ấn tượng với nam nhân này. Cao cũng chỉ tầm Vương Anh. Đẹp lại không đẹp bằng Vương Anh. Vì vậy, Tiểu Bạch lập tức lại nép vào lòng Vương Anh, níu níu áo hắn, ý chừng muốn về nhà.

7. Chương 7: Tiểu Sủng Vật Của Anh

Tiểu Bạch theo Vương Anh về nhà an an tĩnh tĩnh, không hề hay biết mình vừa quay đi, 3 đứa con gái kia đã bị dzai đẹp Thiên Nam ra lệnh đánh cho một trận tơi bời. 3 đứa con gái, 3 bộ hồ sơ, ngày mai lập tức bay ra khỏi hồ sơ sinh viên đại học Ngoại Thương. Hắn không phải là dạng không biết thương hoa tiếc ngọc. Thế nhưng hoa này ngọc này, hôm nay đúng là xui tận mạng. Vương Anh nổi giận với bọn con gái này, Thiên Nam có thể nương tay. Nhưng là hắn đang tức giận phừng phừng. Đường đường là một hot boy ở đất Hà thành, thế nhưng cô gái nhỏ kia chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức đã như vẻ chán ngán, thu về ngước lên Vương Anh. Hắn tức. Hắn chém. Chém hết. Cơ mà dù sao cũng là sủng vật mà Vương Anh yêu thích. Vậy nên hắn chỉ có thể giận cá chém thớt mà thôi.
Trên đường về, Vương Anh cư nhiên đem Tiểu Bạch tống lên taxi, chiếc SH cũng vứt lại, bắt Thiên Nam đưa về. Tiểu Bạch mệt mỏi nép vào lòng hắn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc về tới nhà cũng là hắn phải nhẹ nhàng bế Tiểu Bạch vào nhà.

Tiểu Bạch ở trong lòng Vương Anh ngoan ngoãn ngủ. Tiểu Mễ ở nhà chờ cô về chơi cùng, thế nhưng nhìn thấy mặt Vương Anh đã lập tức nín khe. Cô bé lẳng lặng vào phòng của mình. Nói gì thì nói, cô bé cũng là đang ăn nhờ ở đậu, dù gì cũng nên biết điều.

Vương Anh đưa chân đá nhẹ cửa phòng, cố sức không gây ra tiếng động, sau đó bề Tiểu Bạch lại gần giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tiết trời mùa đông rét buốt khiến cho da mặt Tiểu Bạch có chút tái. Vương Anh bật lò sưởi, nhẹ nhàng kéo chắn cho Tiểu Bạch, bản thân cũng chui vào nằm một bên cô.

Hắn nằm nghiêng sang phía Tiểu Bạch, chăm chú ngắm nhìn. Rốt cuộc là nữ nhân này làm bằng thứ gì? Tại sao lại xinh đẹp đến thế? Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Tiểu Bạch. Tiểu sủng vật của hắn cũng thật kì lạ. Hắn là trước nay chưa hề biết lo lắng cho ai. Vậy mà lúc nãy đi tìm Tiểu Bạch, trong lòng lại lo lắng không yên. Bụng hắn sôi lên từng hồi. 3 đứa con gái kia quả thật gan to bằng trời. Cư nhiên dám bắt cóc Tiểu Bạch của hắn. Hắn dù gì cũng là người đứng đầu Nil. Bọn con gái kia chẳng lẽ lại không biết.

Tiểu Bạch trong mơ mấp máy môi, gọi một tiếng Phụ Vương. Vương Anh có chút giật mình, rụt tay lại. Ngay sau đó lại như nhận ra hành động kì lạ của mình, có chút đỏ mặt. Hắn vì cớ gì mà lại phải rụt tay lại? Tiểu Bạch là Tiểu sủng vật của hắn. Hắn muốn làm gì nàng cũng được. Cớ sao phải giật mình. Còn nữa. Tiểu Bạch, tới lúc nào thì cô mới gọi tên hắn trong lúc mơ?

Vương Anh có chút tò mò, lại đưa mắt ngắm nhìn Tiểu Bạch. Đúng lúc cô mơ màng mở mắt, cảm nhận được hắn, quay sang nhìn hắn một cái.

Ánh mắt Tiểu Bạch vừa chạm tới ánh mắt Vương Anh, cô đã lập tức nở một nụ cười còn mơ mơ màng màng. Tên bá đạo này lúc nãy tới cứu cô. Không hiểu vì cái gì, cô cảm thấy rất vui. Có thể là vì cô đặt niềm tin không sai chỗ. Trên đời này, ngoài phụ vương ra, hắn là nam nhân giỏi nhất.

Đối với Vương Anh mà nói, nụ cười của Tiểu Bạch có chút lay động hắn. Tiểu sủng vật xinh đẹp của hắn vẫn còn đang dở tỉnh dở mê. Quả thật quyến rũ lòng người. Vương Anh không cầm lòng được, đặt lên môi Tiểu Bạch một nụ hôn.

Tiểu Bạch mơ màng cảm nhận đôi môi Vương Anh. Lại chơi nữa sao? Cô bây giờ có chút buồn ngủ a.

Tiểu Bạch đẩy Vương Anh ra, giọng nũng nịu.

-“Vương Anh ca ca. Em muốn ngủ.”

Vương Anh nhìn Tiểu Bạch níu áo hắn, cảm thấy thật sự rất dễ thương. Chiếc sơ mi trắng của hắn lúc này xộc xệch nhăn nhúm, bị Tiểu Bạch níu lấy. Bàn tay còn lại của Tiểu Bạch đặt lên ngực hắn, nóng hổi. Vương Anh nhất thời không kiềm chế được, hắn hung hăng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, hung hăng hôn cô.

Tiểu Bạch chống không được, đành cùng hắn chơi. Vương Anh càng lúc càng nóng bỏng hơn, chỉ một lát sau đã đem Tiểu Bạch ăn sạch sẽ.

Cơn kích tình qua đi, Tiểu Bạch có chút mệt mỏi nép vào lòng Vương Anh. Bờ ngực Vương anh cứng rắn, Tiểu Bạch gối lên lại cảm thấy rất thích. Bàn tay Vương Anh nắm chặt tay cô, thở gấp.

-“Vương Anh ca ca. Lúc nãy làm sao biết muội bị bắt đi?”

Vương An him lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời.

-“Anh chỉ nhìn thấy mập mờ. Nghi ngờ gọi người time m. Bản thân vào phòng vệ sinh đã không nhìn thấy em đâu. Vậy nên mới biết em bị bắt đi.”

Tiểu Bạch trố mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Anh.

-“Vương Anh ca ca. Huynh vào nhà vệ sinh nữ sao? Chẳng phải huynh nói với muội rằng nữ nhân không được vào nhà vệ sinh nam, nam nhân cũng không được vào nhà vệ sinh nữ sao? Như vậy chẳng phải sẽ bị đánh sao? Vương Anh ca ca. Rốt cuộc lúc nãy huynh có bị đánh không? Có đau không?”

Tiểu Bạch có chút hốt hoảng, lo lắng cho Vương Anh. Thế nhưng hắn lại chỉ phì cười. Hắn không ngốc tới mức xông thẳng vào đó, không bị đánh cũng sẽ bị gọi là biến thái mất. Hắn chẳng qua là nhờ một nữ nhân vào tìm cô thôi.

Thế nhưng Tiểu Bạch lo lắng cho hắn. Chỉ như vậy thôi đã làm hắn cảm thấy vui vẻ. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có ba mẹ hắn lo cho hắn. Người ngoài lại chưa có ai vì hắn mà lo lắng. Vương Anh không đừng được, môi cong lên thành một nụ cười. Hắn đưa tay, ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng.

-“Tiểu Bạch. Lo lắng cho anh sao?”

-“ưm. Có chút lo.”

-“Vì sao lại lo lắng?”

-“Không biết.”

Vương Anh lúc này thực cười không nổi nữa. Trước tới nay, hắn vẫn là cảm thấy Tiểu Bạch ngốc nghếch cũng tốt. Thế nhưng lúc này lại chẳng tốt chút nào.

-“Vương Anh ca ca. huynh cũng lo lắng cho muội, thế nên mới đi tìm muội sao?”

-“Đúng.” Giọng nói Vương Anh mơ hồ. Lo lắng? Hắn quả thật đã lo tới phát sốt.

-“Vậy sao lại lo lắng?”

Vương Anh tách Tiểu Bạch ra, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu Bạch là đang bẻ lại hắn sao?

Vương Anh mất mất nửa ngày mới thôi ngạc nhiên. Hắn lại kéo Tiểu Bạch vào lòng, nhẹ nhàng nói ra câu trả lời dường như không đúng với lòng.

-“Vì em bây giờ là sủng vật của anh

8. Chương 8: Thúc Thúc Vương Anh

Tiểu sủng vật của Vương Anh tới trường một lần, ấn tượng không hề tốt, ngày hôm sau đã quyết định ở nhà cùng Tiểu Mễ. Vậy nên cô dù có là thần thánh cũng không biết được ở trường Vương Anh, nữ nhân thì mừng phơi phới ra mặt, còn nam nhân thì ôm đầu kêu trời.
Thiên Nam từ ngày hôm đó tần suất xuất hiện trước mắt Tiểu Bạch ngày một dày lên. Dường như cậu chàng quyết tâm cao độ khiến cho Tiểu Bạch phải công nhận sắc đẹp của hắn. Tiểu Bạch dường như không mấy ác cảm với mỹ nam này. Vậy nên cũng rất lịch sự tiếp Thiên Nam. Tất nhiên, mọi chuyện đều là phải có mặt Vương Anh nữa.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Bạch cư nhiên trở thành mục tiêu của Thiên Nam. Hắn lúc nào cũng cảm thấy nhiện vụ cao cả của mình lúc này chính là làm cho nữ nhân duy nhất trên thế giới không thèm để mắt tới hắn kia công nhận hắn. Có vậy mới có thể tiếp tục xưng là mỹ nam với các mỹ nhân. Vương Anh một hai ngày thì còn có thể hiểu được. Thế nhưng tới ngày thứ 5, hắn tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa, bản chất bá đạo ham chiếm hữu cũng lộ rõ ra, cư nhiên túmlấy áo Thiên Nam quẳng ra khỏi cửa một cách không thương tiếc.

-“Vương Anh. Vương Anh. Ông không thể làm như thế. Tôi nhất định phải làm cho sủng vật của cậu sáng mắt ra.”

Vương Anh nhếch môi lên một cái. Sáng mắt? Chỉ sợ Tiểu Bạch chưa kịp sáng mắt hắn đã đem thằng bạn chí cốt lên thớt làm thịt từng phần rồi. Hắn không thèm nói tới nửa lời, quay lưng đi thẳng, mặc cho Thiên Nam gào thét đến khản cả họng, nát cả lưỡi bên ngoài.

-“Vương Anh ca ca. Như vậy rất là tàn nhẫn a.”

Tiểu Bạch ngây thơ ló cổ ra, yếu giọng nói với Vương Anh. Vương Anh nhướn mày. Mấy hôm nay hắn đã nhìn tới mãn nhãn rồi. Nếu không phải là bạn thân, e rằng đã bị hắn lột sạch đồ vứt ra ngoài đường từ lâu rồi. Vậy mà Tiểu Bạch còn lên tiếng bênh vực tên đó.

Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Anh nhướn mày, vẫn không tài nào biết được Vương Anh đang tức giận. Khuôn mặt vẫn một mực ngây thơ thắc mắc với hắn. Đúng lúc Vương Anh đang còn phân vân không biết nên xử phạt cô nương này thế nào, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hét inh tai

-“TIỂU TỬ KIA. NGAY LẬP TỨC MỞ CỬA CHO TA.”

Thân ảnh Vương Anh lập tức đứng hình. Hắn tới nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích nổi. Cái… cái gì a? Chẳng lẽ lại là…

-“TIỂU TỬ. CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?”

Tiểu Bạch bị tiếng thét bên ngoài làm cho run sợ, có chút run giọng nhắc Vương Anh.

-“Vương Anh ca ca. Hình như là có người gọi cửa.”

Vương Anh bị tiếng nói của Tiểu Bạch đánh thức, lập tức thu hồi vẻ đứng hình, thế nhưng thay vào đó lại là hành động có chút gấp gáp, vừa kéo Tiểu Bạch vào phòng vừa nói nhỏ.

-“Không phải đâu Tiểu Bạch. Là nhầm thôi.”

Tiểu Bạch chu môi thắc mắc. Nhầm sao? Vậy sao Vương Anh ca ca lại có vẻ gấp gáp như thế? Hơn nữa còn lớn giọng gọi tất cả người hầu trong nhà tuyệt đối không được mở cửa, bản thân thì kéo cô vào phòng, khoá trái lại.

Thắc mắc của Tiểu bạch không lâu sau đó liền được hoá giải.

“Ầm!!!”

Tiếng động vang lên đinh tai nhức óc, Tiểu Bạch hoảng hốt chạy ra nấp sau lưng Vương Anh, ngó chừng về phía cánh cửa vừa mới bị đạp bay không thương tiếc kia.

Trước mặt Tiểu Bạch là một vị thúc thúc khoảng 30 tuổi, ăn mặc có vẻ bụi bặm. Thế nhưng dáng người lại rất đẹp, khuôn mặt cũng có vẻ rất lãng tử. Chiếc cằm được phủ một lớp râu nhìn rất bụi. Tóc tai thì có chút rối.

Tổng thể từ trên xuống dưới, Tiểu Bạch đưa ra được một kết luận : Thúc thúc này hình như là mấy ông hát rong ngoài đường.

Vương Anh ngao ngán nhìn vị khách không mời kia, ngao ngán quay đầu đi chỗ khác như thể nhìn thấy một chuyện không mấy vừa mắt. Vị thúc thúc kia thì ngược lại, có vẻ rất vui vẻ. Hắn ta cười rộ lên, bước tới vỗ vai Vương Anh mấy cái, giọng nói hào sảng vang lên.

-“Tiểu tử. Nhà ngươi muốn trốn ta sao? Còn phải học thúc thúc mấy năm nữa.”

Vương Anh mím chặt môi, chẳng nói chẳng rằng, đưa điện thoại bấm số cho người hầu.

-“Gọi người tới sửa lại cửa chính cùng cửa phòng của tôi. Nói họ nâng hàng rào thêm 5 mét.”

Vị thúc thúc kia lại bật một tràng cười ha hả.

-“5 mét? Ít nhất cũng phải thêm 10 mét.”

-“Được. 10 mét.” Vương Anh nói thêm vào điện thoại, sau đó cúp máy. Thúc thúc kia khuôn mặt vẫn cười toe.

-“Không phải chứ tiểu tử? Ngươi định biến nơi này thành nhà giam sao?”

Tiểu Bạch nãy giờ núp bên sau Vương Anh, có chút tò tò níu níu gấu áo hắn, nhỏ giọng hỏi.

-“Vương Anh ca ca. vị thúc thúc này là…”

Vị thúc thúc kia nghe thấy giọng Tiểu bạch, tò mò quay sang nhìn phía cô, ánh mắt vừa chạm vào người cô đã lập tức sáng rỡ.

-“Cha! Tiểu tử. Ngươi đã cưới vợ rồi sao? Sớm như vậy? Sao lại không báo cho thúc thúc ta một tiếng?”

Vương Anh cảnh giác đứng chặn trước mặt Tiểu Bạch, đưa tay ra che chắn cô như thể bảo vệ khỏi kẻ thù. Thế nhưng lại không thể chắn được cái con người kì cục kia đang chung thuỷ lao tới chỗ Tiểu Bạch.

Trương Vương Lãng nắm chặt lấy tay Tiểu Bạch, vui vẻ nói như hét.

-“Tiểu nha đầu. Ngươi tên gì? Ta tên Vương Lãng. Ngươi cứ gọi ta là Lãng thúc thúc.”

Vương Anh khóc không nổi, khoé môi giật giật nhìn vị thúc thúc cổ quái kia. Ông ta vốn dĩ là em trai út của cha hắn. Thế nhưng sao tính tình lại kì quái như thế? Lại còn nghiên cứu ngôn ngữ của dân ta thời xưa, cư nhiên nhiễm luôn.

Tiểu Bạch có chút lo lắng nhìn Lãng thúc thúc. Cô là có chút không thoải mái a. Thế nhưng nghe ông ta giới thiệu, cô lại lập tức nở nụ cười.

-“Lãng thúc thúc. Con tên Kim Sa.”

-“Không đúng. Cô ấy tên Tiểu Bạch.”

Thiên Nam nãy giờ lấp ló đứng bên ngoài, bây giờ ló mặt vào. Hắn là theo Lãng thúc thúc vào đây, vốn đang vui mừng. Lãng thúc thúc trở về. Vậy mấy ngày tới hắn có thể thoải mái thực hiện nghĩa vụ cao cả rồi.

Tiểu Bạch giật mình nhìn Thiên Nam, Vương Anh thì nhăn mặt. Một Lãng thúc thúc đã đủ rắc rối. Bây giờ lại còn thêm cái tên điếc không sợ súng này nữa. Mấy ngày tới quả thật sẽ vất vả đây.

9. Chương 9: “vương Anh Ca Ca. Chúng Ta Sinh Tiểu Hài Tử Được Không?”

Lãng thúc thúc mấy ngày sau đó suốt ngày làm phiền Tiểu Bạch. Thực ra thì cũng không chỉ có Lãng thúc thúc. Còn có cái tên thấy chết không sờn Thiên Nam nữa. Lãng thúc thúc với mục đích giục bọn trẻ kết hôn, bám Tiểu Bạch 16 trên 24. Còn 8 tiếng kia, đương nhiên là để cho Vương Anh rồi.
Tranh giành 16 tiếng của Lãng thúc thúc còn có Thiên Nam. Hắn một lòng một dạ bám theo Tiểu Bạch với hi vọng ánh mắt Tiểu Bạch nhìn hắn có chút công nhận là được rồi.

Vương Anh nét mặt đen mất mấy phần, đưa ánh mắt giết người nhìn hai con người kia dính chặt lấy Tiểu Bạch. Hắn chỉ hận một nỗi không thể đem 2 con người vô tư như nghé kia đem chiên trên chảo mỡ. Cái gì mà kết hôn? Cái gì mà sinh hài tử? Hắn chính là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xem Tiểu Bạch là bạn gái. Còn nữa. Tiểu sủng vật của hắn đâu phải là máy xem xét đánh giá chứ? Cái tên Thiên Nam kia quả đáng hận. Giới giang hồ cũng chính vì lí do này mà mấy hôm nay lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Đáng thương thay cho Lãng thúc thúc cùng Thiên Nam đã trở thành kẻ thù chung của giang hồ. Hi vọng trong tương lai không xa, mọi người sẽ thương tình dành cho 2 người có ý chí thấy chết không sờn đầy kiên định này một phút mặc niệm.

Vương Anh mấy hôm nay chính là tâm trạng nhìn thứ gì cũng không hài lòng. Duy chỉ có một chuyện

-“Tiểu Bạch. Em nhìn xem anh mặc chiếc áo này đẹp không?”

Thiên Nam nỉ non với Tiểu Bạch, ánh mắt cầu khẩn, khuôn mặt nai hết cỡ. Hắn tay chống nạnh, có tạo dáng thật đẹp như khi hắn đi chụp ảnh quảng cáo cho mấy công ty người mẫu. Tiểu Bạch đưa mắt lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó quay lại chơi cờ cùng Tiểu Mễ, buông ra một câu.

-“Thiên Nam ca ca. Càng ngày càng làm người ta thất vọng quá. Anh xem. Vương Anh ca mặc chiếc này rất đẹp,”

Có biết thế nào là giết người không dao chưa?

Có biết thế nào là đẳng cấp sát thủ chưa?

Tiểu Bạch nhà ta lúc này đúng là một nữ quỷ mang gương mặt thiên sứ không hơn không kém. Trái tim Thiên Nam nứt ra, sau đó là xoảng một tiếng, bóng dáng đứng đó cũng vỡ tan tành.

-“Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Thiên Nam mếu máo bưng mặt chạy trở về phòng, còn không buồn đóng cửa. Lãng thúc thúc đang hớn hở chạy tới tìm Tiểu Bạch, đột nhiên cảm nhận một làn gió mạnh vụt qua, còn cảm thấy có chút nước, đưa tay gãi đầu.

-“Quái. Trong nhà mà cũng có mưa.”

Vương Anh lúc này ngồi một chỗ, đắc chí khịt khịt mũi. Tiểu sủng vật của cậu thật không hổ danh. Tên Thiên Nam đáng chết kia xem ra không dễ dàng đạt được mục đích đâu.

Lãng thúc thúc nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngơ ngác, thay vào đó là nụ cười sủng nịnh.

-“Tiểu Bạch!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiểu Bạch nhịn không được, rùng mình một cái. Cái giọng sủng nịnh kia kéo dài, âm vang trong đầu cô. Tuy vậy, cô với vị thúc thúc này vẫn là rất có cảm tình. Lãng thúc thúc chẳng qua cũng chỉ là hơi ồn ào một chút, thế nhưng vẫn là thúc thúc của Vương Anh.

-“Lãng thúc thúc.”

Tiểu Bạch cười toe với Lãng thúc thúc làm ông mừng rơn. Ông rưng rưng nước mắt.

-“Tiểu Bạch. Cháu thật đáng yêu quá. Thúc thúc ta đây chỉ nhìn cháu thôi cũng biết tại sao tiểu tử kia lại chọn cháu.”

-“HẮN TA LÀ CHỌN CẢ ĐỐNG NGƯỜI Ý!!!!!”

Thiên Nam từ trong phòng uất ức hét lên. Vương Anh có gì hay chứ? Hắn chẳng phải đẹp trai hơn sao? Ta trù, ta trù.

Vương Anh khoé môi giật giật. Được lắm, tên này đã không sợ chết. Đã vậy…

Vương Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào phòng Thiên Nam.

-“Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiểu Bạch trưng ra một ánh mắt thương hại. Thiên Nam đã hi sinh vì tổ quốc. Xem như cũng anh dũng hi sinh.

Lãng thúc thúc không thèm để ý tới Thiên Nam, xun xoe bên cạnh Tiểu Bạch.

-“Tiểu Bạch. Lát nữa nhà ta sẽ có khách. Một người bạn của ta sẽ tới chơi.”

-“Vậy sao?” Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên. Cô cư nhiên nghĩ rằng Lãng thúc thúc ham chơi như thế, nếu có bạn cũng là ở nơi khác chứ không phải ở đây. “Vậy con có cần lên thay đồ không ạ?”

-“Tiểu Bạch ngoan.” Lãng thúc thúc đắc chí cười híp mắt. “Không cần thay đâu. Chút nữa chỉ cần giúp ta trông tiểu hài tử để chúng ta nói chuyện là được.”

-“Được. Cứ thế đi thúc thúc.”

Tiểu Bạch sảng khoái đáp ứng. Lãng thúc thúc thì mắt sáng rỡ, hỉ hả một lúc, nghe thấy chuông cửa liền bay ra ngoài.

Khách của Lãng thúc thúc là một thiếu phụ khá xinh đẹp, trên tay bế một tiểu hài tử khoảng hai tuổi. Lãng thúc thúc từ lúc thiếu phụ kia tới, mắt híp lại tới mức mở ra không nổi. Ông vui vẻ dắt thiếu phụ kia đi vào phòng khách, giao tiểu hài tử 1 tuổi rưỡi kia cho Tiểu Bạch, sau đó lập tức đuổi hết tất thảy mọi người ra ngoài.

Tiểu Bạch bế tiểu hài tử mà theo Lãng thúc thúc, tên là Ngọc nhi, vào phòng của mình, vui vẻ cùng Tiểu Mễ chơi cùng Ngọc Nhi.

-“Tiểu Mễ, nhìn xem, Tiểu hài tử này có phải rất dễ thương không?”

-“Đúng a. Chị Tiểu Bạch. Chị nhìn xem. Hai má của nó mới dễ thương làm sao.”

Tiểu Mễ cũng không hơn gì Tiểu Bạch, hưng phấn nhéo nhéo má Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi này không những không ham khóc giống như những tiểu hài tử khác mà còn phi thường thích cười. Con bé bị Tiểu Mễ nhéo má một cái, lập tức cười khanh khách.

-“Chị… chị…”

Nó bập bẹ kêu mấy tiếng, mắt cười tới híp lại, đưa tay về hướng Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch xưa nay vốn dĩ rất thích trẻ con. Huống chi tiểu hài tử này phi thường dễ thương, làm cho cô không thể không nựng nó một cái.

…………………………….

Vương Anh trừng phạt Thiên Nam xong, thoả mãn bước vào phòng Tiểu Bạch. Vừa vào đến nơi đã nhìn thấy một cảnh tượng như này.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ đang hớn hở nằm ở dưới đất. Bút màu của Tiểu Mễ cũng được lôi ra sử dụng tất. Một tiểu hài tử, cũng ngồi dưới đất, bật cười khanh khách nhìn hai tỉ tỉ mặt mày lấm lem kia.

-“Tiểu Bạch.”

Giọng Vương Anh lạnh lùng vang lên, thanh âm dường như có chút nguy hiểm. Thế nhưng thanh âm dù có nguy hiểm cách mấy, đối với Tiểu Bạch vẫn chỉ là giọng nói của Vương Anh mà thôi. Cô vừa nghe tiếng Vương Anh đã lập tức đứng dậy.

-“Vương Anh ca ca. Huynh tới rồi. Muội muốn có một tiểu hài tử.”

Câu nói của Tiểu Bạch ngay lập tức khiến cho Vương Anh khoé môi giật liên hồi, mất tới nửa ngày sau mới có thể hồi phục.

-“Tiểu Bạch, em nói cái gì?”

-“Em muốn có một tiểu hài tử.”

-“Nhưng một mình em không thể được. Phải có một nam nhân cùng em…”

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bạch đã không ngần ngại, khuôn mặt hớn hở.

-“Vậy Vương Anh ca ca. Chúng ta sinh tiểu hài tử được không?”

10. Chương 10: Hồ Nghi

Tiểu bạch mấy ngày sau đó, không lúc nào là không mơ tưởng đến một tiểu hài tử của riêng cô. Tiểu hài tử rất dễ thương.Tiểu hài tử sẽ hướng cô mà nở nụ cười, sẽ đưa tay về phía cô đòi bế. Lãng thúc thúc nhìn Tiểu Bạch chìm trong mộng tưởng, lại thêm phần đắc chí. Tiểu Bạch thật là dễ dàng mắc câu. Chỉ cần nhìn thấy một tiểu hài tử dễ thương đã lập tức muốn có. Tiểu tử, xem ra cái này ngươi không thể trách thúc thúc a.
Vương Anh mấy ngày sau đó đã quyết định lơ luôn ham muốn của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dù sao cũng là tiểu sủng vật ngốc nghếch, vẫn không biết làm sao mới có tiểu hài tử. Cũng chỉ tại lão già kia bày trò.

Hắn chính là càng nghĩ càng căm tức. Lão già kia cớ sao lại muốn có cháu như vậy chứ? Chỉ cần lão ta tìm lấy một cô vợ, sinh con sinh cháu là được, việc gì phải làm phiền hắn như thế? Vương Anh qua mấy ngày, cuối cùng chịu không nổi, đem Tiểu Bạch nhốt vào phòng mình, bản thân cũng viết đơn xin nghỉ, ở nhà an an tĩnh tĩnh, bảo đảm Tiểu Bạch không bị hai tên quái dị kia làm phiền.

Thiên Nam sau mấy ngày cuối cùng tinh thần cũng đã hồi phục mấy phần, lại bắt đầu đi thỏ thẻ với Tiểu Bạch. Thế nhưng dù sao Vương Anh cũng là trở ngại rất lớn. Muốn vượt qua đâu phải dễ? Tiểu Bạch ở trong nhà đúng một tuần, chứng kiến đúng 250 lần Thiên Nam lén lút thò đầu vào tìm cô, hậu quả là cả 250 lần đều bị Vương Anh túm áo vứt ra ngoài không thương tiếc. Lãng thúc thúc dường như đối với chuyện Tiểu Bạch bị Vương Anh nhốt chung một phòng với hắn là chuyện tốt. Gì thì gì, kiếm người nỗi dõi tông đường vẫn là chuyện cần thiết nhất. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính một mình ở trong phòng như thế, đương nhiên vẫn là chuyện tốt. Vậy nên để Vương Anh dễ bề hành sự, Lãng thúc thúc không quản bị người ta mắng là phản bội, tiếp tay giúp Vương Anh ngăn chặn Thiên Nam tới tìm Tiểu Bạch.

Mấy ngày hôm đó, Biệt thự nhà Vương Anh không lúc nào được ngơi nghỉ. Hết Lãng thúc thúc lại đến Vương Anh thi nhau túm áo Thiên Nam đá ra một góc. Thiên Nam cư nhiên chỉ biết tiến không biết lùi, vậy nên dù thấy chết vẫn anh dũng đứng dậy lao đầu vào tìm Tiểu Bạch.

Ngày hôm đó là một ngày yên tĩnh hiếm hoi.Nói là yên tĩnh, thế nhưng cũng khá rầm rộ. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật của Thiên Nam.

Hồi còn ở trong hoàng cung, mỗi năm sinh nhật của Tiểu Bạch đều là rất rầm rộ. Suốt một tuần liền ca múa không ngơi nghỉ. Về sau Tiểu Bạch nhận thức được sự xa xỉ đó, đã xin phép phụ hoàng mỗi năm chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng cô ăn một bữa cơm, số tiền dùng làm sinh nhật sẽ được dùng để cứu tế cho dân chúng.

Sinh nhật Thiên Nam quả không hổ danh là sinh nhật siêu người mẫu. Mọi người trong nhà Vương Anh không biết tại sao tự nhiên lại phải giúp cậu ta tổ chức trong nhà Vương Anh. Thiên Nam hí hửng không một lời giải thích. Vương Anh thì hình như cũng không có ý kiến gì. Lãng thúc thúc xem ra còn háo hức hơn. Suốt ngày bám lấy Thiên Nam hỏi dò sẽ có những người mẫu nữ nào tới.

Buổi tối sinh nhật Thiên Nam, Vương Anh dường như cũng có phần thoải mái hơn. Hắn gọi người tới giúp Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ chuẩn bị y phục dự tiệc. Về phần mình, Vương Anh chỉ chọn một chiếc quần jean cùng áo thun trắng.

Tiểu Bạch ngồi trong phòng của mình, nhìn thấy Vương Anh từ phòng tắm bước ra, trong đầu không đừng được, khẽ khâm phục một tiếng. Quả thật là đẹp. Vương Anh đúng là Vương Anh. Chỉ một bộ đồ đơn giản cũng đẹp như thế.

Vương Anh bước tới chỗ Tiểu Bạch đang ngơ ngác, nở một nụ cười tà mị với cô.-“Sao thế? Bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi sao?”

-“Vâng. Đúng là rất đẹp a.”

Tiểu Bạch ngây thơ trả lời, khiến cho Vương Anh vốn định đùa với Tiểu Bạch lại bị cô làm cho đỏ mặt. Hắn lùi lùi ra phía sau. Gian xảo đúng là rất đáng gờm. Thế nhưng ngây thơ thế này còn đáng sợ hơn nữa.

-“Em không đi trang điểm sao?”

Vương Anh lúng búng đổi chủ đề.

-“lúc nãy anh bảo phải đợi anh đưa tới phòng trang điểm mà.”

Khoé môi Vương Anh giật giật. Nguy hiểm. Đúng là rất nguy hiểm. Hắn chính là bị sự ngây thơ của Tiểu Bạch doạ cho chết khiếp, quên mất chính hắn lúc nãy một mực đòi Tiểu Bạch chờ hắn đưa tới phòng trang điểm, để lỡ như có gặp vị khách nam nà lạc bước, Tiểu Bạch cũng không bị tên đó hốt đi mất.

…………………

Nhân viên trang điểm giúp Tiểu Bạch trang điểm xong cũng mất 30 phút. Cả bọn xong việc lập tức lục tục kéo ra, Tiểu Bạch sau đó mới nhẹ nhàng bước ra.

-“Vương Anh ca ca. Đồ dự tiệc ở đây cũng thật là nhẹ. Chẳng bù cho trang phục dự tiệc ở hoàng cung của muội. Rất là nặng a.”

Vương Anh nghe thấy tiếng Tiểu Bạch, quay về phía sau, lập tức gặp một cơn chấn động.

Tiểu Bạch đứng đó loay hoay với chiếc đầm màu trắng được thiết kế rất đẹp, chỉ thiếu một đôi cánh là sẽ giống y như thiên thần. Vương Anh dù đã gặp rất nhiều người đẹp, thế nhưng đẹp thế này đúng là bây giờ hắn mới nhìn thấy. Tiểu Bạch thỏ ngây thơ thích thú với chiếc váy, không để ý tới một bóng dáng đang đông cứng trước mặt cô.

Vương Anh mất tới nửa ngày sau mới hồi phục được nguyên dạng, thở dài một cái. Sau đó bước tới, nắm lấy vai Tiểu Bạch.

-“Tiểu Bạch. Hôm nay dù anh đi đâu em cũng phải đi theo sát nút.”

…………………….

Phòng khách rộng lớn thênh thang lúc này rất đông người. Hầu hết đều là những người mẫu ca sĩ đang nổi. Thiên Nam một mình đứng giữa một đám nữ nhân, cười nói vui vẻ, trên tay cầm một li twin màu xanh lam đẹp mắt. Mấy nữ nhân đứng xúm xít quanh Thiên Nam tỏ rõ vẻ xun xoe nịnh nọt. Dù sao hắn cũng là tiền bối trong nghề. Chỉ cần có thể xuất hiện cùng hắn, xem như là sẽ có tên tuổi.

Vương Anh mất cả một đêm không ngủ, suy nghĩ về câu nói của Thiên Nam. Hắn… yêu Tiểu Bạch sao? Không thể nào. Hắn chỉ xem cô như một tiểu sủng vật bé nhỏ dễ thương, chẳng qua chỉ là để hắn cùng vui đùa, sống cùng nhà với hắn.

Thế nhưng… vẫn là miệng lưỡi Thiên Nam lợi hại. Hắn biết rõ Thiên Nam. Một khi đã là bạn gái hắn, Thiên Nam tuyệt đối không có tình cảm. Chẳng qua hắn ta chỉ là muốn hắn nhận rõ tình cảm của mình. Cái gì mà tôi sẽ cướp tiểu sủng vật của ông chứ? Đúng là diễn kém quá mà.

Thế nhưng dù sao cũng là Thiên Nam nói đúng. Hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi Thiên Nam nói như thế đến vậy. Hắn trước nay vẫn là không hề động lòng với nữ nhân. Những nữ nhân qua tay hắn nhiều hơn sao trên trời, thế nhưng tuyệt đối chưa có ai có thể khiến hắn có cảm giác như thế. Thứ tình cảm đang len lỏi trong hắn, hắn cư nhiên có thể mơ màng nhận ra nó là gì. Thế nhưng… chẳng phải rất nhanh sao? Cùng lắm chỉ mới mấy tháng. Hơn nữa… hắn đã hứa đưa Tiểu Bạch trở về. Tình cảm này của hắn… tuyệt đối không thể để nó phát triển hơn nữa.

11. Chương 11: Manh Mối

Tiểu Bạch ở cùng Vương Anh mấy tháng qua, đôi khi dường như quên mất gia đình. Cho tới một hôm
-“Chị Tiểu Bạch. Cha mẹ của chị đâu?”

Tiểu Mễ lơ đễnh cắn một miếng dâu tây lúc đang cùng Tiểu Bạch xem một bộ phim về gia đình. Gia đình cô bé từ lâu vốn đã không còn nữa. Thế nhưng hình như cô bé chưa bao giờ nghe Tiểu Bạch về gia đình của cô.

-“cha mẹ?” Giọng Tiểu Bạch đột nhiên xen lẫn chút buồn. “Chị không biết đường về nhà.”

-“Không biết sao? Vậy chị làm sao tới được đây?”

Tiểu Bạch im lặng, không nói gì nữa. Phụ Vương cùng mẫu hậu, không biết hai người có khoẻ không. Hài nhi thật có lỗi. Hài nhi vẫn là ham vui không biết đường về.

Thở dài một tiếng, cả ngày hôm đó,Tiểu Mễ cùng Lãng thúc thúc dù cô gắng cỡ nào cũng không khiến Tiểu Bạch cười được tiếng nào. Cô chỉ khẽ thở dài, khóc cũng không khóc. Chỉ tới khi Vương Anh đi học về, cô với lao vào lòng hắn, thút thít tỉ tê.

-“Vương Anh ca ca. Muội nhớ phụ vương cùng mẫu hậu.”

Vương Anh mất mất nửa ngày chấn động. Tiểu Bạch tại sao đang yên đang lành lại nhớ tới phụ vương cùng mẫu hậu của cô? Trong lòng hắn, cơn khó chịu hôm qua lại len lỏi, bùng lên trong hắn. Hắn đưa tay, thô bạo kéo Tiểu Bạch vào trong phòng, đóng sập cửa lại.

-“Ối!”

Tiểu Bạch bị ném lên giường, có chút đau kêu lên. Nam nhân này tự nhiên sao lại nổi cáu với cô chứ?

-“Vương Anh ca ca. Huynh làm sao thế?”

-“Chẳng làm sao hết.”

Vương Anh lầm bầm, hung hăng cúi xuống hôn Tiểu Bạch.

Nụ hôn của Vương Anh cứ như vũ bão đay nghiến Tiểu Bạch. Hắn càng lúc càng thô bạo, chỉ một lát đã xé nát hết cả quần áo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cư nhiên cảm thấy sợ hãi. Vương Anh chưa bao giờ xử sự với cô như thế này. Cô thở dồn dập, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Anh, lui vào trong góc giường.

-“Lại đây.”

Vương Anh khó chịu gằn từng tiếng. Thế nhưng Tiểu Bạch cư nhiên lắc đầu. Trong giọng nói của Vương Anh có mùi nguy hiểm. Nếu lúc này lọt vào tay hắn, chắc chắn là chết không toàn thây.

Tủi thân, nhớ nhà, sợ hãi. Tất cả cộng lại như đè nát Tiểu Bạch. Nước mắt cô rơi không ngừng, thế nhưng lại cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Vương Anh không thích cô khóc. Vậy nên cô sẽ không động một chút là khóc nữa.

Vương Anh nhìn môi Tiểu Bạch bị cắn tới bật máu, trong lòng đột nhiên trào đến nỗi đau đớn, chèn ép, đè bẹp hết sự tức giận. Hắn thở dài một tiếng, xót xa chui vào góc giường, ngồi cạnh Tiểu Bạch.

Bàn tay hắn kéo chăn khoác cho Tiểu Bạch, cô lúc này dường như cũng có vẻ bớt sợ hơn, đưa mắt nhìn hắn thắc mắc.

Vương Anh chính là rất sợ ánh mắt này của cô lúc này. Hắn như bị ánh mắt đó xoáy vào tận tâm can, đau đớn. Chính hắn cũng không biết tự nhiên tại sao hắn lại nổi điên lên như thế. Hắn thở dài, kéo Tiểu Bạch nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng.

-“Tiểu Bạch. Anh không muốn xa em. Hình như… anh yêu em mất rồi.”

Mặc dù Vương Anh biết tình cảm của mình, thế nhưng Tiểu Bạch vẫn là một lòng ngây ngốc. Vương Anh biết là cô nương này rất ngốc. Thế nhưng lại không ngờ cô ngốc như thế. Hắn đường đường là hot boy của trường, bao nhiêu người quỳ dưới chân hắn thề thốt yêu đường, thế nhưng hắn chưa từng tỏ tình với ai. Vậy mà hôm nay, hắn khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của mình, khó khăn lắm mới nói ra được, Tiểu Bạch lại ngây ngốc ngước lên nhìn hắn hỏi.

-“Vương Anh ca ca. Yêu là gì vậy? Ta trước nay vốn chỉ nghe những người ruột thịt với nhau yêu nhau mà thôi. Chúng ta đâu có phải ruột thịt đâu?”

Vương Anh nghe Tiểu Bạch hỏi như thế, đến khóc cũng không khóc được. Hắn vừa ngượng vừa tức, lại đè Tiểu Bạch xuống xâm chiếm cô.

……….

Tiểu Bạch mấy hôm sau vẫn là một lòng mang tâm trạng nhớ mong phụ vương cùng mẫu hậu. Nỗi nhớ càng lúc càng lớn dần. Đến lúc Lãng thúc thúc quyết định lên đường đi du lịch tiếp, nỗi nhớ trong cô mới thay thế bằng thứ tình cảm gì đó rất buồn.

Tiểu Bạch kìm không được, nhất mực bám lấy áo Lãng thúc thúc khóc ầm lên

-“Lãng thúc thúc. Người phải đi thật sao? Người đi rồi Tiểu Bạch ở nhà rất buồn chán a.”

Vương Anh vẻ mặt không hài lòng, kéo cô ra. Thiên Nam cũng nhẹ nhàng an ủi

-“Tiểu Bạch. Vẫn còn anh ở đây mà.”

Vương Anh rõ ràng không hài lòng. Hắn lườm Thiên Nam một cái khiến hắn ta im bặt, sau đó mới chậm rãi hỏi Lãng thúc thúc.

-“Bao giờ thúc thúc về?”

-“Cũng chưa biết.”

Lãng thúc thúc cười khì nhìn Vương Anh. Thằng nhóc này cũng thật là…

Đến tận lúc Lãng thúc thúc chào mọi người lên xe rồi, ông vẫn nhìn thấy Tiểu Bạch nước mắt chảy không ngừng. Trong thoáng chốc, kiềm chế không nổi, ông bật cười ha hả, mặc cho mọi người quay lại nhìn ông như thể quái vật. Cái con nhóc Tiểu Bạch này cũng thật là ngoan.

…………….

Tiểu Bạch mấy hôm sau mới thấm thía Lãng thúc thúc đi là buồn tới mức nào. Cô cùng Tiểu Mễ suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, vẫn là không biết làm cách nào mới hết chán. Vương Anh cùng Thiên Nam phải chuẩn bị thi, thế nên gần đây phải tới trường suốt.

Vương Anh mấy hôm đó vẫn vướng mắc trong lòng. Tiểu bạch muốn trở về nhà, vậy tới lúc đó hắn biết làm thế nào? Tốt nhất vẫn là không để Tiểu Bạch tìm được manh mối gì để trở về.

Chiều hôm đó, Vương Anh xin về sớm. Hắn tới chỗ thùng rác lần đầu hắn cùng Tiểu Bạch gặp gỡ, tỉ mẩn tìm kiếm. Nếu như cô ấy rơi xuống ở đây, vậy chắc chắn phải có chút gì đó chứ? Vương Anh nheo mắt tìm kiếm, suốt mấy hôm sau đó chiều nào cũng quanh quẩn ở đó.

Góc tường mà Vương Anh quanh quẩn thực chất cũng không có gì nhiều. Vì là khu nhà vip, thế nên ở đây cũng khá sạch sẽ. Chỉ có một cái thùng rác rất to, chính là chỗ mà Tiểu Bạch nằm trong đó, cùng với mấy hòn đá.

Vương Anh nheo mắt nhìn mấy hòn đá cuội tròn nhẵn khá đẹp mắt. Hắn vẫn thường nghe nói về xuyên không, hoặc về cánh cửa thời gian. Hắn cúi xuống, định bụng nhặt một hòn đá lên, lúc này mới phát hiện ra, hòn đá chẳng mảy may nhúc nhích nửa li.

12. Chương 12: Thế Giới Của Em

Trong lòng Vương Anh đột nhiên không cầm được mà thoáng lạnh lẽo một cái. Trời dần về tối, mọi người ngoài đường cũng đã thưa dần. Chỉ còn hắn ở trong góc nhỏ này một mình. Vương Anh nhíu mày một cái, sau đó lại tiếp tục xem xét hòn đá.
Những hòn đá xung quanh đều trơn bóng một cách bất thường. Hòn đá hắn vừa chạm tới là hòn ở chính giữa. Nó không to lắm, có màu trắng khá đẹp mắt. Vương Anh lần lượt thử từng hòn một. Tất cả đều không nhúc nhích gì.

5 hòn đá xếp thành một hình tròn, ở giữa là hòn đá to nhất, duy nhất có máu trắng. Vương Anh hồ nghi, đang định đưa tay thử lại thì điện thoại reo.

-“Alo?”

Vương Anh nghe máy, có chút bực mình. Giọng Thiên Nam vừa nhấc máy lập tức đã đạp ngay vào tai hắn.

-“Vương Anh. Ông đang ở đâu? Tiểu Bạch đang nốc rượu này. Về nhanh lên.”

………………

Lúc Vương Anh về tới nhà đã thấy ngay một cảnh tượng không mấy hay ho. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ đứng trên chiếc bàn ở phòng khách, một người tay cầm cây chổi quét nhà, một người tay cầm chai sâm banh của hắn. Khoé môi Vương Anh giật giật. Hắn nói không nổi, đứng im mất nửa ngày.

Thiên Nam đang khổ sở đứng dưới đất, cố gắng kéo 4 người xuống, thấy Vương Anh về lập tức như thấy vàng. Hắn mắt sáng rỡ, sau đó có chút van lơn giúp đỡ.

-“Tôi không biết đâu. Lúc về đã thấy thế này rồi.”

Tiểu Bạch đang hát một ca khúc gì gì đó, quay ra nhìn thấy Vương Anh, lập tức hét lên một tiếng.

-“Vương Anh ca ca.”

Tiểu Bạch phi như bay về phía Vương Anh đang đứng như trời trống, vòng tay qua cổ hắn.

-“Vương Anh ca ca. Huynh về rồi. Bọn muội ở nhà rất buồn. Vậy nên đã mở cái tủ đẹp đẹp trong phòng khách.”

Vương Anh nuốt nước bọt, ra hiệu cho Thiên Nam đưa Tiểu Mễ về phòng, bản thân thì bế bổng Tiểu Bạch về phòng.

-“Vương Anh ca ca. Muội rất vui. Vui lắm luôn a. Huynh có muốn thử không? Cái này rất là ngon.”

Tiểu Bạch vẫn cười giả lả, tay hươ hươ chai sâm banh trong tay. Vương Anh ngao ngán lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch xuống giường, đưa tay giành lấy chai sâm banh trên tay Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch phải mất một lúc sau mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Trước khi ngủ còn bắt Vương Anh hát cho cô nghe khúc Đoản Ca. Vương Anh dở mếu dở cười. Hắn cả đời này cái gì cũng giỏi, chỉ trừ hát. Thế nhưng Tiểu Bạch đâu có dễ dàng như thế. Bình thường cô nghe lời lắm a. Thế nhưng một khi đã say tính cách lại thay đổi hoàn toàn. Vương Anh dỗ ngọt dỗ nhạt, nhẹ có, nặng có, thế nhưng cô vẫn nhất mực đòi nghe Vương Anh hát cho bằng được.

-“Vương Anh ca ca. Hát đi mà. Muội muốn nghe hát.”

Tiểu Bạch nũng nịu trong vòng tay Vương Anh, ánh mắt có chút mờ ảo, đôi má phết sắc hồng càng làm lòng người thêm mê mẩn. Vương Anh dù sao cũng chỉ là đàn ông. Bị một cô gái đẹp như thế, lúc say lại quyến rũ như thế, đương nhiên trong lòng không kìm được. Thế nhưng hắn vẫn là bị Tiểu Bạch đánh bại. Tiểu Bạch một lúc nhõng nhẽo vẫn chưa đạt được kết quả, cuối cùng cũng sử dụng đến nước mắt. Cô mếu máo nhìn Vương Anh, nước mắt chỉ chực chảy ra bất kì lúc nào.

Vương Anh lúc này đến khóc cũng không nổi nữa. Hắn chưa kịp đợi nước mắt Tiểu Bạch rơi ra đã hoảng hốt đồng ý.

Tiểu Bạch thấy Vương Anh đồng ý, khoé mắt lại híp lại, môi cong lên. Cô thích thú ngoan ngoan ngồi xuống giường chờ đợi. Vương Anh có chút bối rối nhìn cô, một lát sau hắn cũng e hèm một tiếng.

-“Tiểu Bạch. Anh nếu không có nhạc sẽ không hát được. Đợi anh bật nhạc lên sẽ hát cho em nghe.”

Tiểu Bạch ngây thơ, gật đầu ngay tắp lự. Tiểu Bạch dù sao cũng chỉ là một con thỏ bạch ngây thơ đến tội nghiệp, làm sao có thể đấu lại cáo già Vương Anh. Hắn tủm tỉm cười, lôi điện thoại ra, bật bài Only love you, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bạch.

Vương Anh chỉ là không biết hát thôi. Thế nhưng lại thích nghe nhạc. Hơn nữa còn có trí nhớ thiên tài. Chỉ cần đã nghe qua, hắn chắc chắn sẽ nhớ lời. Tiểu Bạch ngốc nghếch nhìn Vương Anh hát, ánh mắt vui vẻ một lát sau đã híp lại.

Đợi đến khi Tiểu Bạch ngủ say rồi,Vương Anh mới tắt nhạc đi, cười một cái đểu không thể đểu hơn. Công nhận a. Hát lip cũng là cả một nghệ thuật.

Vương Anh suốt đêm không ngủ được một chút nào. Hắn cảm thấy có chút khó chịu trong người. Hắn vì cớ gì lại phải bỏ từng chút thời gian tim kiếm như thế? Sợ sao? Hắn chẳng phải từ lúc cha mẹ hắn mất đi đã không còn biết sợ là gì rồi sao?

Hắn nhẹ nhàng quay sang nhìn cái con người đang cuộn tròn ấm áp trong lòng hắn, bất giác mỉm cười. Tiểu Bạch ngốc nghếch này, đến thứ quý giá nhất cũng đã cho hắn mất rồi. Người con gái chỉ có trái tim cùng trinh tiết. Cả hai thứ đều đã tặng cho hắn. Hắn cũng đã là đánh mất trái tim hắn trên người Tiểu Bạch rồi. Nếu lỡ như Tiểu Bạch phải trở về nhà của cô thì hắn phải làm thế nào?

Vương Anh khẽ thở dài một tiếng. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy khó thở như vậy rồi.

Hắn nhẹ nhàng khoác áo, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Phố đêm sáng trưng đèn, thế nhưng góc khuất nhỏ kia vẫn không tránh được bóng tối. Vương Anh khẽ rùng mình một cái. Lạnh. Hắn kéo chiếc áo vào sát hơn, bước nhanh lại chỗ mấy hòn đá.

Bên trên trời kia, trăng đã lên cao. Bầu trời trong khá đẹp, mặt trăng cũng to tròn kì lạ. Lúc Vương Anh bước tới gần mấy hòn đá, bỗng nhiên được chứng kiến một hình ảnh kì lạ.

6 hòn đá bị mặt trăng chiếu vào, đột nhiên trở nên sáng rực, toả ánh hào quang mờ ảo. Vương Anh trong lòng có chút bị mê hoặc. Những hòn đá này quả thật xinh đẹp. Hắn như bị ai dụ dỗ, đưa tay chạm vào hòn ở giữa.

Tay Vương Anh vừa chạm đến hòn đá, hắn lập tức cảm nhận được một cơn giật mạnh ở bụng. Lát sau đó, cảnh vật xung quanh hắn biến đổi khôn lường. Bóng tối bao trùm lên hết thảy, chỉ lát sau, biến đổi dần dần ngưng lại.

Vương Anh cảm thấy có chút lợm lợm trong họng. Cảm giác như vừa bị say sóng, mơ mơ hồ hồ.

Vương Anh đứng lên, đảo mắt nhìn quanh, tay rời khỏi hòn đá. Ở phía dưới chân hắn, vị trí của những hòn đá là thứ duy nhất không thay đổi.

Xung quanh Vương Anh lúc này là hàng loạt những ngôi nhà xưa cổ. Góc mà hắn đang đứng là một góc khá khuất, đứng từ đó có thể nhìn được bao quát mà không bị phát hiện.

Ở phía xa xa, Vương Anh có thể nhìn thấy được những cung điện nguy nga tráng lệ. Những cảnh trong phim còn thua xa những thứ trước mắt hắn. Vương Anh nhìn quanh một lúc, sau đó hoàn hồn mới có thể bình tĩnh mà kết luận một câu.

Hắn chính là cũng vừa xuyên không rồi.

Vương Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định đi xem xét một vòng. Thâm cung rộng lớn, hắn cũng may nhờ có thân thủ khá tốt, trốn tránh lính canh cũng không đến nỗi nào.

Trong lòng hắn nhịn không được trào lên một cỗ phấn khích. Nơi này quả thật xinh đẹp. To lớn như thế này. Thế nhưng điều hắn cảm thấy thích thú hơn cả chính là chuyện đây là nhà của cô. Nhà của Tiểu Bạch.

Đúng! Đây quả thật chính là thế giới của Tiểu Bạch.

Vương Anh khẽ mỉm cười, tận hưởng cảm giác của mình một cách vừa thích thú vừa cảnh giác. Dù sao đây cũng là chốn thâm cung. Nếu bị bắt xem như nắm chắc cái chết. Thế nhưng hắn vẫn là không đừng được, muốn đi nhìn cha mẹ của Tiểu Bạch một cái.

Thân ảnh của Vương Anh linh hoạt chuyển động. Thế nhưng ở trong này thật sự là quá lớn. Hắn chỉ một lúc sau đã không biết mình ở tại chỗ nào. Chỉ biết hắn hiện đang núp sau một thẩm cung to lớn, lại còn rất đẹp.

Đang lúc Vương Anh định xoay người bước đi, hắn lại nghe một tiếng thở dài.

Vương Anh nhíu mày, quay lại quan sát kĩ. Phía khu vườn bên cạnh thẩm cung đó khá rộng. Thế nhưng cũng lại khá tối. Khó khắn lắm hắn mới nhìn thấy được hình ảnh một người uy nghĩ đứng nhìn trăng.

Ngay cả phong thái cũng uy nghi như vậy, hơn nữa còn mặc áo bào. Hắn cư nhiên có thể khẳng định, con người đang đứng trước mắt hắn đây chính là phụ vương của Tiểu Bạch.

-“Tiểu Bạch. Rốt cuộc con đang ở đâu?”

Thân ảnh trước mắt Vương Anh lại thở dài, kèm theo một câu nói nhẹ thoảng trong gió. Dáng người uy nghi lúc này lại như có chút cô độc, chút ngóng chờ. Vương Anh nhíu mày một cái. Hoá ra người này là cha của Tiểu Bạch thật. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi, nhanh chóng tìm về chỗ ban đầu.

Với trí thông minh của Vương Anh, chuyện tìm trở về đương nhiên không khó. Thế nhưng cái con người này., quả thật là khiến người ta cảm thấy có chút bực mình. Hắn chỉ là muốn đi xem Cha mẹ tiểu bạch rốt cuộc đẹp như thế nào mà có thể sinh được một mĩ nhân như vậy, ngoài ra không có ý nghĩ nào khác. Kể cả nhìn thấy Vương Điện Hạ thở dài than ngắn, nhớ nhung con gái bé bỏng, hắn cư nhiên không xem đó là chuyện của mình. Tiểu Bạch là do hắn nhặt được. Sau này sẽ là của hắn. Muốn hắn đưa Tiểu Bạch trở về? Cửa sổ cũng không có.

13. Chương 13: Hội Chợ

Tiểu Bạch mấy ngày ở trong nhà buồn chán đến mốc meo. Đến cả Tiểu Mễ vốn dĩ không ưa hoạt động mấy cũng cảm thấy ngột ngạt quá đáng. Cô cùng Tiểu Bạch ở đây đã hơn nửa năm, vậy mà suốt ngày chỉ ở trong nhà, có ra ngoài cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong khu vườn rộng thênh nhà Vương Anh.
Ngày thứ 7, thới tiết có vẻ khá tốt. Vương Anh cùng Thiên Nam trở về nhà, khuôn mặt rõ ràng là mệt mỏi, thế nhưng lại xen chút thoải mái. Rốt cuộc thì luận án cũng đã làm xong, chỉ còn chờ được phê duyệt là hai người có thể tốt nghiệp sớm.

Vương Anh cúi mình hôn Tiểu Bạch một cái, sau đó bước vào phòng thay đồ. Thiên Nam thì chẳng những không cần thay, nhìn thấy Tiểu Bạch còn lập tức chạy tới. Hắn chính là đã hạ quyết tâm khiến Tiểu Bạch công nhận sắc đẹp của mình, chưa thành công nhất định chưa trở về nhà mình.

Thiên Nam chìa ra cho Tiểu Bạch mấy tờ rơi, hớn hở hỏi

-“Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, ngày mai có muốn cùng anh đi hội chợ hay không?”

Tiểu Bạch khó hiểu nhìn Thiên Nam, thế nhưng Tiểu Mễ mắt đã sáng rỡ như đèn pha, ra sức gật đầu. Tiểu Bạch có chút không hiểu, thắc mắc.

-“Thiên Nam ca ca. Hội chợ là cái gì?”

Thiên Nam quen biết Tiểu Bạch đã mấy tháng, không còn lạ lẫm với những thắc mắc ngây ngô của cô nữa, hớn hở trả lời.

-“Chính là nơi người ta bán tất cả các thứ thú vị trên đời.”

-“Vậy sao??” Tiểu Bạch lúc này cũng hớn hở theo. Tiểu Mễ nhìn thấy thế, giọng nói có chút mơ màng phấn khích nói thêm

-“Đúng rồi a. Bán rất nhiều thức ăn, rất rất nhiều a.”

-“Vậy có gà nướng chứ?”

-“Bất kể thứ gì cũng đều có hết.”

Tiểu Bạch nghe nói có gà nướng, cả khuôn mặt trở nên vô cùng thích thú. Cô níu lấy tay Thiên Nam.

-“Thiên Nam ca ca. Hôm nay chúng ta đi có được không?”

……………

Lúc Vương Anh thay đồ xong, ra ngoài đã nhìn thấy một Tiểu Bạch đang nũng nĩu rất dễ thương. Hắn nhíu mày một cái, vẻ không hài lòng. Hot boy Thiên Nam cười tươi rói với Tiểu Bạch, lúc này cảm nhận được một cỗ sát khí bên sau truyền tới.

-“Vui nhỉ?”

Giọng Vương Anh vừa lạnh lùng phát ra, Thiên Nam đã trợn tròn mắt, lập tức bắn ra xa chỗ Tiểu Bạch, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

-“Ông thay đồ xong rồi sao?”

Vương Anh hừ mũi một cái. Dám cười đùa với nữ nhân của hắn, phải xem lại Thiên Nam có mấy cái mạng đi đã.

Tiểu Bạch không để ý gì đến cái sự ghen của Vương Anh, hớn hở níu lấy cánh tay Vương Anh.

-“Vương Anh ca ca. Muội muốn đi hội chợ.”

2 chân mày Vương Anh nhíu sát vào nhau. Mới thay đồ có một chút đã bị tiêm nhiễm tới mức này rồi sao? Hắn đảo mắt qua chỗ Thiên Nam, lườm một cái đầy sát khí, từ từ tiến lại chỗ hắn, tay bẻ rắc rắc.

Thiên Nam đang ngồi lén lút uống cốc nước, nhìn thấy Vương Anh từ từ lại gần, lập tức đứng dậy. Có mùi nguy hiểm. Hắn ú ớ

-Ớ. Tôi…. Tôi vào phòng đây.

Lời chưa nói hết, người đã chẳng thấy đâu. Vương Anh hừ mũi một cái, sau đó cánh tay lại bị ai đó níu lấy, nũng nịu.

-Vương Anh ca ca. Chúng ta đi nhá. Muội chưa bao giờ được đi hội chợ.

Vương Anh nhìn Tiểu Bạch trưng ra bộ mặt đáng yêu không thể tả, ánh mắt có chút tà mị. Hắn cúi mình hôn Tiểu Bạch một cái, nhẹ nhàng dỗ dành.

-Tiểu Bạch. Ở hội chợ rất bẩn.

-Không sao.

-Ở đó rất nhiều người.

-Cũng tốt. Rất náo nhiệt a.

-Còn nữa. Thức ăn rất không đảm bảo.

-Không đúng. Thiên Nam ca ca nói thức ăn ở đó rất ngon. Huynh ấy còn nói, đi ăn ở hội chợ chỉ thấy độc một chữ thoả mãn thôi.

Vương Anh nhất thời không nghĩ nổi cái gì để nói nữa. Hắn chính là rất ghét những nơi như hội chợ. Có rất nhiều người. Thế nhưng Thiên Nam chẳng hiểu sao lại rất thích. Năm nào có hội chợ cũng phải đi đến mấy ngày.

Thế nhưng bá đạo Vương Anh cũng chỉ là nam nhân mà thôi. Trước chiêu dẫn dụ của Tiểu Bạch, cuối cùng hắn cũng phải đồng ý đi cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui tới mức tối hôm đó vui lòng chiều ý Vương Anh cùng chơi trò kích thích.

Đám đông đối với Vương Anh mà nói, nếu chỉ là đám thanh niên như ở trường hay ở sàn thì cũng chẳng nói làm gì. Thế nhưng đám người gồm cả mấy bà cô xồn xồn nữa thì quả thật là ác mộng. Trước đây lúc hắn mới 12 tuổi, mẹ hắn đã từng dẫn hắn đi hội chợ.

Vương Anh 12 tuổi xinh đẹp hơn người. Vẻ đẹp của hắn lúc đó chính là vẻ đẹp trung tính đầy mê hoặc. Hắn còn nhớ lúc đó mẹ hắn dù giàu có nhưng vẫn rất vui vẻ với những người cùng tuổi nơi đây. Mấy bà bạn cùng nói chuyện với mẹ hắn, nhìn thấy hắn kiềm chế không nổi, xúm lại bẹo má hắn. Vương Anh tối hôm đó về, má đã bị bẹo tới mức sưng vù. Kể từ đó cũng cạch luôn hội chợ, cạch luôn mấy bà xồn xồn kia.

-Vương Anh ca ca.

Tiểu Bạch tối hôm đó nũng nịu bíu lấy cổ Vương Anh, nỉ non bên tai hắn.

-Sao thế Tiểu Bạch?

-Huynh có phải không muốn đi hội chợ?

Vương Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch, nhìn cô một cái như có ý cười.

-Ừ.

-Vậy… vậy chúng ta đừng đi nữa.

Tiểu Bạch nói giọng miễn cưỡng. Vương Anh lại nhíu mày nhìn cô, khó hiểu. Tiểu cô nương này tại sao lại thất thường thế chứ?

-Sao thế? Tiểu Bạch không muốn đi nữa sao?

-Không phải. Nhưng mà Vương Anh ca ca có vẻ không muốn đi. Tiểu Bạch không thích Vương Anh ca ca miễn cưỡng.

Vương Anh lúc này mới cười một cái rõ tươi với Tiểu Bạch. Hoá ra không phải là không muốn đi nữa mà là vì hắn. Tiểu cô nương này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Hắn đưa tay ôm xiết lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói.

-Không sao. Chỉ cần Tiểu Bạch thích anh cũng thích.

Sáng hôm sau đó, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ dậy rất sớm, chuẩn bị rất sớm. Vương Anh lúc đó vẫn còn ngủ nướng chưa chịu dậy. Đúng 9 h sáng, cả bọn cuối cùng cũng đã sẵn sàng để tới hội chợ. Tiểu Bạch phấn khích tới mức cười nói không ngớt, Tiểu Mễ trên môi cũng luôn ẩn hiện nụ cười. Vương Anh ôn nhu nhìn Tiểu Bạch, còn Thiên Nam thì lái xe.

Tới nơi cũng vừa đúng 9h15 phút, Thiên Nam vừa đỗ xe, Trước mắt Tiểu Bạch đã hiện ra một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp.

Hội chợ nho nhỏ được quay tròn bằng những tấm bạt, thế nhưng có đủ thứ trên đời. Ở chỗ trong xe, Tiểu Bạch vẫn có thể nhìn ra được một góc có gánh xiếc đang làm xiếc mui vui cho khán giả. Ở một góc khác lại có một khu ẩm thực đủ thứ thức ăn trên đời. Có thể nói nơi này giống như một khu chợ nhỏ nhưng lại vô cùng đầy đủ.

Tiểu Bạch vui mừng mở cửa xe, kéo theo Vương Anh lao ra ngoài tận hưởng. Cả Thiên Nam vừa rút chìa khoá xe cũng lập tức cùng Tiểu Mễ chạy theo 2 người.

-Vương Anh ca ca. Chúng ta ăn cái này nhé.

Tiểu Bạch khuôn mặt tươi như hoa, chỉ vào một xe hàng bán xúc xích nướng thơm phức. Vương Anh nhìn đống xúc xích mà có chút ghê ghê. Cái thứ này hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thử qua. Nhìn rất không đảm bảo a.

Tiểu Bạch mặc kệ vẻ mặt của Vương Anh, chạy ào vào quầy bán xúc xích cùng Thiên Nam và Tiểu Mễ. Vương Anh vừa nhìn thấy Tiểu Bạch cầm cây xúc xích lên đã lạnh lùng lên tiếng.

-Tiểu Bạch. Bỏ xuống.

Tiểu Bạch đang lúc hưng phấn, nghe thấy Vương Anh ra lệnh, khuôn mặt lập tức mếu máo.

-Vương Anh ca ca.

-Bỏ xuống đi. Mất vệ sinh quá.

Tiểu Bạch hiền lành, làm sao có gan dám chống đối Vương Anh? Thế nhưng thức ăn vẫn là có sức cuốn hút mãnh liệt. Cô quay sang Thiên Nam đang gặm dở cây xúc xích, khuôn mặt đầy khẩn cầu.

Thiên Nam nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tên này đúng là đáng đánh quá mà. Đi hội chợ chỉ có một hạnh phúc duy nhất là được ăn rất nhiều món ngon thôi. Bị hắn cấm như thế, Tiểu Bạch chỉ được nhìn mà không được ăn, ác mộng quá đi chứ.

-Vương Anh. Ông cứ để cô bé ăn. Có gì tôi chịu trách nhiệm.

Vương Anh vẫn độc một chữ lạnh lùng, hừ một cái. Thế nhưng nhìn mắt Tiểu Bạch ngân ngấn nước, hắn vẫn là không chịu được. Tiểu Bạch thích nhất là ăn. Vậy mà hắn lại cấm.

Vương Anh thở dài một cái. Thôi đành vậy. Cùng lắm là hắn không ăn gì hết, để lỡ như Tiểu Bạch có đau bụng còn vác cô mà chạy kịp.

Tiểu Bạch được sự cho phép của Vương Anh, khuôn mặt lập tức lại vui vẻ, màng nước bao quanh mắt như chỉ chực trào lúc nãy cùng biến mất tăm. Cô cùng Thiên Nam, Tiểu Mễ ăn hết thứ này đến thứ khác, sung sướng không thể tả.

Tới lúc quá trưa, 3 con người ham chơi kia dường như cuối cùng cũng thoả mãn, quyết định không ăn gì nữa. Vương Anh thở phào một cái, lông mày cũng giãn ra đôi phần. Tiểu Bạch ngốc nghếch, không cần biết thế nào, chỉ biết ăn cho sướng miệng, báo hại hắn lo lắng từ sáng tới giờ.

Tiểu Bạch lúc này đáng rất hưng phấn. Hội chợ hoá ra vui hơn cô nghĩ gấp trăm lần. Thức ăn cái gì cũng ngon. Trò chơi thì trò gì cũng vui. Cả 4 người, ấy là trong mắt Tiểu Bạch, ai ai cũng rất vui.

Vương Anh mặc dù có chút không hài lòng, thế nhưng nhìn ánh mắt Tiểu Bạch vui vẻ, tâm tình cũng có phần thoải mái hơn.

Đang lúc 4 người tận hường chút cảm giác nghỉ ngơi cùng mấy li sinh tố, một tiếng k=gọi vang lên rạch ròi.

-“Anh Vương Anh.”

Nụ cười của Vương Anh đột nhiên đông cứng trên môi. Bàn tay hắn đang ôm Tiểu Bạch cũng đột nhiên cứng đơ. Thiên Nam ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn. Vừa nghe tiếng gọi đã giật bắn mình, mặc dù là không phải gọi hắn.

Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên quay lại. Hinhg như là người quen của Vương Anh ca ca.

Đứa con gái đứng sau lưng Tiểu Bạch cùng mấy người còn lại khá xinh xắn. Khuôn mặt nhìn rất ư là dễ thương. Nước da trắng mịn không thể tả. Mái tóc màu vàng chói uốn xoăn tự nhiên được tuỳ tiện buộc lên, thế nhưng vẫn tạo cho người ta một sức hấp dẫn khó tả.

Tiểu Bạch cười với cô gái kia một cái, quay lại nhắc nhở Vương Anh.

-Vương Anh ca ca. Người ta gọi huynh kìa.

Vương Anh hít dài một hơi. Rốt cuộc là năm nay là năm gì chứ? Tại sao lão già cổ quái kia vừa đi đã gặp phải con bé lắm chuyện này chứ?

Vương Anh từ từ quay lại, nhíu mày hỏi con bé đối diện.

-Izabel. Về đây làm gì?

Izabel? Tiểu Bạch khẽ nhướn mày một cái. Cái tên này cũng thực kì lạ à nha. Thế nhưng cô dù sao cũng là công chúa. Ít nhiều cũng hiểu phép tắc. Vẫn là nên chào hỏi người ta. Cô cười tươi, chìa cánh tay ra

-Chị Izabel. Em là Tiểu Bạch.

Izabel liếc qua Tiểu Bạch một cái, ánh mắt sắc lạnh. Sau đó phớt lờ cánh tay của Tiểu Bạch, tru tréo lên.

-Anh Vương Anh. Con bé này là ai? Sao lại ôm nó? Anh có còn xem em ra gì nữa không hả?

Thiên Nam đứng bên cạnh Vương Anh, khịt mũi một cái. Tiểu Mễ nãy giờ im lặng cũng không mấy hài lòng. Cái kiểu nói chuyện này đúng là không thể chấp nhận.

-Cô đáng để tôi xem là gì sao?

Vương Anh không thèm để ý, lười nhác trả lời.

Izabel tức giận tới mức như sắp phun trào núi lửa tới nơi. Cái này…

-Anh Vương Anh. Dù sao em cũng là vợ chưa cưới của anh.

-Vợ chưa cưới?-Vương Anh hừ mũi- Cái đó tôi không quyết. Muốn cưới? Đi tìm bà ta đi.

Hắn xiết nhẹ vai Tiểu Bạch, bá đạo kéo cô bé đi, tỏ ý muốn về nhà. Izabel tức giận đuổi theo đã bị Thiên Nam chặn lại.

-Cô nên giữ chút thể diện.

Mắt Izabel lúc này như có tia máu. Tiểu Mễ có chút sợ hãi, bám chặt lấy tay Thiên Nam. Đứa con gái này rất đáng sợ. Tiểu Mễ chỉ là một cô bé con, thế nhưng dường như cũng cảm nhận được.

14. Chương 14: Tiểu Thư Izabel

Izabel trước đây vốn là thanh mai trúc mã của Vương Anh, cùng hắn lớn lên, cùng hắn trưởng thành. Cô thua Vương Anh 2 tuổi, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung. Có thể nói, với khuôn mặt đó, Izabel hấp dẫn không biết bao nhiêu đàn ông. Cô ta thực chất cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Lẳng lơ tuyệt đối. Vương Anh từ năm 14 tuổi đã bắt đầu nhìn ra cái lẳng lơ trong con người cô ta, tuyệt nhiên cự tuyệt những lúc cô ta dụ dỗ. Năm hắn 18 tuổi, Izabel theo mẹ nuôi của mình, cũng chính là dì của Vương Anh, sang thuỵ sĩ sinh sống. Cái tên Izabel thực chất là tên mà Dì Vương Anh đặt cho.
Izabel là đứa con gái lẳng lơ tuyệt đối. Hơn nữa tính tình vô cùng xấu xa. Lúc cha mẹ Vương Anh vừa mất, tới ở tạm nhà của Dì, Không những ngày nào cũng bị dì đánh đập mà còn bị Izabel dụ dỗ không thôi. Dì cuả Vương Anh tính tính hoàn toàn trái ngược mẹ hắn. Bà ta là người phụ nữ gian xảo vô cùng. Ngôi nhà của Vương Anh hiện tại đang ở cũng như tài sản của hắn bây giờ, nếu không có Lãng thúc thúc kịp thời ngăn chặn thì đã sớm bị người đàn bà kia ăn trọn rồi.

Vương Anh ở trong nhà bà ta bị ngược đãi đến kinh hoảng cả Lãng thúc thúc. Izabel lần nào nhìn thấy hắn đi học có cử chỉ thân mật với ai, lập tức về nhà, hắn sẽ bị cô ta đánh đạp dã man.

Thiên Nam ghé mắt nhìn ra băng ghế sau, nhìn thấy Vương Anh lúc này đang cau có mặt mày, ôm Tiểu Bạch trong lòng, ôn nhu vuốt tóc cô. Tiểu Bạch ăn uống no say, nằm ấm áp trong lòng Vương Anh, đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Nam khẽ thở dài một hơi. Hắn còn nhớ 9 năm trước, chính là lúc Vương Anh 15 tuổi, về sống ở ngôi nhà của mình tâm trạng hoang mang như thế nào. Một thằng nhóc mặt mày sáng sủa, thế nhưng trong ánh mắt lại sợ hãi không thôi. Ánh mắt kinh hoàng đó chính là thứ ám ảnh một Thiên Nam năm lớp 10 cũng thấy xót xa. Hắn lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc hàng xóm ngây ngô chưa hiểu chuyện. Sau này nghe Lãng thúc thúc nói lại, dì của Vương Anh sớm đã quyết định hôn ước giữa Izabel và Vương Anh.

Suốt đời này, Thiên Nam có lẽ cũng không quên được khoảng thời gian khó khăn của Vương Anh. Ngày nào hắn cũng sang chơi cùng Vương Anh, thế nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ thấy hắn cười, có chăng cũng chỉ là cái nhếch môi đầy chua chát. Dần dà, Vương Anh cũng trở lại quỹ đạo sống của mình. Chuyển tới sống trong ngôi nhà cha mẹ hắn xây riêng cho hắn, vốn định làm quà tặng sinh nhật bất ngờ, không lường được tai nạn đột ngột kia. Vương Anh được Lãng thúc thúc chuyển hồ sơ theo học tại ngôi trường mà Thiên Nam đang học, dần trở thành tay anh chị khét tiếng. Về sau hắn thành lập bang nil cùng công ty online kia, dần dần xưng bá trong cả giới giang hồ lẫn giới làm ăn. Công ty của Vương Anh không chỉ chuyên thiết lập những chương trình mới mẻ hấp dẫn mà còn là một công ty thông tin ngầm. Bất kể ai cần tin, hắn đều có thể bán tin.

Nếu trên đời này có một người thật sự, thật sự vô liêm sỉ, người đó chính là Izabel. Cô ta là hạng người càng bị sỉ nhục càng muốn chinh phục. Vương Anh ngày xưa cô ta rất thích. Vương Anh hôm nay cô ta lại càng thích hơn. Sỉ nhục cô ta? Muốn cô ta từ bỏ, trở về Thuỵ Sỹ? Cái này thực chất là không thể nào.

Sáng hôm đó, Vương Anh vừa bước chân ra khỏi cửa đã lập tức nhìn thấy Izabel cười tươi như hoa trước cửa.

Izabel đưa tay vẫy vẫy Vương Anh, còn vẫy cả Tiểu Bạch đưa hắn ra trước cổng, cười rất thân thiện. Tiểu Bạch có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn cười với Izabel.

Trái hoàn toàn với thái độ của Izabel, Vương Anh hoàn toàn không có chút gì gọi là để ý tới Izabel. Hắn cúi xuống, mỉm cười với Tiểu Bạch, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên Nam vừa bước ra khỏi cửa, kịp lúc nhìn thấy khuôn mặt Izabel có chút đông cứng, bàn tay nắm chặt lại tới trắng bệch.

Izabel ngay từ tối hôm qua đã quyết, dù thế nào vẫn là phải theo đuổi Vương Anh tới cùng. Chính vì lẽ đó, ngay ngày hôm nay, cô ta phải theo Vương Anh tới trường.

Vương Anh chính là đã sớm nhìn ra kế hoạch của cô ta. Vậy nên vẫn là giả lơ, cười tươi với Tiểu Bạch, phán một câu xanh rờn.

-Tiểu Bạch. Theo anh vào thay đồ. Hôm nay đi học với anh.

Tiểu Bạch trợn tròn con mắt. Theo Vương Anh tới trường nữa sao? Cô lắc đầu quầy quậy.

-Không đi. Trường của anh quả thật rất đáng sợ.

Tiểu Bạch xưa nay vốn rất hiền lành, Vương Anh nói cái gì cũng nghe, thế nhưng bất kề lúc nào không đồng ý kiến với Vương Anh, cô nhất định đem vẻ mặt không nghe lời ra đối đầu. Vương Anh sớm đã quen với vẻ mặt này của Tiểu Bạch, không thèm để ý phản kháng của cô, bế xốc cô vào thay y phục, bỏ mặc Izabel ở ngoài cửa, vẻ mặt khó coi không tả nổi.

Thiên Nam nhếch môi một cái. Tên Vương Anh này quả thật không lường được. Hắn biết. Vương Anh muốn Tiểu Bạch đi cùng, mục đích chỉ là giữ Tiểu Bạch ở bên mình. Tiểu Bạch ở nhà, tất nhiên không sợ Izabel làm càn. Thế nhưng ở nhà vẫn chỉ là ở nhà, vẫn là không ở cạnh Vương Anh. Đối với Vương Anh mà nói, chỉ cần là ở cạnh hắn, hắn hoàn toàn yên tâm.

Tiểu Bạch phụng phịu để yên cho Vương Anh thay y phục cho mình, vẻ mặt sưng sỉa hết mức.

-Tiểu Bạch. Cười lên anh xem.

Vương Anh vẻ mặt mang ý cười, nói với Tiểu Bạch. Cái gì chứ? Đem vẻ mặt đó ra dụ dỗ cô. Không cần. Không thèm. Tiểu Bạch quay mặt sang chỗ khác, không thèm nói gì hết.

-Giận sao?

Tiểu Bạch vẫn một mực chung thuỷ, im lặng không nói gì. Vương Anh cũng không mè nheo gì nữa, lại vắt cô trên vai, thẳng tiến ra chiếc taxi mà Thiên Nam gọi sẵn ở ngoài cửa.

Thiên Nam cùng một số anh em cùng Vương Anh vào sinh ra tử vẻn vẹn chỉ có 10 người, thế nhưng lại chỉ toàn thuộc dạng tài giỏi hơn người. Tình cảm giữa 10 người rất tốt. Hắn cùng Thiên Nam lại có tình cảm tốt nhất, thân thiết nhất. Đối với Thiên Nam mà nói,làm Vương Anh tổn thương chính là làm hắn tổn thương. Có lỗi với Vương Anh chính là có lỗi với hắn. Izabel kia về đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, mặc dù người thật so với ảnh mà Lãng thúc thúc cho hắn xem đề phòng cô ta tới tìm thì đẹp hơn rất nhiều. Izabel lúc nãy hình như rất tức giận. Hơn nữa lúc nãy còn nhìn thấy Tiểu Bạch, khẳng định sẽ không để yên chuyện này.

Thiên Nam xiết chặt tay lái. Tiểu Bạch đối với hắn không chỉ đơn thuần là bạn gái của Vương Anh mà còn là tiểu muội muội mà hắn vô cùng yêu thương. Dù có chuyện gì xảy ra, Izabel tuyệt đối đừng mong chạm vào một sợi tóc của Tiểu Bạch.

Vương Anh một chút để tâm cũng không thèm lưu lại trên người Izabel. Đêm đó vẫn cùng Tiểu Bạch mây mưa như thường. Cái ngữ như Izabel, muốn hắn cảnh giác sao? Có xứng hay không chứ? Cô ta chỉ dám dựa vào mẹ nuôi của mình, tưởng rằng hắn vẫn chỉ là thằng con trai yếu đuối hay sợ sệt như trước mà không hề hay biết, nếu bây giờ hắn muốn cô ta suốt đời về Việt Nam không nổi cũng không phải chuyện khó.

Mặc dù Vương Anh tỏ ra chẳng có chuyện gì, thế nhưng Tiểu Bạch lại có chút thắc mắc về thân thế Izabel. Cô xưa nay chưa từng để bụng chuyện gì quá mấy tiếng, nhưng chuyện này lại khác. Chẳng hiểu sao, Tiểu Bạch quả thật muốn biết. Chỉ cần là những chuyện về Vương Anh, chuyện gì cô cũng muốn biết.

Vương Anh tối hôm đó, sau khi xong chuyện lớn, ôm Tiểu Bạch vào lòng, hỏi dò.

-Tiểu Bạch của anh không vui sao?

Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định hỏi.

-Vương Anh ca ca. Tỉ tỉ lúc sáng là ai vậy?

Thân ảnh Vương Anh có chút đông cứng. Tiểu Bạch ngây ngô không biết gì, vẫn ngước ánh mắt trong veo nhìn hắn. Vương Anh khẽ thở dài một chút. Không nên. Chuyện này vẫn là không nên nói cho Tiểu Bạch. Nói ra chỉ sợ cô sẽ tái mặt mất.

15. Chương 15: Lại Đến Trường

Trên đời này, thứ mà Tiểu Bạch không thích nhất chính là bị ép. Vương Anh mặc dù bá đạo, thế nhưng vẫn là rất yêu chiều cô. Vậy mà hôm nay lại như thế này, quả thật làm cô rất tức giận a.
Ngồi trên xe, Tiểu Bạch mặt mày vẫn chẳng đỡ chút nào, cư nhiên phụng phịu. Vương Anh đã không ăn năn thì chớ, lại còn cảm thấy thú vị. Suốt đường đi chỉ biết trêu cho Tiểu Bạch tức điên lên. Cuối cùng, lúc gần tới trường, vẫn cứ phải gà nướng ra tay thì Tiểu Bạch mới chịu cười một cái rõ tươi.

Vương Anh nhìn nụ cười Tiểu Bạch cười, trong đầu bỗng nhiên tưởng tượng ra một cảnh thế này.

Tiểu Bạch sau này mỗi lúc giận dỗi ai, thay vì đem gà nướng ra dụ dỗ, chỉ cần nói, đi ăn Vương Anh là xong. À mà cũng không phải ăn. Phải là đi gặp.

Nghĩ tới đó, Vương Anh bất giác nở một nụ cười tà mị.

Trường học hôm đó cũng không khác mấy với ấn tượng của Tiểu Bạch. Vẫn cứ là cảnh nam sinh ngó cô thèm thuồng, hai hàm không khớp lại được. Nếu có khác thì cũng chỉ có nữ sinh tuy vẫn tức giận, thế nhưng cũng chỉ dám để trong lòng. Dzai đẹp là một chuyện. Chết trong tay dzai đẹp dù rất thoả mãn, thế nhưng chết ở tuổi này thì quả thật hoang phí quá.

Vương Anh không mấy để ý tới xung quanh, khoác vai Tiểu Bạch cùng đi vào trong giảng đường. Izabel sớm đã vào đó tự lúc nào, đợi Vương Anh ngồi xuống, cư nhiên ngồi một bên hắn, tỏ vẻ nũng nịu.

-Anh Vương Anh. Chút nữa học xong chúng ta cùng đi chơi có được không? Tiện thể đi mua cho mẹ em chút đồ. Ngày kia mẹ em về.

Câu nói của Izabel, đối với Tiểu Bạch có thể có chút khó hiểu, thế nhưng đối với Vương Anh lại rất rõ ràng. Cô ta chính là muốn ám chỉ Vương Anh cẩn thận mà cư xử, bới vì dì của hắn sắp về nước, nếu thấy con gái bị đối xử thế này nữa sẽ nổi giận lôi đình.

Thiên Nam từ đầu buổi, nhìn thấy Izabel tức tối đã cảm thấy có chút hả hê, lúc này nghe cô ta nói như thế, không nhịn được bật cười to. Cô ta đang đe doạ Vương Anh sao? Không có cửa mà.

Vương Anh bày ra vẻ mặt chán nản, nhìn Thiên Nam cười, sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Izabel ôm chặt kia ra, nói nhẹ nhàng.

-Không cần bà ta phải về. Cô có muốn cô cùng mẹ cô muốn đặt chân về Việt Nam cũng trở nên khó khăn không?

-Anh…

Izabel tức nghẹn họng. Mẹ nuôi bây giờ đối với hắn không đáng sợ nữa sao?

-Còn không mau cút đi, thưa tiểu thư Izabel

Thiên Nam nhìn vẻ mặt của Vương Anh, cảm nhận được sự chán ghét cực độ mới nín cười, nhẹ giọng với Izabel. Cô ta đúng là không biết tự lượng sức. Izabel tức giận tới tím tái cả mặt, dẫm chân mấy cái, cuối cùng cũng bỏ đi.

Còn lại Thiên Nam, Vương Anh cùng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mới dám lên tiếng.

-Anh Vương Anh. Tỉ tỉ đó hình như rất tức giận.

Vương Anh nhíu mày nhìn Tiểu Bạch. Cô nương ngốc này…

-Tiểu Bạch. Tốt bụng quá cũng rất có hại.

-Không đúng. Phụ Vương em nói, Là công chúa nhất định phải tốt bụng.

Thiên Nam khẽ thở dài một cái. Tiểu Bạch ngốc, đúng là khiến người ta phải lo lắng. Hắn liếc Vương Anh một cái, có vẻ đồng cảm. Bây giờ hắn mới rõ nguồn cơn của việc Vương Anh mang theo Tiểu Bạch đi hôm nay.

Chỉ một lát sau, tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. Thiên Nam vẫn như mọi hôm, ngủ từ đầu đến cuối. Tiểu Bạch nhàm chán không biết làm gì, lại ngồi ngắm Vương Anh. Nhìn Vương Anh cặm cụi ghi bài, cô lại nhớ, trước đây phụ hoàng phê chuẩn tấu chương cũng tập trung cao độ như vậy. Cô bất giác thở dài một cái. Đúng là… cô bây giờ thật sự rất nhớ phụ hoàng cũng mẫu hậu.

-Vương Anh ca ca.

Tiểu Bạch khều nhẹ Vương Anh, khiến cho hắn quay sang nhin Tiểu Bạch, cười một cái ôn nhu

-Ừ. Sao thế?

-Muội… Em rất nhớ cha mẹ.

Nụ cười trên môi Vương Anh đông cứng. Tiểu Bạch cúi mặt lặng thinh. Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Bên tai Vương Anh có cái gì đó đang nứt. Khó khăn lắm, hắn mới có thể mở lời.

-Anh sẽ sớm tìm cách.

Tiểu Bạch vẫn không nói gì. Một giọt nước mắt khẽ lăn ra. Cô thật sự rất nhớ phụ vương cùng mẫu hậu. Rất rất nhớ.

Nước mắt của Tiểu Bạch như đánh động vào lòng Vương Anh. Hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút gì đó khó thở, có chút gì đó nghẹn ở họng. Lần đầu tiên, Vương Anh cảm thấy mình như một con ác thú đang giam cầm một Tiểu Bạch thỏ đáng thương.

16. Chương 16: Hồi Cung Bí Mật

Tiểu Bạch không để ý đến sắc mặt Vương Anh, nước mắt vẫn rơi tí tách khiến hắn bối rối không thôi. Giáo sư ở trên bục vẫn say sưa giảng bài, Thiên Nam vẫn say sưa ngủ. Vương Anh khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn là phải hứa với Tiểu Bạch vài hôm nữa sẽ tìm ra cách.
Cả ngày hôm đó, Tiểu Bạch vui vẻ không thôi. Lúc ra cổng trường cùng Vương Anh, đụng phải một người cũng rất thoải mái nhận lời xin lỗi của người ta. Không biết có phải vì đang vui hay không, Tiểu Bạch cảm thấy tên con trai đụng phải cô nhìn cô với ánh mắt rất lạ, dường như có ý cười.

Trái với Tiểu Bạch, Vương Anh dường như cảm thấy không vui. Danh dự đàn ông khốn nạn. Hắn không muốn để Tiểu Bạch khóc, cuống quá mới hứa như thế. Đàn ông đã hứa phải giữ lời. Nhưng hắn lại hoàn toàn không muốn chút nào.

Tiểu Bạch mấy ngày hôm sau, lúc nào cũng luôn miệng hỏi Vương Anh bao giờ mới đem cô về cung. Hắn cũng chỉ ừ hữ cho qua chuyện, trong lòng có chút xót xa. Tối hôm 14, mặt trăng tròn vành vạch, lòng Vương Anh lại càng thấy ảo não hơn. Cuối cùng vẫn muốn hỏi Tiểu Bạch một câu.

Tối hôm đó, Vương Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bạch ở trên giường, cảm nhận hơi ấm của cô phả qua, trong lòng mặc dù không vui nhưng vẫn cảm thấy được sự dễ chịu. Hán nỉ non bên tai Tiểu Bạch.

-Tiểu Bạch. Em về cung liệu còn muốn gặp anh hay không?

Tiểu Bạch đang vui vẻ, quay lại trả lời hắn.

-Đương nhiên là có.

-Nhưng thế giới của anh và của em không giống nhau.

-Vậy chỉ cần Vương Anh ca ca cùng sống ở thế giới của muội với muội là được rồi.

Vương Anh nín không được, bật một tiếng thở dài. Tiểu Bạch ngốc nghếch. Hắn làm sao có thể từ bỏ thế giới này được chứ? Hơn nữa, đương kim hoàng thượng nếu biết hắn đã dụ dỗ con gái ông ta hết mực, khẳng định sẽ cho hắn chết không toàn thây.

-Tiểu Bạch, nghe anh nói này. Em rời cung lâu như vậy, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ rất tức giận.

Tiểu Bạch lúc này mới có chút lo lắng, cắn môi.

-Đúng a. Phụ Vương của muội rất nghiêm khắc.

Câu nói này của Tiểu Bạch như thể khích lệ Vương Anh vậy. Hắn không thể để Tiểu Bạch trở về, cũng không thể rời bỏ nơi này, vậy chi bằng cứ dùng cách khiến Tiểu Bạch không dám về nhà.

-Nếu lúc này muội trở về, phụ vương cùng mẫu hậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đánh muội không thương tiếc.

Tiểu Bạch khẽ run một cái. Chuyện này chính là rất có khả năng a. Cô lắp bắp

-Vậy… Vương Anh ca ca. Vậy… phải làm thế nào? Muội rất nhớ hai người.

Ánh mắt Vương Anh ánh lên một tia gian xảo.

-Vậy chúng ta bí mật về thăm họ. Đợi họ bớt giận anh sẽ nói chuyện với họ, được không?

Vương Anh vui vẻ nói với Tiểu Bạch. Hắn sớm đã xác định sẽ gặp hai người kia xin cưới Tiểu Bạch. Nếu không được sẽ bắt cóc cô quay về hiện tại, đố ai tìm được. Tiểu Bạch ngây thơ không hiểu ý này, cư nhiên cho rằng “nói chuyện” của Vương Anh tức là làm cho phụ Vương cùng Mẫu hậu bớt giận mà không đánh cô, đương nhiên vui vẻ gật đầu mà không hay biết, cô đích thị là đang bị gạt rồi.

Đêm ngày 15 âm lịch, Vương Anh cuối cùng cũng đưa Tiểu Bạch về nhà. Lần trước cũng vào trăng rằm mới có thể khởi hành. Lần này cũng thế. Trăng vẫn sáng vành vạch, phả ánh sáng mờ ảo vào người của 3 người.

Nói là 3 người, thật ra là vì có cả Thiên Nam đi cùng nữa. Đừng nhìn Thiên Nam đẹp trai cao ráo như thế, thực chất cũng thuộc dạng nham hiểm vô cùng. Hơn nữa đã là tay chân của Vương Anh, đương nhiên võ công không tồi. Hắn từ nhỏ sớm đã cùng học võ với Vương Anh, đương nhiên có thể tự tin vào bản thân. Lần này dù sao cũng là lén lút, có 2 cái đầu nham hiểm như hắn và Vương Anh, lỡ có bị bắt cũng biết tìm cách mà về.

Tiểu Bạch từ sáng đã kích động không thôi, cười nói liên hồi. Tiểu Mễ nhìn thấy, tò mò hỏi, cô cũng sẵn sàng đem hết mọi chuyện nói ra. Tiểu Mễ nghe kể xong, không đừng được đem ánh mắt Chị-nhất-định-điên-rồi nhìn Tiểu Bạch. Cô mặc dù chỉ mới 12 tuổi, sắp bước sang tuổi 13, thế nhưng với mấy chuyện thần kì kiểu này, cô bé tuyệt đối không tin.

Tiểu Bạch vui tới mức ánh mắt đó của Tiểu Mễ là như thế nào, cư nhiên cho rằng cô bé đã hiểu, vội vã chạy đi tìm cái gì đó ăn, ngoan ngoãn chờ Vương Anh về. Đến bây giờ, cuối cùng cũng sắp được về thăm Phụ Vương cùng Mẫu hậu, vẻ mặt y như tù được thả.

Vương Anh mặc dù biết Tiểu Bạch sẽ không về cung mà quên luôn hắn, thế nhưng cảnh giác vẫn hơn. Hắn bá đạo lấy vải đen bịt mắt Tiểu Bạch lại với lí do hết sức chuối, sợ em nhìn thấy sẽ bị đả kích nặng nề. Tiểu Bạch trước nay vẫn là một mực tin tưởng Vương Anh, đương nhiên chuyện này cũng không ngoại lệ.

Vương Anh dẫn Tiểu Bạch cùng Thiên Nam tới chỗ có 6 hòn đá, đẩy cái thùng rác mà hắn dùng để nguỵ trang ra. 6 hòn đá vẫn như ngày này tháng trước, sáng rực rỡ một cách lạ lùng. Thiên Nam bên cạnh hắn kêu lên một tiếng nho nhỏ. Quả thật rất đẹp nha. Hơn nữa, hình như không có cơ sở khoa học gì, làm sao lại có thể phát sáng như thế?

Im lặng. Vương Anh dắt tay Tiểu Bạch, dừng lại ở chỗ hòn đá giữa. Thiên Nam lúc này đột nhiên có chút hồi hộp. Là xuyên không nha. Hắn thực sự là sắp xuyên không.

Vương Anh nín lặng, cúi xuống, nhẹ nhàng dùng tay chạm vào hòn đá ở giữa. Hôm nay cũng như hôm trước, hắn lại cảm nhận được một cái kéo mạnh ở bụng, xung quanh thế giới thay đổi khôn cùng.

Thiên Nam bên cạnh Vương Anh cũng cảm thấy y như thế. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút lờm lợm.

Lúc Tiểu Bạch cảm thấy được mặt đất bình yên ở dưới chân, cô lập tức theo quán tính ngã về phía trước. Vương Anh cũng mất đà, thế nhưng vẫn cố đỡ cho Tiểu Bạch, kết quả là cả 2 cùng ngã phía dưới đất. Thiên Nam có chút khá hơn, vẫn còn đứng, thế nhưng vẫn là nghiêng ngả một chút. Hắn đưa tay kéo Vương anh cùng Tiểu Bạch đứng dậy,đồng thời cũng đưa mắt nhìn xung quanh.

Ấn tượng ban đầu của Thiên Nam so với Vương Anh cũng không khác là mấy. Có chăng chính là ngạc nhiên hơn. Nơi này quả thật rất xinh đẹp a. Nhìn rất đáng đồng tiền. Cổ đại a. xa xỉ tới mức này.

Vương Anh giúp Tiểu Bạch tháo vải đen ra, cảm nhận được cô hồi hộp không thôi.

Cũng may lúc này là buổi đêm, so với vải đen kia mặc dù có sáng nhưng cũng chẳng hơn là mấy. Tiểu Bạch vừa mở mắt ra, cảnh xung quanh đã hiện rõ dần.

Tiểu Bạch nhịn không được, xém chút nữa kêu to, may mà có Vương Anh đưa tay bịt lấy miệng cô kịp lúc, chỉ có trong họng Tiểu Bạch vẫn là âm ỉ một tiếng rên đầy vui sướng. Về nhà. Cô thật sự đã về nhà.

Tiểu Bạch nhận ra chỗ mà 3 người đang đứng. Chỗ này chính là bên sau Ái Lạc cung, là cung của Ái Nhi cách cách, là em gái của Đương kim hoàng thượng.

Gọi là em gái, thực chất cũng chỉ mới 20 tuổi. Ái Nhi cách cách tính tình khách người. Đến giờ vẫn chưa xuất giá. Đối với Tiểu bạch mà nói, Ái Nhi cách cách là người chơi cùng lí tưởng của cô. Tiểu Bạch phải cố nhịn lắm mới có thể không xông vào thăm Ái Nhi cách cách. Ngoài Phụ Vương cùng mẫu hậu ra, người cô nhớ nhất chính là Ái Nhi cách cách này.

Nhờ có Tiểu Bạch dẫn đường, cung điện nguy nga hôm nay cũng có chút dễ đi hơn. Vương Anh lần trước mò mẫm khắp nơi, xem ra hình như là đi đường rất xa. Hôm nay đi cùng Tiểu Bạch, đường đi gần hơn rất nhiều. Tiểu Bạch có chút gấp gáp, vừa đi vừa thở, chỉ mong mau chóng nhìn thấy song thân. Vương Anh cùng Thiên Nam phía sau biết được nỗi gấp gáp của Tiểu Bạch cũng không làm khó cô mà nhanh chân theo cùng. Thoắt cái, 3 người cũng tới được sau Sùng Dương cung của đương kim hoàng thượng.

Tiểu Bạch đối với Sùng Dương cung quen thuộc vô cùng. Hồi nhỏ cô thường tới đây chơi đùa, sớm đã đem nơi này nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch nhẹ nhàng dẫn Vương Anh cùng Thiên Nam ra phía bên sau Sùng Dương cung, lén lút đục một lỗ nhỏ trên cửa sổ.

Vương Anh xem phim cổ trang đã nhiều. Bất quá cái chiêu đục cửa sổ này hắn chẳng lạ lùng gì. Cái hắn ngạc nhiên nhất chính là, Tiểu Bạch ngây thơ như thế, sao lại biết chiêu này? Chẳng lẽ…

Gáy Vương Anh xuất hiện 3 vạch vừa đen vừa thô. Chẳng trách trước đây Tiểu Bạch bị bắt cóc. Hoá ra thường xuyên xem chừng Phụ hoàng, trốn cung đi chơi. Vương Anh để ý quanh quất. Quả nhiên có rất nhiều lỗ. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm, sau này lấy về được, nhất định phải xem chừng cẩn thận.

Tiểu Bạch len lén nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy bóng dáng Phụ Hoàng mệt mỏi xem tấu chương, đầu đã điểm mấy sợi bạc. Trong lòng cô đột nhiên trào lên một cỗ xúc động.

Suốt mấy tháng không gặp phụ hoàng, hình như người già hơn rất nhiều. Trên đầu cũng bắt đầu điểm bạc. Tiểu Bạch lúc này cảm nhận được một làn hơi mỏng bao quanh mắt.

Cô thực sự rất nhớ phụ hoàng a. Trước đây ở cùng người, không biết được đi xa sẽ nhớ người như thế này.

Vương Anh mãi cho tới sau này vẫn không tài nào không thống hận mình hôm đó lại đưa Tiểu Bạch về nhà. Nếu chỉ là nhìn một cái thôi thì ok, chuyện chẳng có gì to tát. Thế nhưng chuyện Tiểu Bạch dù nhìn song thân tới mãn nhãn rồi, khóc nức nở mấy tiếng làm hắn sợ phát khiếp rồi, đến khi gần về lại gây chuyện.

Tiểu Bạch khó khăn lắm mới được về nhà, đương nhiên không chịu dễ dàng rời đi. Buộc lòng Vương Anh phải dỗ dành ngon ngọt mỗi tháng đưa cô về nhìn song thân 1 lần cô mới chịu đi. Thế nhưng đến chỗ sau Ái Lạc cung, Tiểu Bạch ngốc nghếch lại khóc nức nở.

So với cung điện này, Ái Lạc cung quả thật khá nhỏ. Mặc dù bài trí rất đẹp, thế nhưng dù sao cũng chỉ là nhỏ. Đêm khuya lại thanh vắng, Ái Nhi cách cách có thói quen thức khuya xem tiểu thuyết ngôn tình, đường nhiên có thể nghe được.

Đang lúc Vương Anh lúng túng xem xét xem có nên đánh Tiểu Bạch ngất đi để dễ bề đưa về hay không, phía tường bên của Ái Lạc cung bỗng ló ra một cái đầu.

-Bạch Bạch?

Ái Nhi cách cách hết hồn, kêu lên một tiếng như mèo. Vương Anh cùng Thiên Nam lập tức đứng hình, không cử động nổi.

Tiểu Bạch đang hồi xúc động, đương nhiên không nghĩ được nhiều, chạy lại ôm chầm lấy Ái Nhi cách cách, khóc một hồi liên tu bất tận. Ái Nhi cách cách mặc dù chỉ là dì thôi, thế nhưng lại vô cùng thương yêu Tiểu Bạch. Nhìn thấy cô khóc lập tức động lòng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc Tiểu Bạch, đợi cho cô nín khóc mới hỏi

-Bạch Bạch. Bấy lâu nay con đi đâu? Cách Cách rất lo cho con.

Tiểu Bạch sụt sịt lau nước mắt, nũng nịu nói.

-Tiểu Bạch xuyên không a.

Ái Nhi trố mắt.

Vương Anh trố mắt.

Thiên Nam cũng trố mắt.

Nếu có khác nhau, cũng chỉ khác ở chỗ Thiên Nam trố mắt từ lúc vị cách cách kia tới.

Thiên a!!! Tại sao người cổ đại lại xinh đẹp như vậy?

Còn nữa, tại sao Vương triều này ai ai cũng đẹp như thế?

Thiên Nam ngẩng đầu lên trời, kêu lên một tiếng ai oán. Lúc nãy chiêm ngưỡng dung nhan hoàng thượng cùng hoàng hậu đã cảm thấy rất ghen tị rồi.

Tuy vậy, Thiên Nam vốn là người yêu cái đẹp, cũng chẳng so đo làm gì. Có chăng thì cũng đã hiểu tại sao Tiểu Bạch đối với hắn trong veo không chút động lòng. Nhưng mà có điều…

Vị cách cách kia quả thật mê hồn a.

Thiên Nam mơ mơ màng màng, ngắm nhìn vị cách cách kia say mê nghe Tiểu Bạch kể lại chuyện mấy tháng này. Máu mũi của hắn cũng suýt nữa trào ra. Vị cách cách này, chỉ e chữ đẹp cũng không đủ để miêu tả.

Thiên Nam đưa ánh mắt phủ sương mờ, ngơ ngác nhìn Ái Nhi cách cách. Khuôn mặt thanh tao, dáng người cực chuẩn, chỗ nào nên nảy nở thì nảy nở, nên gầy thì gầy. Phiến môi hồng hồng xinh xắn.Cái này có thể gọi là tuyệt thế giai nhân. Hắn chình là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa lần nào nhìn thấy cô gái nào đẹp như thế.

Ái Nhi cách cách nghe Tiểu Bạch kể chuyện, ánh mắt loé lên tia nham hiểm. Gáy Vương Anh chảy dài mấy gạch đen. Hắn còn đang thắc mắc vị cách cách này không biết có phải là cụ cố nào của hắn hay không, tại sao ánh mắt lại có thể nham hiểm được y như hắn vậy?

Tiểu Bạch một mực ngây ngô, kể lể một thôi một hồi, đến khóc cũng không còn khóc nữa, đưa ánh mắt trong trẻo nhìn Cách Cách yêu quý của mình.

Ái Nhi cách cách e hèm một tiếng, cuối cùng cũng dùng lời ngon ngọt, dụ dỗ Tiểu Bạch.

-Bạch Nhi. Cách cách hỏi con, con đi lâu như vậy, có phải rất đáng tội không?

Tiểu Bạch lập tức đem ánh mắt sợ hãi vô độ nhìn cách cách, lắp bắp

-Con… con… tại con không tìm được đường về thôi.

-Dù sao cũng là vì con bỏ nhà đi chơi. Ta có thể không tính toán. Thế nhưng Hoàng huynh của ta không dễ dàng như thế đâu.

-Con… Cách cách. Người đừng nói với phụ hoàng là con về.

Tiểu Bạch lúc này mắt lại rơm rớm nước. Vương Anh ngồi một bên cũng hoá thành thạch nghìn năm mất rồi. Chỉ có Thiên Nam mơ mơ màng màng, nghe không lọt được chữ nào, trên mặt vẫn y nguyên nụ cười ngớ ngẩn.

-E rằng không được a- Ái Nhi cách cách cười ám muội- Ta không biết nói dối. Gặp hoàng huynh nhất định không kìm được mà nói toẹt ra.

Tiểu Bạch lúc này nhất định là bị doạ tới mức sợ hãi không thôi, mặt cắt không còn một giọt máu.

-Vậy… Cách cách à. Chuyện này nên làm thế nào?

Ái Nhi cách cách lúc này đã cười toe, bình thản buông một câu.

-Rất đơn giản. Ta cùng con xuyên không.

Trong khi Vương Anh đang thống hận muốn chết vì bà cô này, Thiên Nam cư nhiên sung sướng hết mức. Vương Anh còn chưa kịp nói tiếng nào đã cảm nhận được một làn gió vèo qua một cái, nhìn sang đã thấy Thiên Nam vẫy đuôi đứng trước mặt Ái Nhi cách cách, nôn nôn nóng nóng nói.

-Vị tiểu thư xinh đẹp này. Cô muốn xuyên không tới bao lâu cũng được. Ta rất không ngại chứa chấp cô a. Thế giới của bọn ta rất rất vui a.

Gáy Tiểu Bạch cùng Vương Anh chảy dài mấy gạch đen, mơ hồ nhận ra, đuôi của Thiên Nam chính là vẫy tới sắp gãy lìa rồi.

Về phần Ái Nhi cách cách, không cần đợi nói hai lời, gật đầu ngay tắp lự.

17. Chương 17: Ba Mẹ Tiểu Mễ

Vương Anh chính là bị làm cho shock tới không nói nổi câu nào, thế nhưng cũng may là không lâu liền lấy lại tỉnh táo. Xuyên không này là bí mật a. Không thể để Tiểu Bạch cùng Ái Nhi kia biết, nếu không Tiểu Bạch nhất định có cơ hội sẽ chạy về đây. Chính vì thế, việc đương nhiên phải làm chính là bịt mắt hai người kia lại.Kết quả của việc xuyên không này có chút không mĩ mãn với Vương Anh cho lắm. Hắn dù sao cũng lơ mơ hiểu được việc Ái Nhi cách cách này về thế giới hiện đại chắc chắn sẽ không có chút lợi nào cho mình, cư nhiên tính kế mua chuộc lòng người.
Bất quá vị cách cách này mấy hôm sau đã dần lộ rõ tính cách.

Ái Nhi cách cách là công chúa thứ 12 của Tiên Đế. Mặc dù được xưng tụng là công chúa đẹp nhất trong các công chúa, thế nhưng tính cách quả thật làm cho người ta đau đầu tới mức muốn đem nàng mà hung hăng đánh cho đỏ lựng cái mông nhỏ lên. Đường đường là một công chúa, thế nhưng văn chương lại thật sự rất tài giỏi. Không những thế, kiếm thuật cũng rất tài ba. Độc thuật cũng thuộc hàng siêu đẳng. Tóm lại một câu. Cô công chúa này tài ba hơn người.

Tuy là nói thế, tài ba là một chuyện, tính cách lại là chuyện khác hoàn toàn. Ái Nhi cách cách sinh ra đã rất háo thắng. Hơn nữa lại nghịch ngợm vô cùng. Cái gọi là tài ba? Xin thưa là cũng có thể hiện ra. Thế nhưng lại thể hiện rất đa chiều. Tiên Đế đoản mệnh mất sớm khi Ái Nhi nàng còn chưa được 12 tuổi. Việc cưới xin của công chúa, Tiên Đế trước khi đi vẫn rơm rớm nước mắt trao lại trọng trách nặng nề này cho đương kim hoàng thượng bây giờ. Trước khi nhắm mắt còn dùng chút hơi tàn lực kiệt, thều thào một câu.

-Đừng cho nó doạ hoàng tử các nước chạy mất nữa.

Đương kim hoàng thượng lúc đó cũng đã tầm 30. Nghe một câu giao lại trọng trách của Tiên Đế, lập tức khóc oa oa. Cái gì a? Vị công chúa này, muốn nàng xuất giá à? Chính là minh chứng sống chống lại câu nói không có gì là không thể.

Thực chất thì Ái Nhi cách cách, so với việc tự nhận xét mà nói, xét thấy bản thân mình cũng rất dễ dãi. Muốn làm chồng nàng? Chỉ cần cầm kì thi hoạ đều giỏi. Còn phải biết nấu ăn, bắn cung, giỏi võ. Hơn nữa còn phải tinh thông những thứ mà nàng biết, phải tuyệt đối chung tình với nàng, phải thật thật điển trai. Phàm là nam nhi như thế, nàng nguyện ý gả cho.

Chính vì lẽ này, hoàng tử khắp muôn phương tới cầu hôn đều bị doạ chạy mất dép, đến kiệu còn không kịp ngồi, chạy thẳng một hơi bay về nước mình.

Tiểu Bạch lúc còn Tiên Đế mất đi cũng đã được 8 tuổi, thường hay cùng Ái Nhi cách cách thưởng thức mấy hoàng tử kia làm trò. Các hoàng tử tới cầu thân, đương nhiên là phải để Ái Nhi cách cách chiêm ngưỡng qua dung nhan. Đương nhiên, cách cách bao giờ cũng giả làm nữ tì trong cung.

Năm Tiểu Bạch 5 tuổi. Hoàng tử nhà Kim tới cầu hôn.

Tướng tá khá đẹp mắt.

Cũng là người rất khí chất.

Cả thân người toát lên vẻ Vương Giả.

Thế nhưng khuôn mặt thì…

Cách cách thoạt nhìn đã không ưng. Thế nên quyết định, lão hoàng tử này, nhất định phải khiến hắn ta sợ chết thôi.

Thập đại hoàng tử nhà Kim văn võ song toàn. Tài năng rất không thiếu. Thế nhưng nhan sắc thì rất ẹ. Mặc dù vậy cũng rất tự tin, đứng trước cách cách mà giờ đây đang giả làm tiểu nữ tì, lên giọng nhỏ nhẹ.

-Tiểu nữ tì này. Ngươi có thể giúp ta bẩm báo với công chúa ta tới cầu thân hay không?

Mắt Ái Nhi cách cách loé lên một tia sáng, có thể nói là nham hiểm vô đối.

-Không cần. Vị hoàng tử này. Công chúa nhà chúng tôi hỏi ngài tự tin nhất với tài năng nào?

Thập đại hoàng tử ưỡn ngực, hào sảng nói.

-Chẳng dấu gì tiểu nữ tì. Ta đây chính là cái gì cũng biết.

Ái Nhi Cách cách với câu trả lời này không hài lòng chút nào. Thế nhưng vẫn tươi cười.

-Vậy công chúa nhà chúng ta muốn ngài dùng tay không chặt nứt đôi một hòn đá, xin hỏi liệu có được hay không?

Thập đại hoàng tử đương nhiên phấn khởi vô cùng. Chặt đá? Chính là cái hắn tâm đắc nhất.

Thế nhưng, thiên a, thập đại hoàng tử này quả thật ngây thơ. Ngây thơ tới mức tới tận lúc nhìn thấy hòn đá mới có thể khép miệng lại.

-Cái… cái này…

Ái Nhi cách cách tươi cười không nói, cư nhiên ra ý mời hoàng tử. Thập đại hoàng tử nhìn về phía hòn đá kia, nuốt ực một cái.

Thiên A. Cái này chỉ nhỏ thêm chút nữa có thể gọi là hạt cát luôn a. hơn nữa nơi đặt cũng thật trêu ngươi, ngay sát một thanh kiếm dựng ngang, lưỡi kiếm sắc ngọt như sẵn sàng.

Thập đại hoàng tử nuốt nước bọt xong, không nói được lời nào, 36 kế, chuồn là thượng sách, để lại Tiểu Bạch cùng cách cách kia ôm bụng cười rũ.

Năm Tiểu Bạch 7 tuổi, cách cách của cô còn dùng chiêu ác hơn nữa. Vị hoàng tử nhà Trịnh này quả thật hơn người. Nhan sắc rất tuyệt. Dáng người cũng rất chuẩn. Đáng tội trên mặt có thêm 2 cái đít chai.

Ái nhi cách cách đương nhiên không hề có hảo cảm với tên này, nhìn cặp đít chai trên mắt hắn, thẽ thọt hỏi.

-Nhìn vị hoàng tử đây rất tri thức. Công chúa nhà chúng tôi có một chất mới tìm được muốn hoàng tử nghiên cứu dùm. Chỉ cần có thể nói được chất này bao gồm những chất gì, công chúa sẽ lập tức đồng ý hôn sự.

Hoàng tử nhà Trịnh đương nhiên chưa có điên mà từ chối, hí hửng đẩy gọng kính lên một cái, sau đó liền giục Cách cách may đưa tới phòng nghiên cứu.

Vì cuộc cầu thân lần này, Trịnh Vương xem chừng rất xót xa cho con trai a. Nghe người ta đồn rằng vị hoàng tử kia vào căn phòng riêng mà công chúa chẩn bị mới được 2 khắc, lập tức bên trong đã truyền ra một tiếng nổ bùm.

Mọi người hốt hoảng chạy vào phòng, chứng kiến một cảnh loạn hết sức.

Vị hoàng tử kia mặt mày đen thui, tóc tai dựng ngược, y phục te tua. Hơn nữa còn nấc cụt liên hồi.

Thiên A. Cái này chính là ác bá vô đạo a. Ái Nhi cách cách không biết đã cho hoàng tử kia nghiên cứu cái chất gì, hoàng tử kia đến khi về tới nước, tóc đã cháy mất nửa, hơn nữa còn nấc cụt tới mức sức tàn lực kiệt. Trịnh Vương phải sai người tim ngự y tới, tìm mọi lang y giỏi giang chữa mất 2 tuẩn mới khỏi được bệnh nấc cụt này cho hoàng tử.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Tiểu Bạch tưởng tượng lại cũng đủ cảm thán một câu. May mà cô không phải là người mà Cách cách không ưa.

Nói đến chuyện cách cách xem chừng như thế là đủ. Bây giờ lại nói đến chuyện của Tiểu Mễ. Tiểu Mễ. 12 tuổi. Là con của một gia đình khá giả ở biên giới Việt Hoa. Bố là người Việt, Mẹ là người Hoa. Chính vì yếu tố này, Tiểu Mễ mới có khuôn mặt khá xinh xắn. Gia đình nhỏ của Tiểu Mễ cũng thuộc hàng hạnh phúc. Thế nhưng dạo gần đây, bố của Tiểu Mễ đột nhiên lại nghiện đánh bài. Lại còn là đánh bài ăn tiền. Chính vì lẽ đó, chỉ trong vòng mấy tháng, gia sản nhà Tiểu Mễ không những không tăng thêm mà còn ít đi đến tội nghiệp. Mẹ của Tiểu Mễ khuyên can chồng không được, ngày càng trở nên gầy xọm đi. Cho tới một hôm, Tiểu Mễ cùng mẹ đang ở nhà làm đồ thủ công đem đi bán, bọn chủ nợ đột nhiên ập vào.

Khó khăn lắm bố Tiểu Mễ mới xin khất được tới ngày mai, tối hôm đó cả nhà dắt díu nhau chạy trốn. Chạy mãi, tới được Hà nội, Bố mẹ Tiểu Mễ gửi con vào nhà một người quen, bản thân hai người thì đi tha phương cầu thực gây dựng lại từ đầu.

Tiểu Mễ trước nay là đứa bé hiểu chuyện, còn già trước tuổi, lại rất thông minh. Cô bé ít nhiều cũng biết điều, cố gắng ở lại ngôi nhà đó chờ bố mẹ về đón. Thế nhưng trời đúng là biết đùa người. Gia đình nhà người bạn kia đúng thật là ác bá vô cùng. Cả ngày bắt Tiểu Mễ làm việc. Tiểu Mễ tuy còn nhỏ, thế nhưng cũng rất chăm chỉ. Làm việc thôi mà. Cô bé chịu đựng được. Nhưng mà nhà kia lại không chịu đựng được. Cuối cùng là Tiểu Mễ bị bức tới mức phải khăn gói ra khỏi nhà. Lang thang khắp nơi, suốt 5 ngày đói rét, lúc tưởng chết đến nơi lại gặp Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch trước đây một lần có nghe Tiểu Mễ kể chuyện nhà mình, cảm thấy tức giận vô cùng. Cô chính là không ngờ có người lại ác bá vô đạo như nhà kia. Thế nhưng cô dù sao cũng chỉ là lá ngọc cành vàng ở cung, làm gì biết mấy thứ thủ thuật để trả thù. Vậy nên mấy hôm nay, Ái Nhi cách cách tới chính là thời cơ thích hợp nhất để rửa hận cho Tiểu Mễ.

Vương Anh suốt mấy hôm nay đang ở trong tình trạng hối hận không thể tả. Ái Nhi cách cách đó chính là muốn chọc cho hắn tức điên đây mà. Ít tuổi hơn hắn. Thế nhưng nham hiểm có khi ngang ngửa với hắn. Đã vậy còn nghịch ngợm hết biết. Chỉ cần hắn ra ngoài, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ nhất định sẽ theo nàng ấy chạy ra ngoài đường, tìm đến chỗ nhà kia chọc phá, tất nhiên cũng chỉ là mấy trò vớ vẩn lén lút thôi. Thế nhưng hình như nhà kia cũng rất thảm a. Bị Ái Nhi cách cách ném bom tự chế có chứa nấm, cuối cùng chính là cả nhà thi nhau cười không ngớt, cười tới nỗi hàm có nguy cơ rơi ra.

Tiểu Mễ lúc này chính là cảm giác rất vừa lòng, có chút thương cảm. Công nhận a. Tiểu Bạch ngốc nghếch đáng yêu bao nhiêu, Ái Nhi cách cách lại nghịch ngợm bấy nhiêu. Bất quá cô bé cũng rất thích vị cách cách này, thường xuyên gọi cô là cách cách giống như Tiểu Bạch.

Tiểu Mễ ở lại nhà Vương Anh hơn nửa năm, suy cho cùng cũng có chút cảm thấy không tiện. Vương Anh dường như cũng cảm nhận được sự dè dặt của tiểu Mễ, theo ý muốn của Tiểu Bạch, đã cho người đi tìm bố mẹ của cô bé. Tìm mãi tới hôm nay cũng có tin tức, lập tức sai người mời họ đến biệt thự của mình nói chuyện. Ái Nhi cách cách tới ở nhà hắn đã là rất phiền rồi. Tiểu Mễ này nếu ở lại nữa chắc chắn sẽ cướp luôn cả cái thời gian ít ỏi của hắn với Tiểu Bạch.

Tiểu Mễ hôm đó vừa mới cùng Tiểu Bạch cùng Ái Nhi, Thiên Nam đi chơi về, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên ghế, thân hình lập tức đông cứng. Hai bóng dáng kia nghe tiếng cười nói, cũng quay ra nhìn.

Vừa nhìn thấy Tiểu Mễ, ba mẹ cô bé đã kích động không thôi, kìm không được nhào đến ôm cô bé. Cả nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, Tiểu Bạch đứng bên cũng sụt sùi không thôi.

Qua một lúc, Tiểu Mễ cũng kể lại được cho bố mẹ nghe chuyện sau khi tới nhà kia sống. Bố mẹ Tiểu Mễ đương nhiên rất tức giận, định bụng đi tìm nhà kia tính sổ, đúng lúc lại gặp được cái cười nham hiểm của Ái Nhi cách cách, gáy bỗng dâng lên một cỗ lạnh toát.

Tiểu Mễ gặp lại bố mẹ, mừng như điên, đương nhiên mấy cái tức giận vì bị ngược đãi kia vứt ra xa tít, chỉ quanh quẩn bên bố mẹ. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Mễ như thế, trong lòng bỗng nhiên nhớ ra, Tiểu Mễ thực chất cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. Trước nay cô bé chơi cùng với cô, có cảm giác như cô bé là đại tỉ khó tính của cô vậy. Bây giờ mới thực sự nhìn thấy cái trẻ con của Tiểu Mễ, trong lòng không đừng được trào dâng một cảm giác muốn đưa tay bẹo hai má nhỏ hồng hồng của Tiểu Mễ.

Bố mẹ của Tiểu Mễ từ lúc bước chân tới nhà Vương Anh, biết hắn là ân nhân của con gái, cảm kích hắn vô cùng. Trước sau luôn tỏ ra cung kính với hắn, một dạ hai thưa. Vương Anh thì trước sau vẫn là lạnh lùng một mặt, không đợi lâu lắc, cư nhiên phán một câu.

-Bao giờ hai người đón Tiểu Mễ?

Tiểu Bạch trợn tròn mắt há hốc. Chỉ có Tiểu Mễ cùng Ái Nhi cách cách thản nhiên như không. Tiểu Mễ mặc dù chỉ là một cô bé nhưng cũng hiểu được tình thế của Vương Anh hôm nay. Nói thật, lúc cùng Ái Nhi đi bày trò, cô bé chính là đã bị doạ cho chết khiếp rồi. Vương Anh nhất định là phải dẹp hết mọi thứ, kể cả cô, để lấy lòng bà cô trẻ kia. Hơn nữa, Tiểu Mễ cũng thực muốn mau mau cùng bố mẹ đoàn tụ. Chuyện này xem như là có lợi cho cô bé đi.

Ái Nhi đương nhiên cũng hiểu Vương Anh sao lại hỏi như thế. Bất quá nàng cũng biết rõ tình cảm của Vương Anh dành cho Tiểu Bạch. Chỉ có điều nàng dù sao cũng là cô cô của Tiểu Bạch, dù sao cũng nên bảo vệ cô bé chứ? Vương Anh muốn làm gì nàng còn không biết sao? Nàng trước nay chính là lợi tức tự mình dâng nộp, không tìm cách lấy là có tội với tổ quốc, còn là tội rất nặng.

Bố mẹ Tiểu Mễ bấy lâu nay tha phương khắp nơi, số tiền dành dụm được cũng gọi là kha khá. Lần này đi đón Tiểu Mễ, định bụng ở lại Hà thành này dựng nghiệp. Thế nhưng vừa tới đây đã vội vàng tới nhà Vương Anh, cư nhiên nhà ở chưa tìm được.

Vương Anh dù sao cũng là người thông minh, đương nhiên chuyện này cũng đã tiên liệu trước.

-Về chuyện chỗ ở, hai người không phải lo. Tôi sớm đã chuẩn bị cho hai người. Cũng đã chuẩn bị trước việc làm cho hai người.

Bố Mẹ Tiểu Mễ cảm kích không thôi, đưa ánh mắt nhìn ân nhân cứu mạng nhìn Vương Anh. Vương Anh không nói gì, chỉ gọi người tới dẫn 3 người nhà kia đi. Đối với hắn bây giờ mà nói, thời gian là vàng bạc. Bà cô kia chưa bị hắn mua chuộc ngày nào, hắn chính là chưa được chạm vào Tiểu Bạch ngày đó. Mấy hôm nay, chính vì cái bà cách cách kia không chịu ngủ mà không có Tiểu Bạch, hắn cư nhiên phải nhường cục bong êm ấm kia cho Ái Nhi nàng ta.

Trời giáp tết lạnh rét vô cùng. Thời gian noel cũng gần tới. Khu phố nhà Vương Anh lúc này đèn còn thắp sáng trưng mặc dù đã 7 h tối. Cư dân quanh đó ngày hôm đó cũng được chứng kiến một cảnh rất huyên náo. Đường đường là đại công tử rất đẹp trai, vậy mà giờ đây phải vật vã ôm thật chặt một cô gái xinh đẹp vô cùng, khó khăn lắm mới tách được cô nàng kia ra khỏi một cô bé lúc này dở khóc dở cười. Bất quá cô nàng kia khóc cũng rất đẹp, làm cho người đã động lòng người. Đáng tiếc a. Đẹp vẫn là đẹp. Mạng sống quan trọng a. Công tử đang vất vả ôm chặt cô bé kia, nhìn mặt đã thấy hai chữ nguy hiểm to đùng rồi. Cô gái chừng 20 tuổi bên cạnh, lúc này trên môi đang ẩn hiện nụ cười nham hiểm còn đáng sợ hơn gấp bội a. Cái này có thể nói là chứng minh câu nói, sắc đẹp lúc nào cũng đi cùng hai chữ nguy hiểm.

Tiểu Mễ lau lau nước mắt, mặt vẫn cười cười. Cô bé dù sao cũng sống cùng Tiểu Bạch hơn nửa năm, rời đi quả thật cảm thấy rất buồn a. Nhưng mà… Bộ dáng của Tiểu Bạch lúc này chính là muốn chọc người ta chết cười mà. Mặt mũi tèm lem nước, ở trong lòng Vương Anh quẫy đạp liên hồi, miệng thì bắt Vương Anh nói với bố mẹ Tiểu Mễ để cho cô bé ở lại đây cùng cô không ngớt. Quả thật khiến người ta vừa khóc vừa cười.

Tiểu Bạch khóc lóc một thôi một hồi, xem chừng cũng có chút bình tĩnh lại, lúc này không còn quẫy đạp lung tung nữa mà chỉ tựa vào lòng Vương Anh khóc nấc. Tiểu Mễ nhìn thấy cũng cảm thấy rất thương tâm, cư nhiên nhón lên vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, ra giọng chị cả.

-Chị Tiểu Bạch. Em sẽ thường xuyên tới chơi cùng chị.

Tiểu Bạch nghe được một câu an ủi của Tiểu Mễ, đương nhiên cố nín nấc, nghẹn ngào nói

-Tiểu Mễ. Đã nói nhất định phải giữ lời.

-Được.

Tiểu Mễ cười cười, nói một câu nhất định, Tiểu Bạch nghe xong cũng nín khóc dần, một lát sau cuối cùng cũng để Tiểu Mễ cùng bố mẹ về nhà mới

18. Chương 18: Nham Hiểm Vs Nham Hiểm

Giải quyết xong chuyện Tiểu Mễ, Vương Anh cư nhiên có thời gian nghiền ngẫm cách đối phó với Ái nhi cách cách. Hắn mấy ngày nay chính là ức chế tới chết rồi. Tiểu Bạch ngày nào cũng ở trước mắt hắn, thế nhưng hắn đến chạm vào cũng không chạm nổi. Ái Nhi cách cách kia ngang nhiên chống đối lại hắn, còn tặng cho hắn nụ cười nham hiểm không nói nổi. Nếu không phải hắn cũng thuộc hàng cao thủ, không khéo sớm đã bị vị cách cách này làm cho hộc máu mà chết.
Ái Nhi tới thế giới này không hề giống Tiểu Bạch lúc mới tới đây. Nàng chính là dạng người rất nghịch ngợm. Cộng thêm một tên Thiên Nam giới thiệu tận tình, nguyện ý đưa Ái Nhi tới bất cứ nơi nào nàng muốn. Ái Nhi đã ra khỏi nhà, đương nhiên Tiểu Bạch cũng không được ở nhà, bị nàng lôi cổ đi khắp nơi không chút thương tiếc. Mà Tiểu Bạch đi cũng đồng nghĩa với Vương Anh phải đi. Chính vì lẽ đó, Hà thành mấy ngày nay náo loạn khắp nơi vì 4 con người xinh đẹp tới hoàn mĩ kia làm phiền.

Ái Nhi xưa nay vốn dĩ không bị ràng buộc bởi phong kiến xưa, tư tưởng rất hiện đại. Vừa mới tới thế giới này đã cảm thấy ưng mắt vô cùng, kéo Thiên Nam đi mua sắm khắp nơi, hơn nữa còn vừa nhìn thấy kiểu tóc 2 lớp dài ngang lưng trên phố, lập tức đã muốn có một kiểu đầu như thế, nằng nặc đòi Thiên Nam giúp nàng.

Kết quả là chỉ sau 1 tuần tới đây, Ái Nhi từ một cách cách y phục thướt tha, tóc dài chấm gót hoá thành một nữ nhân y phục hiện đại, tóc dài ngang lưng nhuộm màu đỏ đồng, so với trước còn xinh đẹp gấp bội.

Thiên Nam bỏ ra mất 1 tuần hầu người đẹp đi tới đi lui, bất quá kết quả cũng rất mĩ mãn. Ái Nhi quả thật là mĩ nhân. Mặc dù khách quan mà nói thì không bằng Tiểu Bạch, thế nhưng vẫn là nghiêng nước nghiêng thành. Từ ngày Ái Nhi cách cách tới đây vẫn là hắn thấy vui vẻ nhất. Suốt ngày tìm cách lấy lòng Ái Nhi.

-Ái Nhi. Uống cái này đi. Anh tự pha đấy.

Thiên Nam cười toe, đưa cho Ái Nhi một li cappuchino còn đang bốc khói nghi ngút. Ái Nhi lúc này vẫn còn đang co ro một góc. Cái thế giới này cũng thật là vui. Báo hại nàng ham chơi quên mất là vẫn đang mùa đông. Nàng từ nhỏ đến lớn, cứ đến mùa đông sẽ phải ngồi trong tẩm cung, yên ổn bên lò sưởi, nếu không sẽ bị cảm. Mấy hôm nay nàng chính là bị cảm mất rồi. Đầu óc cứ quay cuồng, trong người rất khó chịu. Muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Cũng may Thiên Nam vừa thấy nàng ho một cái đã vội tìm ngay một bác sĩ riêng tới chăm sóc này, hôm nay cũng cảm thấy khá hơn đôi chút.

-Cảm ơn.

Ái Nhi có chút mệt nhọc, đưa tay đón lấy ly cappuchino từ tay Thiên Nam. Cái thứ đồ uống này Thiên Nam pha quả thật rất ngon. Nàng chỉ mới tới đây hơn 1 tuần, vậy mà đã sắp nghiện thứ đồ uống này mất rồi. Hôm trước có lần đang đi mua sắm, tự nhiên lại muốn uống. Thiên Nam đưa nàng vào một quán nhìn có vẻ rất sang trọng, bỏ lại Tiểu Bạch cùng Vương Anh trong xe, gọi ngay cho nàng một ly. Nhưng mà hình như lại không ngon bằng. Vậy nên Thiên Nam lại phải lạch bạch chạy về nhà, lập tức pha cho nàng một ly.

Bất quá Ái Nhi cũng cảm thấy nam nhân này thực tốt. Mặc dù rất nháo, nhưng đôi khi cũng làm cho người ta giật mình. Ái Nhi từ nhỏ đã quen người ta cung kính mình, thế nhưng Thiên Nam đối với nàng chỉ yêu chiều chứ không cung kính. Hơn nữa hắn cũng rất tốt bụng. Trên đường nhìn thấy ăn mày liền dừng xe lại giúp đỡ.

Thiên Nam nghe một câu cảm ơn của Ái Nhi, trong lòng vô cùng sung sướng. Ái Nhi bị ốm khiên hắn lo lắng vô cùng, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy Ái Nhi ốm cũng thật có lợi cho hắn.

-Không có gì.

Thiên Nam ngồi xuống một bên Ái Nhi, ngồi nhìn nàng uống từng ngụm cappuchino, trong lòng không đừng được trào lên một cỗ ấm áp.

-Đúng rồi. Tiểu Bạch đâu?

Ái Nhi lúc này mới sực nhớ ra Tiểu Bạch. Mấy hôm nay nàng bị ốm, Thiên Nam nhất định không cho nàng ra khỏi phòng. Tiểu Bạch đương nhiên cũng bị Vương Anh cấm không cho sang thăm nàng, sợ cô lây ốm. Ái Nhi ốm thế này, đối với Vương Anh mà nói, quả thật có lợi vô cùng. Buổi ngày hắn đưa Tiểu Bạch cùng đi học, buổi tối lại đường đường chính chính ôm Tiểu Bạch vào phòng. Ái Nhi có biết cũng không làm được gì. Đành ngậm ngùi cho qua chuyện.

-Tiểu Bạch đi học với Vương Anh rồi.

-Vậy sao?- Mắt Ái Nhi loé lên một tia nguy hiểm- Vương Anh thật biết lợi dụng thời cơ. Đợi ta hết ốm thử xem. Nhất định cho hắn chết không toàn thây.

Thiên Nam nhìn Ái Nhi, đớ lưỡi.

Cách đó khoảng 1km, Vương Anh cũng vừa đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.

-Vương Anh ca ca. Anh làm sao thế?

Tiểu Bạch ngước ánh mắt ngây thơ lên nhìn Vương Anh, có chút lo lắng. Nãy giờ hắn cứ ngoáy tai suốt.

-Không sao. Ăn ít thôi Tiểu Bạch. Ốm bây giờ.

Tiểu Bạch đưa một thìa kem to oành vào miệng, cười tươi với Vương Anh

-Không sao. Em rất khoẻ a. Không yếu như cách cách đâu.

Vương Anh cười nhẹ một cái. Bà cách cách đáng ghét kia, ở cùng hắn hơn 1 tuần mà vẫn chưa biết nàng ta thích cái gì. Cũng may là mấy hôm nay nàng ta ốm, nếu không hắn chính là có nguy cơ ức chết mà chết.

Tiểu Bạch xử lí xong ly kem cũng vừa no, vuốt vuốt bụng, ra chiều thoải mái vô cùng. Vương Anh nhìn cô thoả mãn cái bụng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, kéo Tiểu Bạch vào lòng. Izabel mấy ngày hôm nay không đến làm phiền hắn cùng Tiểu Bạch, coi như cũng thông minh.

Cách cách suốt mấy hôm dưỡng bệnh, trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng. Nàng ở đây rất muốn ra ngoài chơi. Thế nhưng đang ốm, Thiên Nam cư nhiên không cho đi đâu hết. Nàng ngồi ở trên giường, suốt ngày nhìn Thiên Nam đi đi lại lại, nhàm chán muốn chết. Bất quá chỉ có một điều làm nàng thấy khá vui vẻ. Thiên Nam có dáng người rất đẹp a.Chuyện này thực ra cách cách cũng chỉ vô tình phát hiện ra mà thôi. Trước đây Thiên Nam chỉ mặc áo sơ mi, nhìn rất trẻ trung, rất đẹp, nhưng lại không nhìn ra được hắn có dáng người chuẩn đến thế. Hôm đó cách cách vừa tỉnh dậy, lơ mơ ngủ bò xuống khỏi giường đi tìm thứ gì ăn. Mấy hôm nay sáng nào Thiên Nam cũng đem thức ăn sáng vào cho nàng từ rất sớm. Vậy mà hôm đó lại chẳng thấy đâu. Vừa sang phòng Thiên Nam, đưa chân đá cái cửa làm nó bạt ra một cái, cách cách đã được chiêm ngưỡng ngay một cảnh rất hay.

Thiên Nam lúc đó còn đang lồng dở cái áo len vào người, nước trên người vẫn còn chưa khô. Hắn vừa tắm xong, nhớ ra quên đem quẩn áo vào phòng tắm, vội vội vàng vàng chạy ra mặc đồ. Vừa mặc xong cái quần, tròng dở cái áo thì nghe một tiếng rầm. Ngoảnh ra đã nhìn thấy cánh cửa nằm bẹp trên đất, Ái Nhi cách cách cứng đơ trong tư thế ngáp dở. Ái Nhi vừa nhìn thấy Thiên Nam thì lập tức cũng sững người. Thiên Nam đương nhiên cũng chẳng hơn gì, mặt từ từ đỏ lên như gấc, quên cả kéo cái áo xuống.

Mắt Ái Nhi lúc này mở to như ốc bươu vàng, thế nhưng tuyệt đối không có gì gọi là ngượng ngùng, trái lại còn có chút thích thú. Ái Nhi hít sâu một hơi, hạ tay xuống, khép miệng lại. Nàng dùng đôi mắt lúc này đã khép thành 2 vạch chỉ, từ từ bước lại gần, chăm chú xem xét.

Đẹp a. Quả thật là tuyệt tác. Cơ bụng nổi rõ ràng, chiếc bụng không có chút nào mỡ thừa. Ái Nhi đưa ngón tay chọc chọc vào bụng Thiên Nam, cảm thấy rất cứng.

Thiên Nam lúc này bị nhìn phát ngượng, mặt đỏ phừng phừng kéo áo xuống, thiếu nước kéo cho áo rách luôn. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, tìm đường chạy gấp.

Cách cách kể từ hôm đó như tìm được mỏ vàng, lúc nào cũng hí ha hí hừng bắt Thiên Nam ở bên cạnh mình. Thiên Nam thì ngượng đến mức mặc dù vẫn chăm chỉ chăm sóc cho cách cách, thế nhưng lúc nào cũng mặc mấy lớp áo len.-Thiên Nam. Người không nóng sao? Phòng này bật lò sưởi rất nóng a.

Thiên Nam đang đứng lúi húi rót nước cho cách cách uống thuốc, cư nhiên cảm nhận được một cánh tay từ đằng sau vòng ra trước ôm lấy hắn. Hắn cư nhiên đớ cả lưỡi, người cũng cứng đơ.

-Không… không nóng.

-Vậy sao? Sao lại mồ hôi rơi ra như tắm vậy?

Ái Nhi cười một cái nham hiểm, tay bắt đầu vuốt dọc tấm ngực nở rộng của Thiên Nam.

-Không… không có…

Thiên Nam khó khăn lắm mới mở được lời, lại khó khăn hơn đấu tranh tư tưởng gỡ gỡ cánh tay của Ái Nhi ra, đem bản thân đứng cách xa Ái Nhi 10m. Cô nàng này cũng thật sự ác người a. Biết rõ mình có sức hấp dẫn như thế nào, lại cư nhiên trêu chọc hắn như vậy. Hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mặc dù làm người mẫu nhưng tuyệt đối chưa có ai nhìn thấy người hắn. Cách cách, nàng ta là người cổ đại, nhìn thấy người hắn, không những không ngượng mà còn có vẻ thích thú. Ái Nhi thích cơ thể hắn. Tốt thôi, hắn không có ý kiến. Nhưng mà dù sao hắn cũng đâu phải là con gấu bông cho Ái Nhi ôm ôm ấp ấp thế chứ? Ái Nhi chính là chỉ thích ôm hắn, còn làm gì cũng không thích. Hắn cũng là người mà. Đâu phải gỗ đá đâu. Ái Nhi cứ kích thích hắn như thế, không hư hết đường bột mới lạ.

Ái Nhi đương nhiên chuyện này không hề hay biết. Nàng chỉ biết cảm giác ôm Thiên Nam rất thích. Hơn nữa còn cảm thấy rất an ổn. Thế nhưng Thiên Nam lại chỉ một mực từ chối nàng. Quả thật rất đáng giận a. Đã vậy, nàng lại càng phải tiến tới.

19. Chương 19: Đừng Đấu Nữa. Chúng Ta Trao Đổi

Ái Nhi mấy hôm nay tìm cách mãi không được, bất quá bí quá làm liều. Nàng xưa nay vốn mang tiếng nham hiểm. Nhưng mà chuyện này có chút quá sức với nàng. Chính vì thế, nàng cuối cùng cũng đi đến quyết định.
Vương Anh ở trong nhà cư nhiên nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra. Thiên Nam hôm đó mặt đỏ phừng phừng chạy tới phòng hắn, có chuyện gì đem ra kể tuốt luốt. Hắn sau đó cũng có chú ý hơn đôi chút. Bà cách cách này hình như đúng thật rất thích người Thiên Nam. Cứ có cơ hội lại bám chặt lấy hắn. Thiên Nam thích cách cách thật, nhưng mà cứ thế này xem chừng không chịu được mất.

Có một chuyện mà hắn vẫn rất không hài lòng. Ái Nhi dạo này đỡ ốm hơn, cư nhiên đem Tiểu Bạch của hắn về phòng, làm cho hắn bức xúc muốn chết. Bà cách cách này chính là muốn đấu với hắn cho đến cùng mà.

Chính vì cái cảm giác được nhìn mà không được ăn sắp hành hạ nàng đến chết rồi, tối hôm đó, Ái Nhi oán hận mò sang phòng Vương Anh lúc nửa đêm, làm cho hắn suýt chút nữa hoảng hồn mà đá văng nàng ta ra khỏi cửa. Ái Nhi xưa nay vốn không có khái niệm về tình dục, còn rất ngây thơ, thế nên cũng không ngại ngùng gì, ngồi bệt xuống sàn nhà, kêu lên một câu đầy ai oán.

-Vương Anh. Ta với ngươi có thù hay sao?

Vương Anh nhất thời ngây ngốc không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Ái Nhi qua ánh đèn ngủ

-Đừng có đưa cái bộ mặt đấy ra nhìn ta. Thế này nhé. Chúng ta đừng đấu nữa, trao đổi đi.

-Trao đổi?

Vương Anh nhíu mày nhìn Ái Nhi, lờ mờ hiểu ra nguyên nhân bà cô này nửa đêm bò sang phòng hắn.

-Đúng. Thế này nhé. Ngươi đừng có xúi dục Thiên Nam từ chối ta nữa. Sau này ta sẽ gả Tiểu Bạch cho ngươi?

Ái Nhi hí hửng ra điều kiện, thế nhưng Vương Anh nghe xong lại tỏ rõ chán ngán, kéo chăn trùm kín người, nằm xuống ngủ tiếp. Gả Tiểu Bạch cho hắn? Bà cách cách này cùng lắm chỉ là cô của Tiểu Bạch thôi. Hôn sự của công chúa vốn do hoàng thượng sắp đặt, cách cách đã là gì. Mà cho dù có là gì đi nữa, nàng ta không cho phép, hắn sẽ không lấy Tiểu Bạch hay sao? Chuyện này đúng là chẳng khác gì chuyện cười lãng nhách nhất mà hắn từng nghe.

Ái Nhi nhìn thấy thái độ của Vương Anh, biết ngay thương lượng thất bại. Thất bại là phải rồi. Điều kiện như thế, hắn ta đồng ý mới lạ. Nhưng mà nàng không muốn điều kiện nhiều hơn đâu a. sau này lỡ như mà nàng muốn thêm điều kiện thì phải làm thế nào? (_ _”)

Ái Nhi cắn môi, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Tiếc là một chuyện. Thế nhưng mĩ nam cũng rất hấp dẫn a. Bất quá sau này tìm cái khác trao đổi.

Vương Anh nằm trong chăn chờ đợi một lúc cũng cảm nhận được chăn bị kéo ra. Hắn mặc dù có chút đắc chí, thế nhưng cũng vẫn làm bộ bị làm phiền.

-Cái gì nữa?

-Ta… Bất quá sau này ta không làm kì đà cản mũi nữa.

Vương Anh nghe được thế, hừ mũi một cái. Bà cách cách này, muốn đấu với hắn sao? Hắn dù sao cũng hơn bà này 4 tuổi. Muốn nham hiểm hơn hắn? Không có cửa mà.

Kết quả là sau hơn 2 tuần đến đây, Vương Anh cùng Ái Nhi cách cách cuối cùng cũng đình chiến. Đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Bạch trong phòng Cách cách cùng Thiên Nam ở trong phòng mình vẫn còn say giấc nồng, cư nhiên không biết mình chính là vừa bị bán đi mất rồi.

20. Chương 20: Noel Quen Biết Người Lạ

Kể từ hôm có thương lượng, Ái Nhi cách cách dường như biết điều hơn rất nhiều. Đi đâu cũng không cho Tiểu Bạch đi cùng, thậm chí còn đang tâm túm áoTiểu Bạch đá sang phòng của Vương Anh. Chỉ trừ những lúc Vương Anh cùng Thiên Nam đi học, Cách cách tuyệt đối cách xa Tiểu Bạch cả cây số.
Vương Anh cũng biết điều không kém Ái Nhi. Thế nhưng cách làm cũng có phần dễ dàng hơn nhiều. Hắn chỉ nói với Thiên Nam một câu, làm cho hắn ta lập tức bám lấy Ái Nhi, không rời nửa bước.

-Xem ra Ái Nhi chán ông rồi đấy.

Thiên Nam đương nhiên tin sái cổ. Hắn dù mang tiếng sát gái, thế nhưng quan sát tình hình lại không thể cao thủ được như Vương Anh. Hơn nữa, hắn còn là người trong cuộc. Mù mờ như thế, nhìn ra mới lạ.

Chuyện giao dịch xong xuôi, lại nói đến Izabel. Izabel mấy hôm nay không đến làm phiền Vương Anh, đương nhiên cũng là có lí do. Dì của Vương Anh nghe đâu vừa phát hiện được một mỏ vàng mới, lại bắt ả ta sang Thuỵ Sỹ quyến rũ. Chính vì lẽ đó, Izabel không làm phiền Vương Anh được cũng là đương nhiên.

Hôm noel, Thiên Nam sáng sớm đã lóc cóc ra ngoài cùng Ái Nhi. Nghe hắn ta nói thì hình như là chuẩn bị cho noel gì đấy. Vương Anh lúc đó còn ôm Tiểu Bạch ngủ, nghe loáng thoáng cái gì mà nô en nô iếc gì đấy, ngóc đầu dậy gào toáng lên.

-Noel cái gì? Biến cho tao ngủ.

Tiểu Bạch đang ngủ, nghe Vương Anh gào lên như thế, có chút hơi giật mình một chút, mơ màng hỏi.

-Vương Anh ca ca. Cái gì thế?

-Không có gì

Vương Anh ôm đầu Tiểu Bạch, dỗ dành một chút, sau đó cũng ngủ tiếp. Tối hôm qua hắn phải làm luận văn, thức rất khuya. Quả thật rất buồn ngủ.

Tiểu Bạch bị gào nát cả lỗ tai, làm gì còn tâm trí nào mà ngủ nữa. Cô nằm im cùng Vương Anh một lúc, sau đó cũng tự động mò dậy đi tìm thứ gì đó ăn.

Ở trong nhà Vương Anh gần một năm, đương nhiên nhà Vương Anh có cái gì cô cũng quen thuộc hết. Buổi sáng sớm dậy cũng tự mình nướng bánh mì ăn. Quả thật là giống như ở nhà rôì. Tiểu Bạch trong lúc chờ bánh chín cũng tự mình ra cửa lấy sữa. Quản gia của Vương Anh biết cô thích uống sữa, vậy nên đã đặt sữa hàng tháng cho cô. Đáng ra là người hầu ra lấy giúp, nhưng mà Tiểu Bạch muốn vận động một chút, thế nên bảo họ cứ để cô lấy giúp.

Tiểu Bạch sáng nào cũng lấy sữa, nghe chừng cũng thấy quen tay. Đương nhiên vì cô ngày nào cũng lấy sữa, thế nên cơ hồ cũng trở nên quen thuộc với một số người.

Izabel trước khi đi có để lại một tay sai thân cận, tên gọi Đăng Vũ. Đăng Vũ vốn dĩ là người theo đuổi Izabel từ lúc cô ta sang Thuỵ Sỹ. Izabel lợi dụng tình cảm này, cư nhiên biến Đăng Vũ thành tay sai của mình.

Đăng Vũ lâu nay vẫn tìm mọi cách tiếp cận Tiểu Bạch, thế nhưng cảm thấy khó vô cùng. Hắn cố tình đi qua đi lại trước mặt Tiểu BẠch cùng Vương Anh ở trên trường, có khi còn cố ý đụng phải Tiểu Bạch, thậm chí còn rình mò trước cổng nhà Vương Anh suốt mấy tháng, thế nhưng không tìm ra được thời cơ tiếp cận cô. Lúc không có Vương Anh bên cạnh lại có Lão Thiên Nam hoặc là con bé tóc đỏ nào đấy. Hắn quả thực muốn lại gần cũng khó, huống chi là tiếp cận tán tỉnh.

Chính vì thế, hắn cư nhiên phải dùng cách cuối cùng, chính là rình rập quanh nhà. Từ đó hắn mới biết, Tiểu Bạch sáng nào cũng ra lấy sữa cùng với báo. Thời gian ở ngài thường là 1 phút. Hắn cũng dựa vào đó là lập lên kế hoạch.

Tiểu Bạch bước ra khỏi cửa, vươn vai ngáp dài một cái. Vương Anh giờ này vẫn ngủ say như chết. Tối qua thức khuya thế, dậy được sớm mới lạ a. Nhưng mà được cái Vương Anh cũng rất giỏi a. Hình như là được tốt nghiệp sớm. Mặc dù cô không biết tốt nghiệp sớm là như nào, nhưng mà hình như cũng là rất giỏi.

Tiểu Bạch vừa ngồi xuống nhặt 2 chai sữa của mình lên, đột nhiên lại nghe một tiếng rầm. Đang còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, bên tai bỗng truyền đến tiếng rên rỉ.

Tiểu Bạch nhìn về phía có tiếng rên, liền thấy ngay một cậu trai đang nằm xoài dưới đất, mặt nhăn nhó vẻ rất đau đớn. Tiểu Bạch xưa nay vốn rất tốt bụng, nhìn thấy thế, không đắn đo gì, chạy lại đỡ người ta dậy.

-Anh gì ơi. Anh có làm sao không?

-Đau…

Chàng trai nhăn nhó, mắt mở không nổi, ôm lấy chân mình. Một bên hắn, chiếc xe đạp đang đè lên chân hắn một cách hồn nhiên vô đối.

Tiểu Bạch nhìn thấy chân của cậu trai kia chảy máu, đột nhiên lại cuống hết cả lên.

-Anh ở chân anh bị chảy máu rồi. Để em đưa anh tới chỗ ngự y.

-Ngự y????????

Đăng Vũ đang giả vờ nhăn nhó, nghe thấy Tiểu Bạch nói đến 2 chữ ngự y cũng quên cả giả vờ, mở tròn 2 mắt.

-À. Ý em là bệnh…. Bệnh gì ấy nhỉ… bệnh viện thì phải…

………………………..

Tiểu Bạch gọi xe, đưa Đăng Vũ đến bệnh viện xong, bản thân thì ngồi ở cửa chờ. Cô có chút lo lắng nhìn về phía phòng băng bó. Cái anh đó hình như ngã rất đau a.

Một lát sau, Đăng Vũ nhăn nhó mặt mày, đi cà nhắc từ phòng băng bó ra. Mặc dù không đến nỗi đau như thế, nhưng mà mông cũng có chút ê ê.

-Sao rồi anh?

-Ổn rồi. Cô bé đừng lo.

Đăng Vũ nhìn Tiểu Bạch lo lắng, cố gắng nở một nụ cười thật thật mê hồn. Thế nhưng Tiểu Bạch lại chỉ chú tâm vào chân hắn, cư nhiên không để ý gì đến nụ cười, khiến cho hắn đang cười duyên chuyển thành cười trừ.

Lúc Tiểu Bạch về đến nhà cũng đã 10h sáng, người cũng đã mỏi nhừ. Cái Anh chàng tên Đăng Vũ ấy nhất định đưa cô về tận nhà mới thôi, trên đường còn hỏi đủ thứ chuyện. Tiểu Bạch đối với Đăng Vũ này cũng có vài phần hảo cảm. Cách nói chuyện của anh ta khá thú vị, chỉ có điều, Tiểu Bạch vẫn là cảm thấy tiếp xúc với Nam nhân khác ngoài Vương Anh vẫn là có chút ngại ngùng.

Vừa bước vào cửa, Tiểu Bạch đã thấy Vương Anh ngồi lù lù một đống ở ghế, mặt hình sự vô cùng.

-Ớ… Anh… Anh Vương Anh.

Tiểu Bạch cười gượng một cái, bước gấp về phía Vương Anh. Hỏng rồi. Giận mất rồi. Nhìn cũng biết giận rồi.

Vương Anh đưa mắt nhìn Tiểu Bạch từ từ dè dặt tiến đến chỗ ngồi trướ mặt mình, vẻ mặt cô giống như là học sinh tiểu học làm sai chuyện gì bị bắt quả tang vậy. Đối với Vương Anh mà nói, vẻ mặt như vậy quả thật khiến hắn cảm thấy điên lên được.

-Đi đâu về?

Vương Anh gằn giọng, ánh mắt có chút hung dữ làm cho Tiểu Bạch lại cuống lên mấy phần.

-Em… Em tới bệnh viện.

-Bệnh viện?-Lông mày Vương Anh nhướn lên ở phía đuôi, rãnh ở giữa mâu quang lại hằn thêm rõ nét.- Làm gì?

-Có một anh… bị… bị ngã xe… Em đưa người ta đến băng bó.

-BĂNG BÓ HẢ? – Giọng Vương Anh trở nên cao vút bất thường. – Chuyện của em sao?

Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Anh nổi giận, trong lòng sợ hãi không thôi. Thế nhưng cô lại là công chúa. Xưa nay chưa nói dối ai bao giờ. Chính vì thế, mặc dù biết chết nhưng mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi, nén run rẩy mà nói một lèo

-Phụ hoàng dạy gặp người bị nạn phải biết giúp đỡ.

-PHỤ HOÀNG CÁI GÌ???????- Vương Anh gầm lên, lao tới, giữ chặt lấy hai bờ vai của Tiểu Bạch .- TIỂU BẠCH. TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ PHỤ HOÀNG? EM XEM ANH LÀ GÌ THẾ HẢ? EM RỐT CUỘC CÓ PHẢI LÀ YÊU ANH KHÔNG HẢ? HẢ?????????????

Tiểu Bạch lúc này mặt mày đã trắng bệnh không còn một giọt máu. Cô nhìn Vương Anh hét lên mà kinh hãi, cuống hết lên lắp bắp một câu.

-Yêu… yêu anh? Là… là gì mới được chứ?

Vương Anh lúc này như đang bốc hoả bị dội một gáo nước lạnh vậy. Cánh tay hắn phút chốc cứng đơ, ánh mắt có chút sững sờ nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại vẫn chung thuỷ đưa ánh mắt khiếp sợ cùng thắc mắc nhìn hắn.

Vương Anh bật cười khan một tiếng, sau đó lại chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào phòng, khoá trái cửa lại, cả ngày không ra ngoài.

Tiểu Bạch bị Vương Anh hét một trận, cơ hồ cũng sợ hãi không thôi. Cô nhìn Vương Anh đi vào phòng, trong lòng hoảng loạn không tả nổi. Cô rốt cuộc làm gì sai khiến Vương Anh nổi giận như thế?

Về sau Tiểu Bạch nghe Từ quản gia nói lại. Vương Anh sáng dậy không nhìn thấy cô đâu, hoảng hốt vô cùng, sai hết mọi người tìm cô khắp cả nhà, thậm chí bản thân quẫn quá còn lật tung phòng lên, hết tìm dưới gầm giường lại tìm trong tủ áo, không tìm thấy thì lại lật tung cả tủ sách lên tìm. Hắn từ xưa đến nay chưa mất bình tĩnh như thế bao giờ, hôm nay lại có dịp tung ra hết khiến cho mọi người một phen khiếp vía. Tiểu Bạch nghe xong cũng có chút áy náy trong lòng. Hắn chính là vì lo lắng cho cô, thế nên mới nổi giận như vậy. Hắn sợ cô gặp chuyện, tìm cô khắp nơi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Bạch cũng không biết mình nói sai chỗ nào. Yêu? Cô quả thật không hiểu. Chỉ có người ruột thịt mới yêu được thôi. Không lẽ Vương anh muốn cô làm em gái hắn?

Tiểu Bạch vừa nghĩ đến từ muộ muội, trong lòng lại trào lên một cỗ khó chịu đầy khó hiểu. Cô không muốn làm muội muội Vương Anh. Nhưng mà Vương Anh nổi giận như thế, cô lại không tài nào nhịn được, cứ đứng ở phòng hắn gọi cửa liền hồi. Tới khi tay Tiểu Bạch sưng đỏ vì gọi cửa cũng không thấy Vương Anh trả lời, đành lủi thủi bó gối ngồi một đống trước cửa phòng Vương Anh đợi hắn

Lúc Vương Anh ra khỏi phòng thì trời cũng đã tối thui. Thiên Nam cùng Ái Nhi gọi điện về bảo hắn đưa Tiểu Bạch ra chỗ nhà hang Mê xi cô ăn mừng noel. Noel cái gì chứ? Hắn mặc dù cảm thấy có lỗi một chút vì nổi giận vô cớ với Tiểu Bạch, thế nhưng nói cho cùng cũng là Tiểu Bạch quá ngốc nghếch. Hắn dành hết tình cảm cho Tiểu Bạch, yêu thương cô như thế, chiều chuộng cô như thế, vậy mà cô lại không có chút động lòng. Lại còn xem hắn không bằng cái lão Phụ hoàng gì gì đấy. Hắn mặc kệ là lão đấy sinh ra Tiểu Bạch hay không, hắn chỉ cần biết, Tiểu Bạch từ lúc đặt chân đến thế giới này, tâm tư chỉ được phép xem hắn là quan trọng nhất.

Mặc dù nói là nói thế, nhưng mà Tiểu Bạch vẫn là ngây thơ mà cao tay nhất. Vương Anh vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Bạch ngồi bó gối, đầu nghoẹo sang một bên, mắt nhắm lim lim, có vẻ như là đang ngủ gật.

Vương Anh nhìn thấy Tiểu Bạch như thế, trong lòng đột nhiên trào lên một khối thương hại. Không phải là thương hại Tiểu Bạch, mà là thương hại chính hắn. Nói đi nói lại vẫn là Tiểu Bạch của hắn lợi hại, ngốc nghếch đến lợi hại. Hắn trước nay chưa biết cái gọi là động lòng, chỉ có Tiểu Bạch thỏ ngốc nghếch này làm cho hắn không thể an an ổn ổn mà sống tiếp như trước đấy. Cũng chỉ có Tiểu Bạch mới làm cho hắn muộn giận cũng không giận được thế này. Hắn ở trong phòng suốt một ngày, nghiền ngẫm cái đau đớn trong lòng của hắn, nhưng mà lại không thể gạt được Tiểu Bạch ra khỏi đầu. Hắn đối với Tiểu Bạch mà nói, chỉ hận không thể dùng keo dán cô lại cùng hắn, vĩnh viễn để cô ở bên cạnh hắn.

Vương Anh mặc dù giận dỗi, thế nhưng vẫn không gạt được ý muốn chạy ra ôm lấy Tiểu Bạch, không cho cô có cơ hội nói không yêu hắn. Thế nhưng hắn vẫn có chút cảm giác gì đó rất khó tả. Hắn vừa muốn hỏi lại Tiểu Bạch có yêu hắn hay không, vừa sợ cô lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nói với hắn cô không yêu hắn. Hắn sinh ra, không sợ trời, không sợ đất, thế mà bây giờ lại sợ một lời nói. Hắn nhốt mình trong phòng, càng nghĩ càng mâu thuẫn. Hắn giận Tiểu Bạch thì ít, mà giận chính mình thì nhiều.

Nhìn Tiểu Bạch lúc này quả thật rất giống một con thỏ trắng dính nước mưa. Vương Anh ngồi xuống, cúi lại gần Tiểu Bạch, đưa mắt quan sát kĩ. Hắn chăm chú xem xét từng nét, tứng nét, cư nhiên thưởng thức vẻ đẹp của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc thức đã rất đẹp, lúc ngủ còn đẹp hơn nhiều. Từ khoé mắt, cho tới cái mũi, từ làn da cho tới 2 phiến môi hồng hồng. Quả thật là động lòng người. Vương Anh khẽ thở dài một cái. Tiểu Bạch vì hắn giận mà chịu lạnh ngủ gật ở đây sao? Vậy mà còn nói không biết yêu hắn.

Tiểu Bạch bị cái thở dài của Vương Anh đánh thức, nheo nheo mắt tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy người mỏi nhừ, khiến cho cô phải vươn vai ngáp dài một cái. Tất cả những hành động đó của Tiểu Bạch, đương nhiên có bao nhiêu Vương Anh nhìn thấy bấy nhiêu, nhìn không được, phì cười một cái. Tiểu Bạch nghe thấy, lập tức mở mắt ra hắn nhìn Vương Anh, mắt tròn xoe, không nói gì. Vương Anh nhìn bộ dạng Tiểu Bạch ngốc nghếch như vậy, cư nhiên không đừng được, nhích lên một chút, đặt vào môi Tiểu Bạch một nụ hôn

Nói thế nào thì nói, vẫn là tiểu cô nương này lợi hại. Được rồi. Hắn thừa nhận. Hắn chính là sớm bị Tiểu Bạch ngốc này đánh bại rồi. Mặc kệ Tiểu Bạch có biết mình yêu hắn hay không, chỉ cần hắn lúc nào cũng ở cạnh cô, tin rằng sớm muộn gì cô cũng không thể rời xa hắn được. Vương Anh trước khi hôn, còn thì thầm một câu.

21. Chương 21: Merry Christmas

Noel với Tiểu Bạch mà nói là khái niệm hoàn toàn mới với Tiểu Bạch. Bình thường thì giờ này ở trong cung đã bắt đầu lục đục chuẩn bị cho tết nguyên đán. Tiểu Bạch ở trong cung vẫn thường xuyên đi tới đi lui, chăm chú xem mấy nha đầu giúp việc trong cung chuẩn bị yến tiệc vào dịp tết. Thế nhưng cô la lết khắp nơi khắp chốn như vậy, tuyệt đối chưa bao giờ nghe đến nô en gì hết.
Vương Anh biết rõ chuyện này nhất, chính vì thế, hắn hôm nay phá lệ, chở Tiểu Bạch đi bằng chiếc SH của mình.

Tiểu Bạch trên đường đi, nhìn đường phố sáng đèn đẹp đến mê hồn, miệng không đừng được, xuýt xoa liên tục.

-Vương Anh ca ca. Tối nay là ngày noel hả? Là ngày gì mà lại nhiều đèn thế anh?

-Vương Anh ca ca. Em muốn ăn cái kia.

-Vương Anh ca ca. Tối nay chúng ta đi xem cả đêm nhé. Không muốn về đâu.

Vương Anh chở Tiểu Bạch đi rà rà, miệng cười cười trả lời từng câu hỏi của Tiểu Bạch. Nhưng mà cô nương này quả thật là lắm thắc mắc. Hắn chở Tiểu Bạch đi trên đường đúng 30 phút mà tai cứ lùng bùng lùng bùng. Bất quá trả lời mấy câu hỏi ngây ngô của Tiểu Bạch cũng rất vui. Bởi vì hắn cứ trả lời xong một câu, Tiểu Bạch lại đút cho hắn một cái kẹo. Vương Anh không thích ăn kẹo, nhưng mà Tiểu Bạch tự tay đút cho hắn, không ăn thì đúng là dại quá.

Lúc Tiểu Bạch cùng Vương Anh đến nhà hàng Mê xi cô cũng đã 7h tối. Thiên Nam với Ái Nhi hình như cũng chỉ vừa mới đến, vừa thấy hắn cùng Tiểu Bạch, Ái Nhi đã đưa tay vẫy liên hồi.

-Cách… cô cô. Người đến lâu chưa?

-Cũng vừa mới tới thôi. Tiểu Bạch. Sáng nay Thiên Nam mua cho ta rất nhiều thứ. Chút nữa về cách cách cho ngươi ăn, có được không?

-Được. Cách cách. Người thật tốt quá a!!!

Tiểu Bạch nghe đến ăn, cư nhiên không thèm ngó ngàng đến những người xung quanh, vung hai tay lên, hét to mấy tiếng. Vương Anh ở một bên nhíu mày một cái, thế nhưng miệng lại ẩn nét cười. hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh một lượt.

Nhà hàng này Vương Anh hình như chỉ mới đến 1 lần. Hình như là noel năm ngoái, Thiên Nam cũng kéo hắn đến đây. Ánh mắt Vương Anh sắc bén quét quanh. Nhà hàng này cũng khá sạch sẽ. Hơn nữa còn rất thoáng rộng. đúng là nơi rất lí tưởng.

Ánh mắt Vương Anh đột nhiên dừng lại ở một góc của nhà hàng. Bàn số 20, chỉ có một khách duy nhất ngồi. Rõ ràng là người này còn đang đọc báo, thế nhưng Vương Anh vẫn có cảm giác như người đó đang theo dõi bọn hắn.

-Vương Anh. Ông không ăn sao?

Tiếng Thiên Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Anh, kéo hắn về bàn ăn của mình. Suốt buổi hôm đó, hắn có liếc qua đó 1 2 lần, cảm thấy cũng không có gì kì lạ nữa, mới an tâm nghĩ mình nhìn nhầm.

Vương Anh sáng hôm sau thức dậy, đầu đau không tả nổi. Hắn ngồi dậy, ôm lấy cái đầu như đang muốn nổ tung ra, lắc lắc mấy cái. Hắn nhớ, hôm qua hắn giận dỗi Tiểu Bạch, sau đó là cùng cô đi ăn, sau đó nữa thì hắn chịu.

Vương Anh lảo đảo bước xuống giường, bước vào phòng tắm sửa soạn một chút. Ngày hôm nay hắn được nghỉ, thế nhưng cũng không muốn nằm ở trên giường mãi.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Tiểu Bạch đã ngồi ở trên giường từ lúc nào rồi.

-Mấy giờ rồi?

-12 giờ.

Tiểu Bạch nâng ly nước mật ong lên, mỉm cười đưa cho Vương Anh. Hắn đưa tay ra đón lấy, uống liền một hơi. Nước mật ong giã rượu này Tiểu Bạch pha rất ngon. Vương Anh uống xong, có chút ngập ngừng hỏi.

-Tiểu Bạch… tối qua…

Nụ cười trên môi Tiểu Bạch lúc này còn tươi hơn lúc nãy. Vương Anh nhìn Tiểu Bạch cười, không cần cô nhắc, mấy hình ảnh tối qua dần hiện ra như một cuốn phim quay chậm.

Tối qua, Vương Anh cùng Thiên Nam uống mừng noel với Tiểu Bạch cùng Ái Nhi. Càng uống lại càng hăng, càng hăng uống lại càng nhiều. Chỉ một lát sau, hắn cùng Thiên Nam đã không hẹn mà cùng đổ gục xuống bàn.

Vương Anh không biết Tiểu Bạch cùng Ái Nhi đưa hắn và Thiên Nam về bằng cách nào, mà lúc này hắn cũng không muốn nghĩ thêm làm gì, như thế còn chưa đủ xấu hổ hay sao?

Tiểu Bạch nhìn Vương Anh đỏ mặt, thích chí vô cùng, thế nhưng cô vẫn là rất ngoan a. Thấy người ta xấu hổ vẫn biết an ủi.

-Vương Anh ca ca. Đừng xấu hổ. Phụ hoàng lần đầu đọ tửu lượng với muội cũng ngủ mất cả ngày. Nghe mẫu hậu nói, Phụ hoàng không đấu được với muội về tửu lượng, lại chạy đi tìm Cách cách. Huynh nói xem, có phải rất ngốc hay không? Tửu lượng của muội là cách cách đào tạo mà nên, phụ hoàng tìm ai không tìm, lại tìm đúng cách cách. Phụ hoàng đọ sức với cách cách, không những gục trước, mà còn gục mất mấy ngày, hại bá quan văn võ mất mấy ngày không thể báo cáo tình hình.

Vương Anh nghe Tiểu Bạch an ủi mình, trong lòng mặc dù có chút thương cảm cho lão Vua kia, thế nhưng vẫn không thể đè nén cái cục xấu hổ trong lòng xuống. Hắn xưa nay uống rất khá. Không ngờ lại đại bại dưới tay Tiểu Bạch ngốc này.

22. Chương 22: Đẳng Cấp Sát Thủ

Mấy câu an ủi của Tiểu Bạch, đã không làm Vương Anh khá khẩm lên thì thôi, lại còn làm cho tâm trạng hắn tệ hơn gấp bội. Thiên Nam cũng không kém phần xấu hổ so với hắn. Đối với Thiên Nam mà nói, bại dưới tay nữ nhi đã rất xấu hổ rồi, huống chi nữ nhi này lại à người mà hắn yêu?
Tiểu Bạch mấy hôm sau đó vẫn không ngừng an ủi Vương Anh, khiến cho hắn muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong. Phải đến 1 tuần sau, hắn mới có thể tạm quên đi được cái hình ảnh say khướt kia của mình đi.

Về phần Tiểu Bạch, nhìn thấy Vương Anh như thế, cô nhịn không được, trong lòng có chút phấn khích. Trước nay luôn là Vương Anh hơn cô, Cái gì cũng là Vương Anh quyết, nhưng mà hôm đó cô mới biết, hoá ra tửu lượng của Vương Anh lại kém như vậy, còn kém hơn cả phụ hoàng của cô nữa.

Suy nghĩ này tất nhiên cũng chỉ tồn tại được trong đầu Tiểu Bạch mà thôi. Cô nào có gan dám chọc giận Vương Anh chứ? Thế nên cô vẫn là nên ngoan ngoãn một chút, an ủi Vương Anh một chút, như vậy sẽ bảo toàn được tính mạng cho tới ngày trở về cung.

Mấy hôm sau đó, Vương Anh cùng Thiên Nam bận rộn tới mức thời gian về nhà cũng bị hạn hẹp. cái chuyện tốt nghiệp sớm này, quả thật giống như muốn lấy mạng người ta. Hai người xưa nay tài giỏi là thế, thế nhưng luận án lần này vẫn là có chút khó khăn.

Tiểu Bạch ở nhà không biết làm gì, tất nhiên lại nghe Ái Nhi rủ rê đi shopping. Thế nhưng cô lại có chút uỷ khuất a. Thiên Nam hình như rất thoải mái với cách cách. Cách cách khó tính của cô muốn đi đâu cũng được, muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng xong. Vậy nên mặc dù đến thế giới này muộn hơn cô những nửa năm, cách cách vẫn là am hiểu thế giới này hơn cô nhiều.

Ái Nhi đương nhiên biết rõ cô cháu gái ngốc của mình nhất định tới đây chỉ ở trong nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không dám đi đâu. Mà kể có dám đi Vương Anh cũng chẳng đời nào cho cô đặt chân ra khỏi cửa. Ngốc như Tiểu Bạch, chưa bước chân ra ngoài đã chắc chắn sẽ bị lạc rồi.

Chính vì lẽ đó, Ái Nhi vẫn dụng hết tất cả hiểu biết của mình, lôi cổ Tiểu Bạch đi lùng sục khắp Hà thành, quyết tâm tân trang lại bề ngoài cho Tiểu Bạch. Mọi người nói xem. Tiểu Bạch đã xinh đẹp như thế rồi, tân trang thì đúng là không còn gì bằng. Tiểu Bạch bước ra khỏi tiệm cắt tóc, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô. Không ngờ a. Chỉ là kiểu tóc thả tự nhiên thôi, không ngờ lại hợp với Tiểu Bạch như vậy.

Tiểu Bạch bị nhìn tới mức phát ngượng, liên mồm giục cách cách đi chỗ khác. Cô trước nay quen bị người ta nhìn như vậy rồi, thế nhưng ở giữa đường thế này mà bị nhìn chằm chằm, đúng là ngại không có chỗ nào để chui.

Ái Nhi nhìn qua mái tóc của Tiểu Bạch một cách hài lòng. Tóc cô bây giờ có phần khá hơn trước, cũng gọi là ổn rồi. Tiếp đến là đi shop.

Tiểu Bạch bị Ái Nhi kéo đi không thương tiếc qua hết shop này đến shop khác, tay mỏi rã rời vì phải xách đồ theo, khiến cho cô uỷ khuất không nói nên lời. Cách cách bắt đầu độc ác như vậy từ lúc nào chứ? Còn không cho cô nghỉ lấy một giây, bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác.

Đang lúc Tiểu Bạch vừa ôm đống túi đầy ắp đồ vừa than thân, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Đăng Vũ.

-Cần anh giúp chứ?

Tiểu Bạch quay lại nhìn, ánh mắt lập tức đập ngay vào dáng người cao cao phía sau. Đăng Vũ thấy Tiểu Bạch nhìn, lập tức cố nở một nụ cười theo hắn là đầy quyến rũ. Tiểu Bạch nhìn thấy hắn cười, tâm trạng lại càng tệ hơn.

-Anh Đăng Vũ. Sáng nay anh bị con gì cắn ở môi sao? Cười gì mà nhìn ngố thế?

Nụ cười của Đăng Vũ lúc này, có cố thêm cũng không nổi nữa, lập tức trở nên méo không thể tả. Hắn mặc dù cười với một mình Tiểu Bạch, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy cô nàng trông coi khu mua sắm này nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy tôn sung. Con bé Tiểu Bạch này đúng thật không biết nghệ thuật là gì, còn dám nói hắn cười ngố. Đáng hận. Đáng hận a.

Đăng Vũ lúc này khóc không ra nước mắt, đành im lặng xách giúp Tiểu Bạch mấy bao quần áo. Hận là hận. Lấy lòng Izabel vẫn là việc hơn. Chính vì thếm cục hận này hắn nhất định phải nén.

Ái Nhi chọn được thêm mấy bộ, lại ló cổ ra đòi Tiểu BẠch vào thử đồ, ngay lập tức nhìn thấy cô cháu ngốc của mìn đang cười với một tên nhóc là hoắc.

-Tiểu Bạch? Ai đây?

Ái Nhi lại gần Tiểu Bạch, thắc mắc hỏi.

-Cách…. Cô. Đây là Anh Đăng Vũ. Là bạn mới của cháu.

Tiểu Bạch nhìn thấy cách cách, tươi cười giới thiệu Đăng Vũ với nàng. Đăng Vũ đương nhiên biết bà cô này là ai, thế nhưng vẫn giả vờ cười cười.

-Chào em.

-Em??????

Chân mày Ái Nhi nhướn cao, khiến cho Tiểu Bạch cuống lên một phen. Ái Nhi trước này lúc sắp nổi giận đều nhướn chân mày. Tiểu Bạch cuống quít nhỏ giọng nhắc Đăng Vũ.

-Anh Đăng Vũ. Anh phải gọi là cô. Cô của em không thích bị gọi là em.

Đăng Vũ nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ái Nhi mà chột dạ. Thế nhưng ngay sau đó lại có chút giật mình. Ái Nhi không những không nhướn cao chân mày nhìn hắn nữa mà còn tươi cười với hắn

-Cậu là bạn Tiểu Bạch sao? Vừa hay. Chúng tôi cũng đang đi dạo dạo một chút. Cậu muốn đi cùng chứ?

-Tất… tất nhiên…

Đăng Vũ trả lời câu hỏi của Ái Nhi mà có chút lắp bắp. Bà cô này làm sao vậy chứ? Vừa mới tỏ vẻ không hài lòng, bây giờ lại tỏ thái độ như thế? Có âm mưu.

Âm mưu của Ái Nhi, Đăng vũ ngay sau đó lập tức được thưởng thức.

-Đăng Vũ. Cậu tên Đăng Vũ nhỉ? Nhanh nhanh lại đây.

-Đăng vũ. Cho cái này vào.

-Đăng Vũ. Lấy cái kia cho tôi.

-Đăng Vũ… Đi lấy cho tôi với Tiểu Bạch 2 cốc coca.

Ái Nhi nhếch môi, nở một nụ cười Đáng-đời-mày-nghe-con nhìn Đăng Vũ chạy đi chạy lại đến nỗi thở cả ra tai. Dám gọi nàng là cô, tên này xem như chết chắc.

Thực ra ngay từ lúc Tiểu Bạch giới thiệu Đăng Vũ với nàng, nàng đã nhìn ra được tên này muốn tán tỉnh Tiểu Bạch rồi. Hắn ta có thể không phải vì thích Tiểu Bạch, ánh mắt hắn ta cũng nói lên hắn ta không thích thú gì với Tiểu Bạch. Thế nhưng nhất định là hắn ta có lí do gì đấy.

Ái Nhi không cần biết hắn ta có ý đồ gì. Nàng chỉ cần biết cháu rể của nàng cả đời này chỉ có thể là Vương Anh, tuyệt đối không ai được phép tranh giành với hắn. Nếu vị trí cháu rể của Vương Anh mất đi, đồng nghĩa với việc tên ngốc Thiên Nam của nàng bị tên Vương Anh đó cắp đi luôn. Hơn nữa theo như nàng thăm dò gần đây, cái tên Vương Anh này ở đây cũng rất giàu. Hắn ta cũng lại rất hợp gu với nàng. Thôi thì cứ giúp hắn một lần. Mai mốt gặp nhất định phải đòi thù lao.

Đăng Vũ đi tìm được nước về đã chỉ còn thấy có một mình Ái Nhi ở đấy. Tiểu BẠch lại không thấy tăm hơi đâu. Bà Ái Nhi này lại còn đang cười rất chi là mờ ám làm hắn đến rùng mình cũng không dám. Hắn từng bước từng bước tiến tới chỗ Ái Nhi, trong lòng có chút lo lắng.

-Ơ… em… à… Cô Ái Nhi. Tiểu Bạch đi đâu rồi?

Ái Nhi từ từ ngước lên nhìn Đăng Vũ, trên môi có ý cười.

-À. Nó về rồi.

-Về???- Đăng Vũ tròn xoe mắt,. -Ở… Thế… cháu cũng về đây ạ.

Đăng Vũ nói xong lập tức xoay người dợm bước. Bà cô già này, rốt cuộc là có ý định gì đây? Dụ cho hắn đi khỏi, sau đó lại đuổi Tiểu Bạch về. Hắn sai lầm rồi. Sai lầm thật rồi. Đáng ra không nên lại gần Tiểu Bạch khi cô còn đang đi cùng bà Ái Nhi này.

Đăng Vũ muốn đi, đương nhiên không dễ chút nào. Ái Nhi có một châm ngôn. Không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Nàng đã túm cổ Tiểu Bạch ném lên taxi, đương nhiên tiếp theo chính là phải dạy dỗ cho tên này một bài học.

-Đứng lại đã.

Giọng nói của Ái Nhi vang lên một cách sắc lạnh. Dù ở chốn đông người thế này, Đăng Vũ vẫn có thể nghe được rõ ràng đến tận chữ. Hắn không dám không đứng lại cho dù biết lành ít dữ nhiều.

Ái Nhi thong thả bước đến trước mặt Đăng Vũ, cười duyên một cái.

-Đi uống chút gì chứ?

………………..

Ban đêm luôn là thời điểm thích hợp để thủ tiêu một người. Đăng Vũ đi uống cà phê cùng Ái Nhi, nàng ta không những không nói gì, thỉnh thoảng còn liếc hắn, cười tủm tỉm một cái.

Đăng Vũ quả nhiên cảm thấy sợ, hơn nữa còn là rất sợ. Hắn theo đuổi Izabel bao nhiêu năm, nhìn thấy bao nhiêu thủ đoạn của cô ta, thế nhưng nụ cười của Izabel chưa bao giờ có thể đạt đến trình độ như Ái Nhi này.

Ái Nhi đương nhiên cũng biết Đăng Vũ sợ. Nàng dù sao cũng là cáo đội lốt thỏ. Đừng thấy nàng đẹp mà khinh. Đẹp nhưng cũng phải nham hiểm. Nếu không thì nàng làm sao có thể ở trong cung bao nhiêu năm, khiến cho Tiên Đế cùng hoàng huynh kinh sợ bao nhiêu năm. Nhưng thôi. Tên Đăng Vũ này mặt mũi không tồi. Nàng đẹp, cũng yêu mến cái đẹp. Vì cái đẹp, sẵn sàng nương tay.

Đăng Vũ bị doạ đến mức toát cả mồ hôi hột, đến lúc trời tối hắn thì không chịu nổi nữa.

-Ơ… Cháu đi vệ sinh một chút.

Đăng Vũ ấp úng rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Đáng sợ. Quả thật rất đáng sợ. Bà Ái Nhi này không biết mọc ở đâu ra, chỉ nụ cười cũng doạ người được đến mức đó.

Đăng Vũ giải quyết xong, đứng trước bồn rửa mặt xả nước. Hắn dùng tay vỗ nước lên mặt, cốt là để tỉnh táo một chút. Dường như có nước khiến hắn can đảm hơn một chút. Ái Nhi thì sao chứ? Cũng chỉ là một đứa con gái liễu yếu đào tơ thôi mà. Hắn vì Izabel lăn lộn bao nhiêu năm, cư nhiên cũng học hỏi được nhiều. Hôm nay hắn mặc kệ Ái Nhi thế nào, cứ về cái đã. Đợi hôm sau sẽ đến tìm cô ta tính sổ sau.

Nghĩ là làm, Đăng Vũ bước ra khỏi phòng vệ sinh, cư nhiên tìm đường cửa sau, sải bước. Hà hà. Hắn quả thật thông minh. Bà Ái Nhi kia chắc chắn lúc này đang đợi hắn đến dài cả cổ. Đáng đời cô ta, ai bảo dám xoay hắn, còn dám ngăn cản kế hoạch của hắn.

Đăng Vũ trên đường về đắc chí không thôi. Ái Nhi có thông minh đến mấy cũng không thể biết được hắn trốn về đường cửa sau. Đường phố Hà Thành lúc này vẫn còn rất tấp nập khiến cho hắn cũng an tâm đôi phần. Ái Nhi chắc chắn cũng biết thế nào là sợ, chắc chắn sẽ không dám manh động.

Đăng Vũ chọn cách trốn quả thật cũng gọi là thông minh. Nếu hắn quay lại bàn, chắc chắn sẽ hết hồn khi nhìn thấy hàng tá cô nương xấu trần đời đứng đợi sẵn hắn. Ái Nhi xưa nay chuẩn bị rất chu đáo. Đăng Vũ muốn câu cháu gái của nàng? Được, nàng tìm người cho hắn câu thoả thích. 30 cô gái xấu xí hết mực kia tối nay sẽ hành hạ hắn đến mức khiến hắn sau này đến nhìn đàn bà cũng không dám.

Thế nhưng mặc dù Đăng Vũ được gọi là thông minh, Ái Nhi cũng không phải thuộc hạng tầm thường. Kinh nghiệm bao năm làm khổ hoàng huynh của nàng đâu có ít. Đăng Vũ dám bỏ trốn, bất quá trường hợp này nàng cũng đã đoán được lờ mờ.

Quả đúng như Ái Nhi nghĩ. Nàng rong chơi ở thế giới này không ít. Bạn kết được cũng kha khá. Trong số đó có mấy chàng trai rất được. Lúc Đăng Vũ vừa vào nhà vệ sinh, nàng dặn dò mấy cô kia xong, lập tức cùng mấy anh bạn to con kia đứng chờ sẵn ở cổng sau, tìm nơi trốn tạm, chỉ một lát sau đã nhìn thấy Đăng Vũ đi ra, mặt mày hí hửng vô cùng. Ái Nhi nhẹ nhàng phất tay một cái, mấy anh chàng kia lập tức biết nên làm gì, lặng lẽ cùng nàng theo sau Đăng Vũ.

Đăng Vũ đang vừa đi vừa nhún, bước nhanh về nhà mình, đi qua một hẻm nhỏ, lập tức cảm nhận mình bị một cánh tay chắc khoẻ lôi vào trong con hẻm tối thui.

Trước mặt Đăng Vũ bây giờ có đến 3 tên con trai to lớn vô cùng. So ra thì thân hình người mẫu của hắn đúng là chỉ có thể gọi là muỗi. Trong lòng Đăng Vũ có chút lo lắng, thế nhưng vẫn lấy hết can đảm lắp bắp.

-Các… các anh là…

Trong ánh sáng mờ mờ từ đường chính hắt vào, Đăng Vũ có thể nhìn thấy môi 3 tên kia nhếch lên. Ngay sau đó, một tên đứng tránh sang một bên, nhường đường cho người mới tới.

Bóng dáng người mới đến trông có vẻ nhỏ gọn hơn nhiều. Mặc dù là ở trong tối, những đường cong quyến rũ vẫn hiện rõ lên mồn một. Đăng Vũ nhìn người đó, rùng mình kinh hãi.

Ái Nhi nghiêng đầu nhìn Đăng Vũ, miệng cười nhạt như thể vừa nghe một chuyện cười tẻ nhạt. Dám trốn nàng? Tên này hôm nay chết chắc.

Ái Nhi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với 3 tên kia một cái, sau đó quay lưng đi, gọi điện thoại cho ai đó. Đối với Đăng Vũ mà nói, cái gật đầu của Ái Nhi lúc này như một cái thẻ bài cho phép chém đầu hắn ngay lập tức vậy. Hắn sợ tới mức chân tay nhũn cả ra, hét cũng không hét nổi. Một tên trong số 3 tên to cao kia bước tới, thô bạo nhét vào miệng Đăng Vũ một viên thuốc gì đó, khiến cho hắn chỉ 5 giây sau đã từ từ lịm đi.

Lúc Đăng Vũ tỉnh dậy, hắn mơ màng cảm nhận được ánh sáng xung quanh. Hắn mở hẳn mắt ra đã nghe tiếng một bầy con gái cười cười nói nói gì đó, có vẻ rất phấn khích. Đăng Vũ kinh hãi nhìn về phía tiếng cười, lập tức nhìn thấy cảnh tượng rất đáng sợ.

Trong phòng lúc này phải có đến mấy chục người, toàn là nữ nhân. Hắn lúc này con đang bị trói cứng ở trên giường, chỉ có đầu là có thể cử động một chút. Người hắn ngồi ở trên tường, tư thế người ốm dựa vào bờ tường bên sau. Chính tư thế này lại khiến cho cảnh tượng trước mắt hắn hiện rõ hơn.

-Các… các ngươi định làm gì???????????

Đăng Vũ khiếp đảm, miệng lắp bắp, nói không nên lời. không biết ở đây có bao nhiêu người, thế nhưng ở trong cái phòng này, Ái Nhi thì không nói làm gì, mấy người kia, đến chữ nhan sắc yếu kém cũng không đạt được. Hắn chỉ nhìn liếc qua thôi, thế nhưng lại kinh sợ không nói nên lời. Ái Nhi… rốt cuộc cô ta định làm gì hắn??

Ái Nhi cười mỉm một cách thoả mãn. Tốt lắm. Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Nàng ngồi ngắm hắn 30 phút, cơ hồ cũng đã nhàm chán. Hắn tuy cũng rất đẹp, thế nhưng lại không bằng một góc của Thiên Nam ngốc nhà nàng, càng không thể bằng Vương Anh cùng hoàng huynh của nàng. Muốn tán tỉnh Tiểu Bạch? Tu thêm 10 kiếp nữa chưa chắc đã được. Kể cả Tiểu Bạch có ưng hắn đi nữa, nàng nhất định sẽ khiến tên này sống dở chết dở mới thôi.

-Làm gì đâu?- Ái Nhi bình thản, nhẹ nhàng nói.- chỉ là cảnh cáo ngươi một chút.

-Cảnh… Cảnh cáo… Cô Ái Nhi. Cháu có làm gì cô đâu? Sao cô lại cảnh cáo cháu.

-Không làm gì sao?- Ái Nhi cao ngạo lên giọng. Nàng bây giờ cảm thấy như đang nói chuyện với một tên điên không hơn khôn kém. –Chẳng phải ngươi định tán tỉnh cháu gái ta sao?

Đăng Vũ lúc này mới hiểu ra rốt cuộc Ái Nhi vì sao lại đối xử với hắn như thế. Chắc chắn là vì cô ta lo lắng cho cháu gái của mình, sợ rằng hắn sẽ lừa phỉnh cháu cô ta. Nếu thế, hắn nhất định phải đính chính lại. Dụ dỗ Tiểu Bạch dù sao cũng là chuyện cần thiết bây giờ. Hắn cứ lấy lòng bà Ái Nhi này, chắc chắn chỉ có lợi.

Đăng Vũ nghĩ thế nào làm thế ấy. Hắn trưng ra bộ mặt kiểu rất đau khổ.

-Thưa cô. Cháu quả thật rất yêu quý Tiểu Bạch. Ngay từ lần gặp đầu tiên cháu đã yêu quý cô ấy. Chỉ cần cho cháu cơ hội, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cháu hứa đấy ạ.

Có một điều mà đến chết Đăng Vũ cũng không thể nhìn ra được. Ái Nhi yêu cháu gái mình. Điều đó là sự thật. Nhưng bên cạnh cháu gái, tự do, tiền bạc và hạnh phúc của nàng cũng rất quan trọng. Vương Anh yêu thương cháu gái nàng. Điều này có thể làm nàng yên tâm về cháu gái yêu quý của mình. Nàng nhìn người không nhầm đâu. Vương Anh chính là hạng người đã không có tình thì thôi, Đã có, nhất định sẽ yêu thương chiều chuộng hết mực. Hơn nữa, Chỉ cần Vương Anh còn yêu Tiểu Bạch, tự do của nàng, tiền của nàng, hạnh phúc của nàng. Tất cả đều được đáp ứng. Nàng muốn đi đâu cũng được, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Nàng từ khi nhìn thấy cơ thể Thiên Nam đã ưng mắt rồi. Dần dần tiếp xúc, lại cảm thấy hắn chính là nam nhân của đời nàng. Tóm gọn lại một câu. Chỉ cần có Vương Anh, đời nàng xem như đẹp như tranh vẽ.

Còn tên nhóc Đăng vũ này? Vừa nhìn nàng đã chỉ ưng được cái mặt. Bây giờ đến cái mặt cũng không ưng nổi. Hắn giàu bằng Vương Anh không? Chiều chuộng được Tiểu Bạch như Vương Anh không? Nham hiểm được như Vương Anh không? Có thể giúp nàng lừa phỉnh Thiên Nam như Vương Anh không? Đúng là chỉ độc một chữ mịt mờ. Còn dám cầu xin nàng sao?

Nụ cười thoả mãn của Ái Nhi nhuốm chút chán ngán. Đồ ngốc. Hắn ta không biết so sánh mình với Vương Anh sao? Ái Nhi không nói gì nhiều, buông một chữ “Vào”, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay khoá cửa lại.

…………………..

Khách sạn Tình nhân đêm hôm đó giống y như một căn nhà ma với tiếng hét ghê rợn của một chàng trai. Phục vụ phòng không biết chính xác chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sáng sau đó, 30 nữ nhân xấu xí nhất trần bước ra khỏi khách sạn, miệng cười tươi như hoa, để lại một chàng trai ở trong phòng, quấn kín chăn khóc oa oa, cả quần áo lẫn tiền thanh toán đều không có.

Đương nhiên, buổi shopping đó là lần cuối Tiểu Bạch nhìn thấy Đăng Vũ!

23. Chương 23: Tiểu Bạch, Lấy Anh Nhé

Thấm thoắt Tiểu Bạch đã ở thế giới này được gần 2 năm. Đăng Vũ dạo gần 1 năm trở lại đây, không hiểu sao lại không nhìn thấy Vương Anh đâu nữa. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Tiểu Bạch ở đây ít nhiều cũng đã quen dần với cuộc sống của người hiện đại.Vương Anh năm ngoái vất vả là thế, cuối cùng cũng đã tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối, ngay sau đó lập tức mở công ty Vương Nam, kết hợp cả tên của hắn cùng Thiên Nam.
Lại nói đến Thiên Nam, mục tiêu ép buộc Tiểu Bạch thừa nhận sắc đẹp không còn, hắn cũng không có lí do gì để ở nhà Vương Anh nữa. nhà hắn cách nhà Vương Anh không xa, chỉ có điều vẫn là ở nhà Vương Anh thích hơn nhiều. Vừa đông ngươi, vừa vui vẻ. Bất quá hắn khoong về nhà một mình.

Ái Nhi biết Thiên Nam về nhà, im lặng không nói gì. Nàng vẫn chưa nhận lời yêu của Thiên Nam, đương nhiên sao có thể nói gì. Thiên Nam nửa muốn Ái Nhi đi cùng hắn, nửa không dám mở lời. Ái Nhi hình như không có tình cảm với hắn. 1 năm qua chỉ có hắn ngốc nghếch chạy theo Ái Nhi, chiều chuộng nàng. Hắn sao có khả năng mở lời nói nàng về ở với hắn.

Chính vì lẽ này, Thiên Nam trước ngày dọn về nhà mấy hôm, mặt lúc nào cũng buộn rười rượi. Vương Anh thì không nói làm gì, thái độ trước sau vẫn chỉ độc một chữ lạnh. Nguyên nhân thì chỉ có hắn mới hiểu. Tiểu Bạch nhìn thấy Thiên Nam như thế, cư nhiên không chịu được, động lòng thương. Thiên Nam cứ như đại ca của nàng vậy, bấy lâu nay bao bọc che chở cô, cô không những cảm động mà còn xem Thiên Nam thật sự là ca ca của mình, tự thấy mình phải có trách nhiệm với hạnh phúc của Thiên Nam.

Chính vì thế, Ái Nhi mấy hôm đó không có một giây nào được yên thân với Tiểu Bạch. Cứ thấy nàng, Tiểu Bạch sẽ dùng hết sự đáng yêu của mình, quấn lấy Ái Nhi, năn nỉ, nũng nịu, chỉ mong nàng theo Thiên Nam về nhà hắn.

Cho tới hôm Thiên Nam đi, Ái Nhi cũng không thèm ra tiễn, khiến cho Thiên Nam buồn bã không thôi. Hắn đến chào tạm biệt Tiểu Bạch cũng không có tâm trí, chỉ dặn dò cô một câu.

-Tiểu Bạch. Để ý cáo già Vương Anh. Đừng để hắn lợi dụng sự ngây thơ của em mà làm bừa nữa.

Dặn xong không đợi Vương Anh túm lấy cổ áo, hắn tự động vào xe, đóng cửa lại.

Xe từ từ lăn bánh, Tiểu Bạch đứng vừa khóc vừa cười nhìn theo xe của Thiên Nam. Chỉ có Vương Anh ngao ngán lắc đầu. Tiểu Bạch đâu có ngờ, xe đi được khoảng 200 mét thì dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng tinh.

-Ớ…

Tiểu Bạch ngớ người ra.

-Tiểu Bạch ngốc. Ớ cái gì? Nhà hắn đấy. Nếu muốn, mỗi ngày em đều có thể sang thăm hắn cùng bà cách cách kia.

-Cách cách???

Mặt Tiểu Bạch lúc này ngố đậm. Cô đúng thật không hiểu Vương Anh đang nói cái gì. Mãi sau này, lúc cô và Vương Anh thành đôi, cô mới biết Vương Anh tại sao lại bình thản như thế, cách cách tại sao lại lạnh nhạt với Thiên Nam như thế.

Ái Nhi cách cách, công chúa thứ 12 của Vương Tiên đế, từ lúc sinh ra chưa bao giờ từ bỏ lợi ích của mình.

Huống chi Thiên Nam là thứ lợi tức bao người thèm muốn chứ?

Lúc Thiên Nam vừa dừng xe để cho thợ khuân vác khiêng mấy va li quần áo của hắn vào nhà, hắn đã không ngờ được cuộc sống sau này của mình sẽ khổ cực ra sao.

Vừa mở cửa biệt thự ra, Thiên Nam đã nhìn thấy Ái Nhi ngồi chễm chệ trên ghế ở phòng khách, một tay ôm bịch snack, một tay giữ khư khư điều khiển tivi. Ái Nhi nghe thấy tiếng mở cửa, mắt không rời màn hình, buông một câu.

-Về rồi hả?

………………..

Không nói chắc mọi người cũng biết. Ái Nhi vốn từ đầu đã không có ý định để cho Thiên Nam về nhà hắn một mình. Nàng biết hắn không có gan nói nàng về nhà hắn ở cùng hắn, chính vì thế, nàng cứ là nên im lặng thì hơn. Vương Anh dĩ nhiên không cần nàng nói cũng biết. Đến ngày Thiên Nam dọn về nhà, tự động đem chìa khoá nhà Thiên Nam đến giao cho Ái Nhi.

Ái Nhi trước nay vẫn là hài lòng với cháu rể tên Vương Anh này nhất. Đúng là chỉ có nham hiểm mới hiểu được nham hiểm.

Lại nói về Tiểu Bạch vừa đáng yêu vừa đáng thương của chúng ta. Cô sau khi nghe Vương Anh giải thích dăm ba câu, kìm không được, giương ánh mắt khiếp đảm lên nhìn Vương Anh. Rốt cuộc là kiếp trước cô làm điều gì xấu xa mà kiếp này lại có quan hệ với hai con người này? Thảm rồi thảm rồi. Thiên Nam ca ca của cô chắc chắn quãng đời còn lại muốn an an ổn ổn sống tiếp, e còn khó hơn lên trời.Vương Anh nhìn thấy ánh mắt đó của Tiểu Bạch, có chút hài lòng ôn nhu ôm cô vào lòng. Tiểu Bạch ngốc của hắn rốt cuộc cũng đã biết sợ rồi.

Công ty Vương Nam do Vương Anh đứng đầu làm ăn ngày càng phát đạt, Tuy chỉ mới thành lập gần một năm, tiếng tăm của công ty này vẫn là không nhỏ chút nào. Hắn thân là CEO trẻ nhất của năm, cư nhiên cũng không kém bận rộn. Tuy thế, hắn vẫn một lòng lo Tiểu Bạch nhàm chán, thế nên quyết định để Thiên Nam vất vả, bản thân thì ngồi ở nhà điều khiển công ty qua mạng.

Việc điều khiển qua mạng này so ra mà nói, quả thật là lợi tức có phần tốt hơn nhiều. Vương Anh rất thông minh. Hắn điều hành công ty không một chút sai sót. Chỉ ngồi chễm chệ ở phòng làm việc trong nhà của mình, Vương Anh cũng có thể quan sát được từng máy tính trong công ty hắn. Nhân viên trong công ty Vương Anh không nhiều, thế nhưng lại chỉ có những tài năng trẻ xuất chúng ở đây. Vương Anh chỉ việc xem xét lại từng phần từng phần, sau đó có thể thản nhiên đếm lời.

Tiểu Bạch hàng ngày ngủ dậy, không có việc gì làm, nếu không sang chơi cùng cách cách sẽ lăn vào phòng làm việc của hắn, phá phách cho đến khi hắn chịu đặt mua cho cô một con gà nướng mới thôi. Vương Anh dù có siêu phàm đến mấy cũng không thể không khâm phục tài năng này của Tiểu Bạch. Gà nướng là thứ hắn chỉ mới ăn một chút cũng cảm thấy không thích thú. Vậy mà Tiểu Bạch cư nhiên có thể ngày nào cũng ăn tới mấy con mà dáng vẫn chuẩn như thường.

Có một hôm, Tiểu Bạch đột nhiên thò đầu vào trong phòng làm việc của Vương Anh, dáng vẻ có chút ngập ngừng.-Anh Vương Anh!

Vương Anh lúc đó còn bận chỉnh lại số liệu trong tập hồ sơ, ánh mắt có chút mệt mỏi rời từ màn hình máy tính sang Tiểu BẠch.

-Tiểu Bạch. Em muốn ăn gà sao? Chờ anh một chút.

-Không phải.

Tiểu Bạch xụ mặt bước vào phòng, trèo lên ghế, ngồi vào lòng Vương Anh. Cô mới ăn xong cách đây 30 phút mà. Đâu có nhanh đói vậy chứ. Vương Anh ca ca thật ngốc.

-Vậy sao lại xụ mặt thế rồi?

Vương Anh cười mỉm một cái, đưa tay vuốt vuốt tóc Tiểu Bạch.

-Muội… ngày mai đưa muội về nhà được không?

Nụ cười của Vương Anh có chút héo đi. Lại đòi về sao? Tiểu Bạch ngốc này rốt cuộc không vừa lòng điểm gì ở hắn? Mới đưa cô về cách đây mấy tháng gì đó mà?

(cái này cho tác giả giải thích một chút. Thực chất thì lần gần đây nhất Vương Anh đưa Tiểu Bạch về là lúc gặp bà cách cách Ái Nhi. Thế nhưng Vương Anh nhà ta có chút đãng trí, cứ nghĩ là chỉ cách đây mấy tháng.)

Tiểu Bạch có chút sợ sệt nhìn Vương Anh, cô cụp mắt,, nép vào mình Vương Anh giống như con mèo nhỏ. Lần trước cô đòi về, Vương Anh trở nên rất đáng sợ. Lần này phải cẩn thận a.

-Tiểu Bạch? Sao lại đòi về?

Vương Anh cố nén giận, kìm giọng hỏi Tiểu Bạch. Đừng nói là nhớ nhà tiếp. Nếu không hắn nhất định lôi Tiểu Bạch ra đánh cho đỏ cái mông lên mới thôi.

-Tối qua muội mơ thấy hồ li tỉ tỉ.

Tiểu Bạch nhỏ giọng giải thích, trong giọng nói lại có chút run run. Vương Anh sững người. Mơ thì liên quan gì tới chuyện Tiểu Bạch muốn về? Tiểu Bạch lại tiếp tục kể, trong lời kể đã có xen mấy tiếng thút thít.

-Hồ li tỉ tỉ bảo phụ hoàng của muội lâm trọng bênh, cả triều đình đang rối ren vô cùng.

-Vậy nên…?

-Vậy nên muội muốn về thăm phụ hoàng.

Vương Anh đừng không được, nhíu mày nhìn Tiểu Bạch.

-Chỉ vì một giấc mơ sao?

Tiểu Bạch lấy hết can đảm, quật cường trả lời.

-Hồ li tỉ tỉ. à hồ li tỉ tỉ dẫn muội đến thế giới của huynh đấy. Muội có thể không tin sao? Dù sao muội cũng muốn về.

Vương Anh bị giọng nói đầy kiên cường của Tiểu Bạch làm cho nhói trong lòng một cái, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.

Giận rồi. khẳng định là giận rồi!

………………….

Tiểu Bạch lại bó gối ngồi trước cửa phòng Vương Anh suốt một ngày, cư nhiên không hề hay biết Vương Anh lúc này đang làm gì ở trong phòng.

Tiểu Bạch muốn về hoàng cung, bất quá chỉ làm Vương Anh buồn một chút. Tiểu Bạch thân làm công chúa, đương nhiên lo cho hoàng cung của mình. Huống chi tối qua hắn cũng mơ thấy bà cô hồ li kia. Mà nói đến bà này, hắn lại cảm thấy tức giận không thôi. Đã báo tin cho hắn, lại còn không tín nhiệm hắn báo tin cho Tiểu Bạch. Hắn mà gặp bà hồ li này ngoài đời, đảm bảo sẽ cho bà ta lấy chống không nổi.

Vương Anh ở trong phòng suốt một ngày, đồ đạc của hắn cùng Tiểu Bạch cũng đã thu dọn gọn ghẽ, hắn cũng đã chu đáo gọi cho Thiên Nam để hắn ta đưa Ái Nhi về đây chuẩn bị đi cùng hắn cùng Tiểu Bạch. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến Ái Nhi nữa.

Chỉ có một điều khiến cho hắn có chút mắc trong lòng.

Lúc Vương Anh bước ra khỏi phòng, Tiểu Bạch đã lại ngủ quên từ lúc nào. Vương Anh nhịn không được, lại cúi xuống hôn Tiểu Bạch, khiến cho cô mơ màng thức giấc.-Ư… Vương Anh ca ca. Huynh hết giận rồi sao?

Tiểu Bạch vươn vai ngáp dài một cái. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Cô đợi ở ngoài này đến nỗi cả người bây giờ chắc không cử động nổi nữa rồi.

-Anh không giận. Tiểu Bạch. Có một chuyện anh rất muốn hỏi em.

-Vâng?

-Tiểu Bạch. Em có yêu anh không?

Tiểu Bạch nghe Vương Anh hỏi, không chút đắn đo, lắc lắc cái đầu nhỏ xinh của mình, khiến cho Vương Anh không khỏi thất vọng.

-Sao lại lắc đầu?

-Vương Anh ca ca. –Tiểu Bạch nhíu mà, đặt hai tay lên vai Vương Anh, bắt chước lúc mẫu hậu cô dặn dò hoàng đề 5 tuổi của cô – Không cùng huyết thống, làm sao có thể yêu được?

Vương Anh mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sang nghe nhưng câu giải thích ngốc nghếch nhất của Tiểu Bạch, thế nhưng nghe cô trả lời xong, hắn vẫn là đừng không được, mắt tối sầm lại, sau gáy xuất hiện mấy vạch vừa thô vừa đen.

-Ai dạy em như thế?

-Đây là chuyện nhìn cũng ra mà.

Vương Anh bây giờ có thể nói, đến khóc cũng không ra nước mắt. Tiểu Bạch ngốc nghếch này, muốn làm hắn tức chết sao?

-Tiểu Bạch. Nghe anh nói –Vương Anh cố lấy giọng hình sự nhất có thể. –Ngoài tình yêu giữa những người thân đấy, còn có tình yêu trai gái nữa.

-Tình yêu trai gái?

Tiểu BẠch tròn mắt nhìn Vương Anh.

-Đúng. Ví dụ thế này nhé. Phụ Vương và mẫu hậu của muội không cùng huyết thống. Thế nhưng giữa hai người họ lại có tình cảm rất đặc biệt.

Nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn trương đôi mắt trong veo ra nhìn, Vương Anh bắt buộc phải cố vẫn dụng hết những kiến thức mà hắn tìm được trên mạng lúc nãy ra, nói luôn một lèo.

-Thế này nhé. Anh ở bên em cảm thấy rất vui. Hơn nữa còn thấy rất thân thiết, rất an bình. Lúc không có em bên cạnh lại cảm thấy nhớ. Nhìn thấy em nói chuyện với nam nhân khác sẽ rất không vui. Như thế tức là anh yêu em.

Tiểu Bạch lúc này à lên một tiếng, ra chiều đã hiểu.

-Vậy ra đó cũng gọi là yêu sao? Vậy Vương Anh ca ca. Muội cũng yêu huynh a.

Vương Anh mặc dù trong lòng vui như mở cờ, thế nhưng vẫn không tránh được shock. Tiểu Bạch đúng là Tiểu Bạch, kiểu tỏ tình thẳng đuột thế này, chỉ có Tiểu Bạch của hắn là số một thôi. Thế nhưng việc lớn còn chưa xong, Vương Anh e hèm một cái, sau đó có chút đỏ mặt nói.

-Tiểu Bạch. Hai người một khi yêu nhau sẽ kết hôn. Giống như cha mẹ của muội vậy. Muội đồng ý kết hôn với anh chứ?

Vương Anh lúc này mặt không khác gì gấc chín. Hắn chính là ở chung với Tiểu Bạch quá lâu, đâm ra cũng bị loạn ngôn mất rồi. Muội cái gì chứ? Thật mất mặt quá mà.

Tiểu Bạch, trái ngước với Vương Anh, đầu óc non nớt của cô lúc này mới thật sự chạy o o. Kết hôn? Giống phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Tức là ngày nào cũng ở cạnh Vương Anh sao? Cô muốn gì Vương Anh đều đáp ứng? Nghe rất có lợi a.

-Được. Muội đồng ý kết hôn với huynh.

Nhìn Tiểu Bạch gật đầu một cách sảng khoái, Vương Anh nhịn không được, bế bổng cô lên, hét ầm nhà.

-Tiểu Bạch. Muội đồng ý thật sao? Thật tốt qua. A! Ta quên mất.

Vương Anh như nhớ ra chuyện gì, thả Tiểu Bạch xuống đất, miệng cười toe, khép không nổi. Hắn rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra từ trong đó hai chiếc nhẫn đẹp mê hồn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Tiểu Bạch một chiếc, vừa đeo vừa thủ thỉ.

-Ở thế giới của anh, một khi đã kết hôn sẽ phải đeo nhẫn cưới này.Khi chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay, nó là biểu tượng của sự ràng buộc giữa hai con người, vừng bền, lâu dài và vĩnh viễn. Từ bây giờ, em chính thức là nữ nhân của anh. Nhất định phải nghe lời anh, luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi yêu anh. Đeo nhẫn cho anh nào.

Tiểu Bạch ngắm nghía chiếc nhẫn Vương Anh vừa đeo vào tay mình, sau đó lại cầm lấy chiếc nhẫn Vương Anh đưa cho, học theo hắn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay đang chìa ra của hắn. Mặc dù cô ngốc nghếch, thế nhưng những lời nói này của Vương Anh, cô ít nhiều cũng ý thức được. Sau này tương lại của hắn với cô chính là ở cùng một chỗ, mãi mãi không lìa xa.

24. Chương 24: Phò Mã Ra Mắt

Thiên Nam mặt mày bồn chồn lo lắng đứng cùng Ái Nhi bên ngoài biệt thự của Vương Anh, kiên nhẫn chờ đợi. cái tên Vương Anh kia, hôm qua làm phiền hắn đi tìm nhẫn, không biết có làm ăn được gì không. Hắn cùng Vương Anh điều hành công ty Vương Nam trở nên được hung mạnh như thế, chuyện cầu hôn này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi. Nhưng mà tại sao Vương Anh đang yên đang lành lại gọi cho hắn, kêu hắn cùng Ái Nhi chuẩn bị xuyên không?
Ái Nhi có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa biệt thự. Vương Anh muốn nàng cùng Thiên Nam xuyên không lần nữa, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Rốt cuộc có chuyện gì khiến cho một tên như Vương Anh phải gấp gáp như thế?

Thắc mắc của cả Thiên Nam lẫn Ái Nhi không lâu sau được giải thích rõ ràng. Vương Anh cùng Tiểu Bạch chỉ một lát sau đã cùng nhau xuất hiện trước mặt 2 người kia, tay trong tay có vẻ rất vui vẻ. Thiên Nam liếc nhìn ngón tay của Tiểu Bạch, lập tức lắp bắp không nên lời.

-Tiểu Bạch… Em… em…

Vương Anh lúc này cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ này, hôm nay hắn rộng lượng cho phép Thiên Nam run run cầm lấy bàn tay Tiểu Bạch, ngắm nghía chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay cô, mắt rưng rưng nước.

-Oa…

Thiên Nam mừng tới nỗi kìm nén không được, oa oa ôm lấy Tiểu Bạch khóc. Muội muội ngốc của hắn cuối cùng cũng xuất giá rồi. Lấy được Vương Anh, Tiểu Bạch cả đời này chắc chắn sẽ không phải chịu uỷ khuất gì hết. Hắn chính là mừng thay cho Tiểu Bạch mà không kìm được cảm xúc nữa.

Ái Nhi không thèm để ý đến tên Thiên Nam ngốc kia, cất tiếng đều đều hỏi Vương Anh.

-Có chuyện gì?

-Hoàng huynh của cô lâm bệnh.

-Bệnh???

Lông mày Ái Nhi nhướn cao. Hoàng huynh của nàng trước nay rất khoẻ mạnh, bây giờ làm sao có thể lâm bệnh?

-Đúng. Tiểu Bạch nằm mơ thấy người đưa cô ấy đến đây. Cô ta nói với Tiểu Bạch rằng phụ hoàng của cô ấy đang lâm trọng bệnh.

Ánh mắt Ái Nhi trở nên có chút xa xăm. Thiên Nam đang khóc cũng nín thin thít. Lông mày Ái Nhi nhướn cao. Khẳng định nàng đang tức giận a. Lí do tại sao tức giận không biết. Chỉ biết hắn mà cứ toang toác khóc oe oe thế này nữa, khẳng định sẽ bị Ái Nhi túm áo vứt xuống cống nước thải gần nhất.

Cho đến lúc 4 người về đến thời cổ đại, ánh mắt của Ái Nhi vẫn tràn ngập một màu sát khí không thôi. 3 người còn lại đương nhiên đủ thông minh để biết rõ lúc này chạm vào bà cách cách này thì chỉ có chết.

Ngay lúc đặt chân đến đất cổ đại này, Tiểu Bạch đã cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Không khí trong cung đậm màu ảm đạm. Lính canh ở các tẩm cung cũng có phần ít đi. Bước chân Tiểu Bạch run run, gấp gáp bước tới Sùng Dương cung của phụ hoàng, trong lòng lo lắng không thôi.

Sùng Dương cung lúc này có lẽ là nơi được canh giữ cẩn mật nhất. Bước chân Tiểu Bạch vẫn vô hồn bước tiếp. Cô biết. Cảnh tượng này báo hiệu cho điều gì.

Ngự y trong cung xếp hàng dài dằng dắc trước Sùng Dương Cung. Ngay cả người hầu của Hoàng Hậu đương triều cũng có mặt ở đây. Điều này có thể khẳng định, bệnh tình của phụ hoàng cô không nhẹ chút nào.

Mắt Tiểu Bạch lúc này nhoè nước. Phụ hoàng, rốt cuộc người làm sao thế?

Tiểu Bạch còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được một luồng gió vụt qua. Định thần được lại đã nhìn thấy Ái Nhi cách cách đang chạy như bay về phía Sùng Dương cung.

Với tính cách của Ái Nhi, Tiểu Bạch đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô hoảng hốt, lao theo Ái Nhi, mặt mày tái mét.

-Cách cách! Đừng làm thế.

Thiên Nam cùng Vương Anh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, không kịp nhớ ra nơi này là nơi nào, cư nhiên chạy theo Tiểu Bạch cùng Ái Nhi.

Đám lính trước Sùng Dương Cung nhìn thấy 4 bóng người đang hừng hực khí thế chạy về phía này, trở nên náo loạn không thôi. An Thái Giám, người thân cận bên Hoàng Thượng lúc này cũng tá hoả hét lên oai oái.

-Hộ giá. Mau hộ giá.

-TRÁNH RA!!! Các người mau tránh ra. Nếu không bổn cách cách đem nướng các người.

Ái Nhi tức giận phừng phừng, miệng quát tháo không thôi, tay chân múa quyền loạn xạ. Đám binh lính dường như cũng quen với hình ảnh này, cư nhiên giật mình đứng im thin thít. Cái cảnh này thật sự rất quen nha. Trước đây hình như ngày nào cũng xảy ra. Phải rồi. Mới chỉ có một người. Còn một người nữa.

Tiểu Bạch không để đám lính kia phải chờ lâu, ngay lập tức xuất hiện bên sau Ái Nhi, vừa chạy vừa gọi Ái Nhi, vừa luôn miệng xin lỗi. Lại không quên dặn đám lính không được chặn hai nam nhân đang còn chạy theo bên sau.

An thái giám là người đầu tiên cử động được. Ông ta chính là đã rất lâu không nhìn thấy cảnh này. Mắt An thái giám đừng không được, tự nhiên lại nhoè đi. Công chúa của hắn, cách cách của hắn, rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

Đương Kim hoàng thượng bệnh đã một tháng nay, thái y trong cung cũng đã bó tay, không thể chuẩn đoán được hoàng thượng mắc phải bệnh gì. Chỉ biết hằng ngày, hoàng thượng chỉ nằm trơ mắt nhìn màn, một giây cũng không thể chợp mắt được. Hoàng hậu mặc dù lo lắng, chuyện cung vẫn không thể bỏ mặc được. Một tháng nay, người ta đã quen với hình ảnh mẫu nghi thiên hạ ngày ngày ôm một tập chiếu thư đến Sùng Dương Cung, một mặt ngồi phê chuẩn, một mặt kể chuyện vui cho Hoàng thượng nghe, chỉ mong tình hình của người có thể khá lên được.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ gì, có chăng là có một chuyện khá đặc biệt.

Hoàng thượng lúc này còn đang giương mắt, vẻ mặt buồn bã u ám không thôi, ngự giá ở trên giường, cố gắng chợp mắt một chút. Đang lúc tưởng như sắp ngủ được, đột nhiên lại nghe một tiếng thét chói tai vô cùng.

Ái Nhi thét xong, không để cho hoàng thượng cùng hoàng hậu hoàn hồn, bay thẳng lên chỗ hoàng thượng đang nằm, mặt mũi dữ tợn, tay chộp mạnh lấy mảnh áo trước ngực hoàng thượng.

-Tên hoàng thượng thối này, bổn cách cách chỉ mới đi có hơn một năm, ngươi làm sao dám đổ bệnh hả? HẢ?

Hoàng thượng bị đánh thức như thế, tinh thần sợ hãi không thôi, tránh không được, giương to mắt, kinh hãi nhìn thẩn ảnh rõ ràng đang tức giận đến mức ánh mắt loé lên tia lửa.

-Ngươi nhìn gì ta? Trả lời ta. NHANH!!!!

-Ái… Ái Nhi… Muội về rồi sao?

Hoàng hậu lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi Ái Nhi. Ngay lúc đó, Tiểu BẠch cũng vừa kịp chạy vào đến nơi, liền phi thẳng lên chỗ phụ hoàng cùng cách cách, cố hết sức lôi cánh tay của Ái Nhi ra, cách làm bất quá cũng rất điệu nghệ, như thể việc này chẳng khác gì nghề của nàng.

-Cách cách. Phụ hoàng đang bị bệnh a! Cách cách. Người chớ nên manh động.

Đương Kim hoàng thượng của triều Vương đang lâm trọng bệnh, không ai được phép làm phiền. Đương nhiên chuyện này ai cũng biết, cũng chẳng ai dám đụng đến lão hổ này hết. Có chăng thì cũng chỉ có một người.

Cả hoàng cung lúc này đang nín thở dõi theo từng hành động của vị cách cách vốn đã mất tích bấy lâu. Cả công chúa mất tích cũng đã tìm được. Đáng nhẽ là nên vui mừng, mở tiệc mới đúng. Đằng này sự việc lại trái ngược hoàn toàn.

Ái Nhi cách cách nghe Tiểu Bạch nói như thế, đương nhiên cũng bất đắc dĩ phải buông hoàng thượng ra, ánh mắt đầy tức giận nhìn đương kim hoàng thượng, vừa phóng ám khí bằng mắt, vừa điều hoà lại hơi thở.

-Ái Nhi, Tiểu Bạch. Các ngươi về rồi sao?

Hoàng thượng bình thản buông một câu không hợp với bối cảnh chút nào. Ái Nhi vẫn chung thuỷ im lặng, không nói một tiếng nào, mím chặt môi đầy nộ khí. Chỉ có Tiểu Bạch kìm không được, mếu máo khóc oà, lao vào lòng hoàng thượng.

-Phụ hoàng. Con gái về rôi. Người tại sao lại bệnh như vậy???

-Sa Sa ngoan. Đừng khóc. Ta chỉ cảm mạo chút đỉnh thôi.

-Cảm mạo?-Ái Nhi hừ mũi một cái.-Đừng có gạt bọn ta. Cảm mạo mà phải điều động nhiều thái ý thế này sao? Hoàng huynh. Chuyện này thật không hợp tính cách của người.

Đương kim hoàng thượng nghe được câu nói của Ái Nhi, cư nhiên không hề tức giận, lại còn mỉm cười.

-Ái Nhi. Ta biết ngươi lo lắng cho ta mới tức giận. Bất quá cho ta xin lỗi.

-Ai… ai lo lắng cho huynh chứ?

Ái Nhi đỏ mặt lắp bắp. Nực cười. Nàng cớ sao phải lo lắng?

Hoàng thượng gan lì không thu lại nụ cười mệt mỏi trên môi, vừa vuốt vuốt tóc Tiểu Bạch vừa ôn nhu nói.

-Ta là hoàng huynh của muội. Muội thế nào ta còn không biết hay sao?

Tiểu Bạch nằm ở trong lòng phụ hoàng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thế nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu nhìn Ái Nhi. Đang lúc đưa tay lau nước mắt, cô liền cảm nhận được một cánh tay chắc khoẻ nắm lấy tay mình, kéo mạnh ra.

Vương Anh mặc dù biết Tiểu Bạch ngốc gặp lại phụ hoàng, thế nào cũng xúc động mạnh, thế nhưng hắn vẫn không ngờ là khóc đến mức này. Nhìn thấy Bạch Bạch ngốc nghếch khóc như thế, hắn vẫn là nhịn không được, kéo cô ôm vào lòng, đưa tay vỗ về.

Tiểu Bạch tìm được bờ ngực cứng rắn quen thuộc, nước mắt lập tức ngừng chảy, ngoan ngoãn nép vào ngực Vương Anh. Chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn thấy cảnh đó, có vẻ như không hài lòng.

-Sa Sa. Con qua đây cho ta. Sao có thể tuỳ tiện thân mật với nam nhâm như vậy? Còn ra thể thống gì?

Hoàng hậu vẻ mặt tức giận ra lệnh cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe thấy mẫu hậu nói như thế, đương nhiên sao dám không nghe. Thế nhưng vẫn là Vương Anh lợi hại, nhất định ôm chặt lấy Tiểu Bạch, còn từ tốn nói một câu.

-Phu quân của cô ấy, sao có thể gọi là nam nhân khác?

-Phu quân?

Hoàng thượng tròn mắt. Hoàng hậu tròn mắt. Cả hoàng cung đều tròn mắt. Duy chỉ có Ái Nhi vẫn bình thản như thường, thậm chí có chút phấn khích. Kịch hay rồi đây.

Hoàng thượng đang nằm trên giường, đột nhiên bật dậy hét lớn, dáng vẻ không có chút gì là của người bệnh.

-To gan. Nhà ngươi dám đặt điều. Người đâu??? Bắt hắn lại cho ta.

-Khoan. -Vương Anh nhếch môi một cái. Muốn bắt hắn sao? Đâu có đơn giản như thế.- Không tin? Người có thể hỏi Công chúa.

Tiểu Bạch lúc này y như cái bia cho hàng trăm con mắt găm vào, tránh không được, run lên một chặp, lí nhí trong họng

-Sao… Sao lại hỏi muội.

-Không hỏi muội thì hỏi ai? Hỏi ta mọi người liệu có tin không?

Vương Anh bình thản đáp lại Tiểu Bạch. Hắn không phải muốn khó dễ Tiểu Bạch. Căn bản chính là nếu hoàng thượng không tin chuyện hắn là phu quân Tiểu Bạch, e cái mạng hắn không giữ lại được.

-Sa Sa. Con nói xem. Chuyện này là thế nào?

Hoàng thượng nộ khí ngất trời, tiến đến chỗ Tiểu Bạch, gằn từng tiếng hỏi. Con gái của ông, Đương kim công chúa của Vương Triều, cớ sao lại mất tích 2 năm rồi, trở về lại còn có thể một phu quân nào nữa? Chuyện này quả thật quá sức chịu đựng mà.

-Phụ hoàng… con…

-Sa Sa. Con nói ta nghe. Con và hắn đã thành thân rồi sao?

Tiểu Bạch nghe đến chuyện thành thân, cư nhiên liên tưởng đến chiếc nhẫn hôm nay Vương Anh đeo cho mình, liền lập tức gật đầu. Hoàng thượng như bị sét đánh ngang tai, đớ cả người.

-TO GAN!

Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ không đến nỗi shock lâu như hoàng thượng, mặt đỏ bừng bừng, tức giận hét lên. Có thể không tức giận sao? Con gái lá ngọc cành vàng của bà, làm sao có thể gả đi dễ dàng như vậy? chình vì thế, tên này nhất định không thể sống.

-Người đâu? Gô cổ tên ngông cuồng này lại.

Thiên Nam đứng trong góc nãy giờ, nghe thấy lệnh bắt Vương Anh, đương nhiên không thể đứng yên. Thế nhưng hắn vừa dợm bước lên, Ái Nhi đã đưa tay ngăn cản, vẻ mặt đắc chí.

-Anh đứng yên đấy. Không sao đâu.

Lời của Ái Nhi không phải không có căn cứ. Cháu rể nàng thế nào, nàng còn không hiểu hay sao? Nhất định hắn ta có cách.

-Khoan.

Vương Anh lúc này giống như thực khách đang xem kịch vui, vui miệng phán một câu vậy. Hoàng hậu, trái lại, phẫn nộ hét lên.

-Khoan cái gì? Cẩu tiểu tử, Hôm nay ngươi chết chắc.

-Mẹ vợ. Hôm nay con không chết được. Ngày mai con cũng không chết được. Cả đời này, con không thể chết trước Tiểu Bạch. Nếu không cô ấy nhất định rất đau khổ. Hôm nay lại càng không được.

-Ngươi ăn nói hàm hồ. Dựa vào đâu nói không được?

-Dựa vào đứa con của con. Nó ở trong bụng tiểu Bạch được 2 tháng nay rồi.

25. Chương 25: Xa Cách

Câu nói này Vương Anh nói ra, đương nhiên đã có chuẩn bị sẵn. Chính vì thế, hắn vẫn cảm thấy thản nhiên, thậm chí có chút đắc khí nhìn quanh một lượt. Cả Sùng Dương cung cứ như bị đông đá ở tình trạng siêu shock vậy, ai cũng đứng im như tượng. Duy chỉ có một người
Ái Nhi sớm đã biết chuyện này thể nào cũng xảy ra. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cháu rể của nàng lợi hại như thế, chẳng lẽ trước khi về ra mắt hoàng huynh lại không có quà. Bất quá lần này về đây đúng là công cốc rồi.

Hoàng thượng mang tiếng đang ốm, nghe thấy tin vui như thế, không những tâm trạng không khá hơn, lại còn hùng hùng hổ hổ, không giữ thể diện, lập tức nhảy lại túm lấy cổ áo Vương Anh.

-Nhà ngươi nói cái gì hả? Người muốn chết hay sao? Ta cho ngươi hay. Chừng nào ta còn chưa cho phép, Tiểu Bạch còn chưa được xuất giá, lại càng chưa được phép mang thai.

-Hoàng huynh.

Ái Nhi lên tiếng, giọng nói sắc lạnh khiến cho cả triều đình rùng mình kinh sợ. Ngay cả hoàng thượng nộ khí ngút trời cùng lui đi phân nửa.

-Muội tưởng huynh bị cảm phong hàn chứ?

Hoàng thượng nghe được thắc mắc của Ái Nhi, chẳng khác gì trẻ hư bị doạ, lập tức leo lên giường, hơi thở thều thào, giọng nói lại trở nên mỏi mệt.

-Ta… ta cảm thấy mệt quá. Các người lui ra hết cho ta. Để tên này ở đây là được.

Ngự y trong cung nghe lệnh, không dám cãi lại, lục tục kéo nhau ra về. Cả An Thái Giám cũng lui ra ngoài. Thế nhưng đám người Tiểu Bạch, Ái Nhi, Thiên Nam cùng hoàng hậu vẫn còn chưa lui. Tiểu Bạch cùng hoàng hậu liên quan đến chuyện này, ở lại là đương nhiên. Còn Ái Nhi cách cách, không phải nói gì nhiều, đương nhiên là ở lại xem tên hoàng thượng kia đóng kịch với nàng được đến bao giờ. Ái Nhi ở lại, Thiên Nam đương nhiên cũng không lui ra làm gì.

-Hoàng huynh. Đừng giả vờ nữa.

Hoàng thượng bị nhắc nhở, mặt mày có chút hồng hồng. Thật sơ suất quá. Mấy tháng qua chiếu thư chồng chất, chỉ yếu nói đến chuyện đâu đâu, hoàng thượng cảm thấy nhàm chán, thế nên mới giả bệnh, để cho hoàng hậu lo thay mấy tháng chơi. Ai dè mấy tên này tự nhiên đùng đùng ở đâu chạy về, báo hại ông để lộ sơ hở.

Đợi cho hoàng thượng ngồi dậy, chỉnh đốn lại tư thế, Ái Nhi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Là thế này. Đây là Vương Anh. Là ai chắc mọi người cũng đã biết. Cháu rể của muội.

Giọng nói của Ái Nhi thản nhiên y như đang nói một chuyện đương nhiên phải thế. Hoàng hậu chịu không nổi cách cách này, quay sang giận dữ với Tiểu Bạch.

-Sa Sa . Con nói xem. Chuyện này là thế nào?

Tiểu Bạch tự nhiên bị rờ tới, có chút giật mình, lí nhí trả lời.

-Con… con đã là người của huynh ấy.

-Ai cho phép con?

-Con… con…

-Mẫu hậu. –Vương Anh nhẹ nhàng lên tiếng. –Vợ con, cô ấy đang có mang. Mong người đừng manh động.

-Ai là mẫu hậu của ngươi?

-Đương nhiên là người rồi.

-Ngươi…

-Tiểu Hi.

Hoàng hậu nghe hoàng thượng nhắc nhở, dù nộ khí chưa thông nhưng cũng phải ngồi xuống. Chồng của bà là một người đặc biệt. Vui ra vui, nghiêm ra nghiêm. Một khi đã nghiêm giọng, khẳng định rằng dám làm trái sẽ chết không toàn thây.

Vương Anh sớm đã biết lão hoàng thượng này y như hồ li tu hành ngàn năm, đến cả bạch hồ li cũng bị lão ta đánh lừa. Đương nhiên trình độ không nhỏ. Chính vì thế, hắn nhất định ăn nói phải cẩn thận. Nếu không thì con của hắn chắc chắn mồ côi cha rồi.

-Vương Anh ca ca.

Tiểu Bạch nhỏ giọng gọi. Cô vẫn là không biết, mình có thai từ lúc nào.

-Sao thế?

Vương Anh ôn nhu siết lấy eo Tiểu Bạch.

-Muội có thai từ lúc nào vậy?

Ánh mắt Vương Anh phủ một lớp nước, mơ hồ tựa như hồ nước. Mắt của hắn rất sâu. Ngay cả Tiểu Bạch ngốc cũng nhìn ra điều đó.

-Tiểu Bạch. 2 tháng nay em chưa có đèn đỏ đúng không?

-Đúng.

-bắt đầu từ nửa tháng trước cảm thấy rất mệt, thỉnh thoàng còn nôn khan đúng không?

-Đúng.

-Lại còn rất hay ngủ?

-Đúng. Nhưng mà…

-Vậy sao muội còn thắc mắc?

Tiểu Bạch bị câu hỏi của Vương Anh chặn ngang họng, muốn nói gì cũng chịu, đành rút về im lặng. Hoàng hậu nghe xong đương nhiên hiểu, con gái bà, chính là đã có tin vui rồi.

…………..

-Tiểu Bạch, con đến đây.

Hoàng thượng nhẹ nhàng ra lệnh. Giọng nói y như không giống của người cha biết con gái mình có con. Tiểu Bạch ngước lên, nhận được cái gật đầu của Vương Anh mới ngoan ngoãn rời vòng tay của hắn, tiến đến chỗ phụ hoàng. Hành động này của Tiểu Bạch tuy chỉ mất có 1 giây, thế nhưng cũng không lọt được khỏi mắt Hoàng thượng.

Đôi chân mày của hoàng thượng nhíu lại, trong lòng tránh không được cảm thấy đau đớn. Con gái ông mất tích bấy lâu, không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này, lại còn đi 1 về 3. Tiểu công chúa của ông rốt cuộc đã lớn đến mức nào, có thể tự mình quyết định hôn sự. Cái gật đầu của tên tiểu tử kia giống như con dao găm vào tim ông vậy. Đứa con mà ông yêu thương, bây giờ lại xem người kia hơn phụ hoàng của nó.

Đợi Tiểu Bạch ngoan ngoãn ở trong vòng tay mình, hoàng thượng uể oải hạ một câu.

-Người đâu. Mời 2 vị công tử này đến An Cực cung nghỉ ngơi. Một vài ngày nữa sẽ triệu đến.

Vương Anh đương nhiên đủ thông minh để biết hoàng thượng này đưa hắn đến An cực gì đấy không phải chỉ để nghỉ ngơi. Đôi với một ông vua như tên họ Vương này mà nói, danh dự có vẻ vẫn còn quan trọng. Lính trong Sùng Dương Cung nghe hết được mọi chuyện, khẳng địn sẽ không yên thân với ông ta. Còn hắn, đương nhiên bị giam lỏng ở An cực cung này rồi.

Thiên Nam có vẻ như không mấy lo lắng. Hắn biết Vương Anh như thế nào. Nếu Vương Anh tỏ ra bình chân như vại thế này, điều này cho thấy Vương Anh đang chờ đợi. Ái Nhi mấy ngày sau đó vẫn đến thăm hắn đều đều. Duy chỉ có Tiểu Bạch là không được đến.

-Vợ này. Sao Tiểu Bạch lại không được đến đây vậy?

Thiên Nam vừa cho vào miệng một miếng táo, vừa thắc mắc nhìn Ái Nhi. Ái Nhi bình thản trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào miếng táo đang gọt dở trên tay.

-Đương nhiên là nhờ công của cháu rể ta rồi. hoàng huynh lấy cớ cha con xa cách lâu ngày, giam lòng Tiểu Bạch ở Sùng Dương Cung. Ta nghĩ, chuyện này chắc chắn không dễ giải quyết đâu.

-Cô ấy khoẻ không?

Vương Anh đắn đo mất một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi Ái Nhi. Bất quá ÁI Nhi vẫn bình thản trả lời, duy chỉ có ánh mắt là liếc nhìn hắn một cái rất nhanh.

-Khoẻ. Tất nhiên là khoẻ. Chỉ có điều…

-Chỉ có điều thế nào?

-Nó… ừ, thực ra không khoẻ cho lắm. Nó không khóc, nhưng cũng không vô tư như trước nữa.

-Ý cách cách là sao?

-Ý ta là, nó có vẻ biết mục đích của hoàng huynh ta. Cũng không thể nói nó không khóc. Ban đêm thỉnh thoảng ta vẫn nghe tiếng người thút thít bên Vườn hoa của Sùng Dương Cung.

-Tiểu Bạch khóc sao?

Vương Anh có chút bàng hoàng. Tiểu Bạch của hắn ngốc nghếch như vậy nhưng chưa bao giờ khóc một mình như thế. Nếu không vừa lòng, cô nhất định sẽ khóc thật to trước mặt người khác. Nhưng tại sao lại lặng lẽ khóc như vậy? Chẳng lẽ không vừa lòng vì cái thai sao?

-Không phải vì nó mang thai.

Ái Nhi đặt con dao xuống, đút miếng táo vào miệng Thiên Nam. Tên Vương Anh này, rốt cuộc tại sao lại ngốc nghếch như vậy?

-Vậy…

-Đương nhiên là vì nó nhớ ngươi. Nhưng nó sợ phụ hoàng của nó biết sẽ không vui. Nó cũng không thể cười được. Nó vốn là đứa rất thật. Chính vì thế mới có tình trạng đó.

………………

Cả mấy ngày sau đó, Vương Anh chưa bao giờ hết băn khoăn về câu nói của Ái Nhi. Tiểu Bạch nhớ hắn? Tiểu Bạch thật sự nhớ hắn sao? Rốt cuộc là từ bao giờ Tiểu Bạch đã biết nhớ hắn???

Vương Anh biết Tiểu Bạch nhớ hắn, đương nhiên rất vui sướng. Nhưng hắn không chỉ vui, hắn còn rất lo lắng. Tiểu Bạch khóc vì hắn, hắn đương nhiên không muốn. Hắn lại càng không muốn Tiểu BẠch ở trong thế khó xử như thế. Hắn nhất định phải tìm gặp hoàng thượng. Nhưng bằng cách nào? Hắn thật sự còn chưa nghĩ ra.

Tiểu Bạch ở trong Sùng Dương cung cùng phụ hoàng và mẫu hậu, thế nhưng lại chẳng hề cảm thấy vui sướng. Cô thật sự cảm thấy rất nhớ Vương Anh. Chỉ muốn gặp Vương Anh. Muốn ôm hắn. Muốn khóc trong vòng tay hắn. phụ hoàng cô nếu biết sẽ không vui. Nhưng cô lại không thể nào ngừng nhớ Vương Anh.

Xa cách, đối với Tiểu Bạch mà nói, thật sự là quá đau khổ. Cô không ngờ được Vương Anh trong lòng cô lại quan trọng đến mức này, lại càng không ngờ được cô sẽ vì Vương Anh mà khóc nhiều thế này. Thỉnh thoảng Tiểu Bạch lại đặt tay lên bụng, cảm giác được giọt máu của Vương Anh đang ở trong người mình, hạnh phúc mà sao lại xót xa đến thế?

Tiểu Bạch đôi lúc tự hỏi Vương Anh có nhớ cô như cô nhớ hắn hay không? Mặc dù bị giam lỏng, Vương Anh thông minh như thế nhất định sẽ tìm được cách đến gặp cô. Nhưng tại sao lại lâu đến thế

Tiểu Bạch không trách phụ hoàng. Cô biết ông rất thương cô. Chính vì thương cô nên mới giận cô. Hôn sự vốn là việc cha mẹ quyết định, huống chi cô còn là công chúa. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi, Tiểu BẠch chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

Vương Anh suốt mấy ngày bày mưu tính kế, tìm cách ra khỏi chỗ giam lỏng mà không tài nào tìm được cách. Bất quá An cực cung này là nơi khó trốn thoát nhất. Ngoài trừ cánh cử chính ra, bên trong không hề có một cánh cửa nào nữa. Cử chính cũng bị canh phòng nghiêm ngặt, 24/24. Lão hoàng thượng này xem ra là muốn ngăn cản hắn cùng Tiểu Bạch đến cùng.

Thế nhưng nếu chỉ chừng đó mà làm khó được Vương Anh thì quả thật không đáng mặt chủ tịch công ty Vương Nam. Cơ hội không đến thì phải biết tự tạo cơ hội cho mình.

-A… đau bụng qúa.

Vương Anh cùng Thiên Nam ăn xong lăn long lóc ra kêu rên, tay ôm chặt lấy bụng, mồ hôi chảy ròng ròng. Đám lính sớm đã được dặn trước phải canh chừng hai tên này thật cẩn thận, đương nhiên nhìn thấy 2 tên ôm bụng lăn qua lăn lại cũng phải nhào vào xem. Vương Anh cùng Thiên Nam ở bên trong thủ sẵn, nhằm lúc chỉ có 2 tên lính chạy vào, nhanh tay đánh ngất cả hai tên.

Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng tới mức mồ hôi trên trán 2 cậu chàng còn chưa kịp khô. Lình hoàng cung lừa cũng thật dễ dàng. Chỉ một chiêu thức xưa cũ đơn giản mà đã có thể bẫy gọn hai tên này.

-Này. Không sao chứ?

Một tên nói vọng từ bên ngoài vào, Thiên Nam lập tức lấy giọng ồm ồm nói vọng ra.

-không sao. Hai người họ nghỉ ngơi rồi.

Thiên Nam cùng Vương Anh nhanh chóng lột hết đồ hai tên lính kia ra rồi mặc vào. Cũng may mũ của lính hoàng cung này giống như mũ giáp, che gần hết mặt. nếu không e rất dễ bị phát hiện. Bước cuối cùng chỉ còn làm thế nào để lừa được mấy tên kia.

Hai anh lính từ trong phòng bước ra, nhanh chóng tìm đến hai chỗ gác còn trống. Một lát sau, Vương Anh lên tiếng.

-Canh hộ tôi một lúc, tôi mót quá.

Nói xong chạy biến đi.

Tẩu được một tên.

Một lát sau nữa, Thiên Nam cũng nhanh gọn một câu.

-Tôi cũng mót quá. Xin phép.

Chỉ là một bọn lính quèn canh gác hoàng cung, đối với Vương Anh mà nói quả thật rất dễ đối phó. Nhưng nếu bị cả một bầy như thế phát hiện e muốn thoát thì khó khăn vô cùng. ắn với Thiên Nam vẫn là nên khôn ngoan, tìm một chỗ nào đó ẩn nấp đến đêm.

Đúng như Vương Anh dự đoán, chỉ khoáng 1 tiếng đồng hồ sau, lính canh đã bắt đầu đi sục sạo khắp các cung tẩm. Tin 2 vị công tử trốn thoát sớm đã lan ra. Lính khắp cung đều gắt gao đi tìm. Nếu không tìm được hai người bọn họ, chỉ e rằng mấy cái đầu thấp hèn này không đủ cho hoàng thượng chém.

Vương Anh cùng Thiên Nam hiểu rõ, lúc này nếu lộ diện thì chỉ có nước chết. Vật nên hai tên bắt đầu len lén, bí mật tìm đến cung của Ái Nhi, quyết định… về nhà.

26. Chương 26: Đời Này Của Tại Hạ Chỉ Có Thể Cùng Với Công Chúa.

Muốn đánh được địch, điều đầu tiên chính là phải chuẩn bị thật kĩ càng. Cũng may đêm hôm nay trăng sáng, Vương Anh cùng Thiên Nam có thể an toàn mà về đến nhà.
Việc đầu tiên khi về đến nhà phải chuẩn bị, đó chính là quà hối lộ.

Vương Anh cùng Thiên Nam suốt mấy ngày sau đi khắp nơi lùng sục, cố tìm kiếm của ngon vật lạ cùng Ái Nhi. À đúng. Còn Ái Nhi. Chuyện vui này sao có thể thiếu nàng chứ? Vẫn là Ái Nhi ham chơi hơn Tiểu Bạch. Nàng vốn hiểu Vương Anh, sớm đã chuẩn bị kĩ càng, Vương Anh cùng Thiên Nam vừa xuất hiện, nàng đã nhảy ra chặn ngay trước matwjm miệng cười toe toét.

Ngao ngán. Hai từ có thể diễn tả được tâm trạng của Vương Anh. Bà cô này rốt cuộc có là bạn hay thù, cớ sao lại 3 lần 7 lượt khiến hắn đứng tim như thế? Bất quá Ái Nhi đi theo cũng rất có ích. Hoàng huynh của nàng thích gì, nàng đương nhiên biết rõ. Chính vì thế, thành phố hà thành vào tháng 6 nóng nực bỗng nhiên náo loạn bởi một cảnh như thế này.

-Đi mua tranh nghệ thuật. Hoàng… à quên. Anh trai ta rất thích tranh nghệ thuật.

-Đi mua đồ ăn. Anh trai ta thích ăn đồ lạ nhưng ngon.

-Còn nữa. Các ngươi phải thủ sẵn mấy chiêu thức quái quái gì đó. Cái đó anh của ta cũng rất thích.

-Vương Anh. Ngươi chạy đi mua thật nhiều quần áo. Thật đẹp nhá.

-Thiên Nam. Anh đi mua mứt về cho em.

Ái Nhi lượn qua lượn lại, hét ông ổng lên giữa đường giữa phố. Vương Anh cùng Thiên Nam thì phải cưỡi hai con xe chiến, chạy hết khắp phố phường, tìm mua đủ các loại hối lộ. Suốt hai ngày rong ruổi, cả bọn cuối cùng cũng hoàn thành khoản mua bán.

Tiếp theo, đương nhiên là chuẩn bị kế hoạch B.

Hoàng huynh của Ái Nhi, tức phụ hoàng của Tiểu Bạch, có lúc rất dễ mua chuộc, nhưng có lúc cũng rất khó chơi. Dù sao thì vẫn là một lão già không thể xem thường. Bất quá hai cái đầu nham hiểm phải chụm lại, xúm xít trong phòng, Thiên Nam ngây thơ đương nhiên bị đá ra ngoài một cách không thương tiếc bởi lí do, ngây thơ quá mức cần thiết.

Kế hoạch tác chiến được vạch ra một cách rất rõ ràng. Hoàng thượng lần này e muốn từ chối cũng rất khó khăn. Vương Anh xa cách Tiểu Bạch lâu ngày, nhớ nhung sắp không chịu nổi rồi, lại còn lo Tiểu Bạch thỏ ngốc nghếch này sẽ khóc lóc không ngừng, hại con hắn hoảng sợ. chính vì thế, ngày trăng tròn tiếp theo được ấn định làm ngày quay về quá khứ của 3 nhân vật vừa mới mất tích ở thời cổ.

……………….

Suốt mấy ngày nay Tiểu Bạch trở nên rất lạ. Cô không khóc, lại còn ăn uống ngủ nghỉ rất đều đặn. Bất quá vẫn chỉ có nụ cười không chịu nở trên môi. Hoàng thượng đương nhiên biết rõ chuyện này. Nhưng hôn sự này…

Suốt mấy hôm lùng sục, đám người hoàng cung cuối cùng cũng đành chịu bó tay, không tìm ra được tung tích của hai vị công tử kia cùng Ái Nhi cách cách. Cả 3 như đã bốc hơi khỏi đây vậy. Không để lại một chút tung tích gì. Đám lính trong cung truyền tai nhau về 2 con người bí ẩn kia. Người thì nói bọn họ là siêu trộm. Người thì nói bọn họ là yêu tinh. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là nghi vấn bọn họ rốt cuộc có phải là thần thánh trên trời hay không. Cho đến ngày thứ 7 mất tích, cả 3 người mới xuất đầu lộ diện.

Hoàng thượng sau buổi yết triều, cảm thấy có chút mệt mỏi. Đang còn nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Ái Nhi cùng Vương Anh thảnh thơi đi bên trước, Thiên Nam oẳn tù tì bị thua, đành phải khệ nệ kéo theo một đống những thứ lỉnh kỉnh theo sau. Đám lính xung quanh do dự không biết làm thế nào cho phải. Hai công tử kia nguồn gốc thế nào còn chưa biết, huống chi là đi cùng Ái Nhi cách cách nổi tiếng đáng sợ?

Lúc hoàng thượng ra ngoài, 3 người kia cũng đã đến trước cửa Sùng Dương Cung. Ái Nhi nhìn thấy hoàng thượng, lập tức mỉm cười. Hoàng thượng vốn đã quen với việc này, ngó lơ nụ cười tà mị đầy ám chỉ của Ái Nhi đi, lên giọng bề trên.

-Các ngươi làm gì vậy?

-Bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

3 người ngó lơ câu hỏi của hoàng thượng, hành lễ trước tiên.

-Ta hỏi các ngươi đang làm gì.

-Tại hạ tới cầu thân.

-Cầu thân?

Hoàng thượng trố mắt nhìn Vương Anh. Tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy? chẳng lẽ thái độ của ông còn chưa kiên quyết hay sao?

-Vào đây.

Hoàng thượng lạnh lùng buông một câu, dặn dò An thái giám vời hoàng hậu tới Sùng Dương Cung, sau đó chậm rãi bước vào tẩm cung.

………….

Hoàng hậu chỉ một khắc sau đã có mặt tại Sùng Dương cung. Vừa bước chân vào điện lập tức đã choáng ngợp với hoàn cảnh.

Vương Anh lần lượt dỡ từng thứ xuống, dâng lên cho hoàng thượng. Hoàng hậu đương nhiên cũng có phần. Ái Nhi đứng một bên thuyết minh, Vương Anh thì đưa ra từng thứ dâng lên hoàng thượng cùng hoàng hậu.

-Mứt dâu. Thơm mát, nhẹ dịu. Có thể thưởng thức cùng bánh mì.

-Bức tranh nàng Mona-lisa của hoạ sĩ Leonardo da vinci.Là kiệt tác bao nhiêu người mơ ước.

-Các loại thức ăn Pháp.

-Quần áo nam xịn. thích hợp để mặc trong mùa hè oi bức.

-Bộ đồ trang điểm hàn quốc xịn. Có thể làm cho làn da trở nên sáng mịn.

-Kem sâm loại xịn. dùng để dưỡng da.

-Các loại sữa tắm, dầu gội, thay thế cho những cánh hoa được rải vào bộn tắm.

-Balah balah…

Những thứ được đọc ra phía trên tuyệt đối không phải là những thứ hoàng thượng cùng hoàng hậu đã từng nghe qua. Của ngon vật lạ, điều này đã được đáp ứng một cách mĩ mãn. Hoàng hậu vừa mới cách đây mấy hôm còn ghét tên Vương Anh này vô cùng, vậy mà hôm nay đã cảm thấy có cảm tình không nói nên lời được. Bất quá chàng trai đi cùng Vương Anh cũng rất đáng yêu a. Nếu như cùng một lúc có thể hốt gọn hai anh chàng này làm rể, xem như nhà cũng thật có phúc.

Thế nhưng đó mới chỉ là hoàng hậu. Hoàng thượng của chúng ta là người như thế nào chứ? Nham hiểm thì không đến nỗi nham hiểm. Thế nhưng lại là con người sắt đã vô cùng. Gương mặt của ông trước sau như một, vẫn lạnh như tiền.

Vương Anh bất quá vẫn vòn trò chưa giở ra. Hắn tiến lên phía trước, ôn nhu cất lời.

-Nếu như những thứ lễ vật trên vẫn chưa đủ để bệ hạ hài lòng, vậy thần xin phép biểu diễn một tài lẻ khác, mong bệ hạ suy xét cho hôn ước này. Đầu tiên, kính mời bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ra đại sảnh bên ngoài.

Hoàng hậu nghe đến diễn trò, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, không cần nói hai lời, túm váy bước nhanh ra ngoài. Hoàng hậu nổi tiếng khó tính, nhưng lại có một đặc điểm rất đáng yêu, chính là ngây thơ vô đối. Tiểu Bạch nhà ta ngây thơ, e cũng là di truyền từ hoàng hậu. Thế nhưng hoàng thượng vẫn một mực im lặng, chẳng nói chẳng rằng, đi theo hoàng hậu ra ngoài đại sảnh.

Vương Anh sớm đã biết hoàng thượng thể nào cũng hành động như thế, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, tiến bước ra ngoài.

Vươnh Anh trước đây có xem mấy trò ảo thuật trên ti vi, cảm thấy nhảm nhí vo cùng. Cái gì mà thổi ra lửa, cưa đôi người? Hắn chỉ cần liếc qua một cái cũng biết tuyệt kĩ của bọn này. Thông minh như hắn, đương nhiên cảm thấy những trò này quả thật vô bổ. Hắn đâu có ngờ mấy trò mà hắn cho là nhảm nhí này lúc này lại có ích như vậy?

Vương Anh đứng giữa trời, giữa điệu nhạc vui nhộn, vẻ mặt tươi cười, miệng thổi ra những tia lửa dài. Đám người trong cung hiếu kì vô cùng. Xưa nay cảnh tượng này chưa hề diễn ra, bọn họ có thể không hiếu kì sao?

Màn tiếp theo. Thiên Nam ở trong hộp, nằm ngang, im lặng. Vương Anh cầm cây cưa, cưa qua cưa lại, cho tới khi cả hộp đứt đôi.

Hoàng hậu nhìn thấy, hoảng sợ vô cùng, đưa hai tay che lấy mắt, miệng thì la hét không thôi. Bà có ngờ đâu chỉ một lát sau, Vương Anh ghép đôi chiếc hộp lại, Thiên Nam lại vẫn chui ra như thường trước con mắt kinh ngạc của đám lính trong cung. Ngay cả hoàng thượng cũng tròn xoe mắt nhìn.

Sau vài màn biểu diễn những trò kì lạ không tưởng. Vương Anh cùng Thiên Nam kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Từng cây pháo được bắn lên nở bung thành hàng ngàn tia sáng, rực rỡ vô cùng. Cũng may lúc biểu diễn xong trời đã xâm xẩm tối, có thể nhìn rõ được pháo hoa, lại khiến cho cảnh tượng càng thêm lung linh. Hoàng hậu thích chí đến mức nhảy cẫng lên, vỗ tay liên hồi. Hoàng thượng tuy không tỏ ra cảm xúc gì, thế nhưng ánh mắt vẫn là dán lên chữ “Xin đồng ý hôn sự này” Xếp bằng hàng ngàn tia pháo trên trời kia.

Vương Anh tiến về phía trước hoàng thượng, cúi rạp người xuống, thành tâm nói.

-Thần quả thật rất yêu thương công chúa. Người cũng thấy công chúa rất yêu thương thần. Vậy người cớ sao lại còn ngăn cản thần cùng công chúa?

Hoàng thượng đưa mắt nhìn Vương Anh, hừ một cái.

-Ngươi chư cưới xin đàng hoàng đã to gan mạo phạm đến công chúa. Tội này quả thật đáng chết. Thế nhưng dù sao công chúa cũng thật lòng thật dạ với ngươi. Nếu ta không đồng ý, nó chắc chắn sẽ oán ta đến già. Thế này đi. Ngươi cùng ta đánh một ván cờ. Nếu ngươi thắng, ta sẽ gả công chúa cho ngươi, tổ chức hôn lễ thật linh đình, cho phép ngươi đưa công chúa về nước của ngươi.

………….

Bàn cờ được đặt ra ngay chính giữa Sùng Dương Cung, ngoài trừ hoàng thượng cùng Vương Anh ra,không có ai được phép vào trong. Hoàng hậu đứng bên ngoài lòng như lửa đốt. Một chàng rể ưng ý như thế, nếu lỡ bị phu quân của bà đánh bại, nhất định bà sẽ tiếc nuối cả đời không thôi.

-Mẫu thân.!

Tiểu Bạch thảng thốt kêu lên, chạy tới bên cạnh mẫu thân của mình. Nàng chỉ vừa nghe Ái Nhi báo tin, nge xong liền lập tức chạy tới đây. Rốt cuộc Vương Anh trở về lúc nào, cớ sao lại không ai cho nàng hay như thế?

-Sa Sa. Con đến rồi.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn Tiểu Bạch, nụ cười đã ôn nhu đi mấy phần.Con gái của nàng đã lớn thật rồi, còn có thể chọn cho mình một ý lang trung tốt như vậy.

-Mẫu thân. Huynh ấy sao rồi? Phụ hoàng không phải đã lại nhốt huynh ấy lại rồi chứ?

-Đừng lo. Phụ hoàng của con còn đang thử sức cậu ấy.

Gánh nặng trong lòng Tiểu Bạch vơi đi ít nhiều. Rốt cuộc là không sao. Báo hại cô lo lắng như vậy. Phụ hoàng của cô đã đồng ý thử sức, như vậy có nghĩa là hôn sự này có hi vọng. Bất quá phụ hoàng của cô cũng không phải tầm thường. Cao thủ đánh cờ khắp đất nước này, chưa ai có thể đánh bại được phụ hoàng. Vương Anh mặc dù thông minh là thế, nhưng có thắng nổi hay không, e còn là vấn đề nghi vấn lớn.

Suốt cả mấy tiếng chờ đợi, trong lòng Tiểu Bạch nóng như lửa đốt. Nếu như Vương Anh không thắng được thì sao? Nếu như Vương Anh làm phụ hoàng phật lòng, lại bị phụ hoàng giam lại làm sao? Hết nếu như này đến nếu như khác không ngừng hình thành trong đầu Tiểu Bạch. Cả Ái Nhi và Thiên Nam sớm cũng đã bị bộ dạng của Tiểu Bạch doạ cho chết khiếp, đứng ngồi không yên. Tại sao lại lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra bên trong sao?

Đúng lúc mọi người sắp không chịu đựng được, cánh cửa Sùng Dương cung đột nhiên mở bật ra. Hàng chục con mắt mở tròn nhìn vào cảnh tượng đang dần hiện ra trước mắt, không biết nên tin hay không.

Hoàng thượng bá vai bá cổ Vương Anh, cười ha hả bước ra từ Sùng Dương Cung.

-Rất tốt.Cứ vậy đi. 2 ngày nữa hôn lễ sẽ được diễn ra. Ta cùng hoàng hậu sẽ tiễn các ngươi. Còn Ái Nhi cùng Thiên Nam đúng không. Thật tốt quá. Cuối cùng cũng đã tìm được lang quân cho nó. Tốt lắm. Tốt lắm

Vẻ mặt hoàng thượng rạng rỡ hết mức có thể. Vương An trên môi vẫn ẩn hiện nụ cười vương chút xảo trá. Nhìn thấy Tiểu Bạch, nụ cười của Vương Anh lại càng tươi hơn. Ánh mắt chan chứa yêu thương của hắn dán chặt vào Tiểu Bạch, khiến cho cô tự chủ không được, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

Ái Nhi sớm đã biết, nếu như Vương anh thuyết phục được hoàng huynh, hôn sự của nàng cùng Thiên Nam chính là không phải lo lắng gì nữa. Lại không ngờ Vương Anh lại thành công mĩ mãn như thế này. Ái Nhi đưa ánh mắt nhìn Vương Anh, bắt lấy ánh mắt đầy hàm ý của hanwsn.

-Giỏi lắm.

-Quá khen.

…………

27. Chương 27: Đám Cưới Kì Lạ Nhất Thế Gian.

Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng đến mức ngay đến hôm hôn sự diễn ra, Tiểu Bạch cũng không cách nào tin được. Ngay cả khi ngắm mình đã trang điểm thành tân nương ở trong gương, Tiểu Bạch cũng đờ người ra.
-Tiểu Bạch. Con đang nghĩ gì thế?

Ái Nhi nhịn không được, lên tiếng hỏi Tiểu Bạch.

-Cách cách. Vương Anh rốt cuộc đã làm gì khiến cho phụ hoàng con thay đổi như thế?

-Hưm… -Ái Nhi nhún vai một cái.-Ta không biết. Có lẽ con nên tìm hắn thắc mắc thì hơn.

Tiể BẠch lại đăm chiêu ngắm mình. Trang phục tân nương rực rỡ vô cùng, lấp lánh ánh kim. Cả cô, Cả Ái Nhi, hôm nay cả hai đều rất đẹp. Đẹp đến mức rực rỡ chói loá.

Lúc hai tân lang cùng hai tân nương sánh bước trên thảm đỏ, cảnh tượng trở nên huy hoàng khôn tả. Khắp hoàng cung chưa bao giờ chứng kiến một hôn lễ nào rực rỡ như thế này. Hôn lễ được cử hành vào lúc đêm xuống, cũng là lúc hàng ngàn ánh nến được thắp sáng lung linh. Văn võ bá quan đều không khỏi trầm trồ. Cảnh tượng có thể nói là y như tiên cảnh, làm say đắm lòng người.

Vương Anh điển trai vô cùng, nâng lấy tay Tiểu Bạch, theo phía sau Thiên Nam cùng Ái Nhi, từ từ tiến đến trước mặt hoàng thượng. Những nghi lễ được diễn ra một cách long trọng. tân lang tân nương sau khi giao bái phu thê, cùng nâng ly chú rượu hoàng thượng cùng hoàng hậu.

-Sa sa…

Hoàng hậu rơm rớm nước mắt, nhận lấy ly rượu đào từ tay Tiểu Bạch. Hoàng thượng khoé mắt cũng như đọng lái chút nước, nhìn Vương Anh dặn dò.

-Ngươi nhất định phải chăm sóc con gái ta cẩn thận.

-Nhất định.

Câu nói chắc nịch của Vương Anh khiến cho hoàng thượng yên tâm đi mấy phần. Con gái ông đã lớn thật rồi. Đã xuất giá rồi. Bất quá may mắn thay, sau này ông có thể thường xuyên đến thăm nó.

Hôn lễ diễn ra suốt mấy ngày đêm. Văn võ bá quan say sưa thưởng thức ca múa, không để ý tân lang tân nương cùng hoàng hậu hoàng thượng đã biến mất tự lúc nào. Thời điểm này mới chính là thời điểm mà hoàng thượng trông ngóng nhất. Lễ rước dâu đặc biệt.

Vương Anh cùng Thiên Nam thận trọng tìm đến cảnh cửa thời gian. Mấy hòn đã đẹp đẽ vẫn im lìm phẳng lặng. hoàng hậu tránh không được, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Hoàng thưpngj.

-Hoàng thượng….

-Suỵt!

Hoàng thượng vẻ mặt thích thú, đưa ngón tay lên ra hiệu cho hoàng hậu. Ông cùng Vương Anh đã sớm bàn bạc đến lễ rước dâu kì dị này. Chính vì vậy, những lính canh xung quanh cung của Ái Nhi sớm đã được điều động đi chỗ khác. Trong đám 6 người ở đây, duy chỉ có hoàng hậu là mù mờ không biết gì.

Cảm giác bị giật một cái ở bụng quen thuộc chào đón Vương Anh lúc hắn chạm tay vào hòn đá, kéo theo 5 người kia. Trăng trong vành vạnh phía trên cao, đầy đặn y như tình yêu bền chặt của 3 đôi này vậy.

……………….

3 năm sau:

-Khổng tử. Con nghe thấy không? Đứng lại đó cho ta?

-Không được. Con muốn về tìm ông ngoại.

Khổng tử 5 tuổi, là con trai đầu của Tiểu Bạch cùng Vương Anh lon ton chạy về phía thùng rác đầy bí ẩn, miệng cười toe toét.

-Khổng tử. Chờ dì. Dì cũng muốn về thăm hoàng thúc.

Ngọc Nhiên, cũng 5 tuổi, lon ton chạy theo sau Khổng tử.

-AAA. Tuyệt đối không được. Cách cách mà biết sẽ giết ta mất. Khổng tử. Ngọc Nhiên. Làm ơn dừng lại đi. Tại sao lại chạy nhanh quá vậy.

-Mẹ à. Nếu mẹ không chạy được thì cứ để bọn con đi một lát thôi. Trời tối thế này. Mẹ vừa chạy vừa vấp. Còn đuổi theo bọn con làm gì?

Tiểu Tử Khổng Tử thông minh hơn người từ nhỏ, lên tiếng khuyên mẹ hắn, đôi chân nhỏ vẫn thoăn thoắt chạy. từ lúc hắn biết nhận thức đến bây giờ, vẫn chỉ có ông ngoại là được lòng hắn nhất. Chính vì thế, chỉ cần biết đi, hắn đã lẫm chẫm bò về phía ba mẹ hắn thường đem hắn đến về thăm ông ngoại.

Tiểu BẠch thiếu nước khóc oà lên. Cô rốt cuộc kiếp trước đã làm gì nên tội, cớ sao kiếp này lại bị cả hai cha con nhà này bắt nạt? Bất quá may mắn cho cô. Khổng Tử cùng Ngọc Nhiên chưa kịp chạy tới thùng rác, phụ hoàng của cô cùng Vương Anh đã xuất hiện trên 6 hòn đá thần.

-Vương Anh ca ca. Phụ hoàng

Tiểu Bạch lúc này khóc oà lên, chạy tới sà vào lòng Vương Anh, ánh mắt rõ ràng là uỷ khuất vô cùng. Vương Anh vừa nhìn thấy Tiểu Bạch đã cười rõ tươi.

-Sao thế? Cứ để cho bọn chúng về thăm hoàng thượng. Có gì không tốt đâu?

-Nhưng mà…

-Thôi được rồi. Tiểu Bạch. Về nhà thôi. Đừng để phụ hoàng đứng ngoài gió quá lâu.

Đám người vui vẻ ồn ào dắt díu nhau về ngôi biệt thự sang trọng, lại bắt gặp Thiên Nam cùng Ái Nhi đúng lúc đi khám thai cho Ái Nhi về, vui vẻ cùng nhau bước vào nhà. Ngôi nhà mờ mờ ảo ảo giữa sương lạnh mùa đông, phía trên cao, thật kì lạ, lại có ánh trăng tròn vành vạnh như tăng thêm nét mờ ảo của cả ngôi nhà đầy hạnh phúc bên trong.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------THE END---- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tieu-bach-o-ben-anh